
กรุงเทพฯ • “นิดาโพล” เผยคนกรุงสวน

ใหญเลือกพอเมืองจากนโยบายเปนหลัก  ชี้

การเมืองระดับชาติอาจสงบาง “ซูเปอร โพล” 

บอกปริญญเอฟเฟกตไมมีผลกระทบผูสมัคร 

แต “สกลธี” มาแรงโดดมารั้งอันดับ 3 ผู

สมัครโนเนม วอนส� อใหพื้นที่เทาบิ๊กเนม

เม� อวันอาทิตยที่ 17 เมษายน ศูนย                                                    

สํารวจความคิดเห็นสถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร (นิดา) หรือนิดาโพล ไดเผย                                                  

ผลสํารวจของประชาชนเร� อง “ปจจัยในการ

ชนะการเลือกตั้งผูวาฯ กทม.” ซึ่งสํารวจ

ระหวางวันที่ 4-8 เม.ย.2565 จากประชาชน

ที่มีอายุ 18 ปขึ้นไป และมีสิทธิเลือกตั้งใน

กรุงเทพมหานคร กระจายทุกระดับการศึกษา                                                       

อาชีพ และรายได รวม 1,325 หน�วยตัว 

อยาง เกี่ยวกับปจจัยในการชนะการเลือกตั้ง

ผูวาฯ กทม. 

โดยเมื่ อถามประชาชนถึงสถาน 

การณการเมืองระดับชาติกับการสงผลตอ                       

การตัดสินใจเลือกผูวาฯ กทม. พบวา 31.25% 

ระบุวาสงผลตอการตัดสินใจอยางมาก รอง

ลงมา 30.41% ระบุวาไมสงผลตอการตัดสิน

ใจเลย, 24.38% ระบุวาคอนขางสงผลตอ

การตัดสินใจ และ 13.96% ระบุวาไมคอย

สงผลตอการตัดสินใจ 

ท้ายที่สุดเมื่อถามความคิดเห็นของ

ประชาชนถึงปจจัยสําคัญที่สุด

ใหประกัน‘ปริญญ’

ขาวห� นไมกระทบผูวาฯ

สกลธีมาแรงรั้งอันดับ3

พท.ระอุ!เข่ียศิธาพนไลนกลุม

นายปริญญ พานิชภักด์ิ อดีตรองหัวหนาพรรคประชาธิปตย ยกมือไหวส� อมวลชน หลังศาลอนุญาตใหประกันตัวผลัดแรก ในขอหาขมขืนกระทําชําเรา และกระทําอนาจาร

ตอหนาธารกํานัล 3 คดี ที่ สน.ลุมพินี

เจาตัวเล็งแถลงเปดใจ/ษิทราขยมจอพาเหย� อฟองอีก6คน

             
|

ผวาโควิดหลังเทศกาลศบค.บ้ีตรวจATK

เกียกกาย • “นิกร” ยันเปดสัปดาห กมธ.

แกกฎหมายจะเรงทํางาน เช� อปญหาไพรมารี                                            

โหวตจะฉลุยหากแจงให ส.ว.เขาใจความ

เปนจริง “ธนกร” หยันฝายคานหมดมุก

อภิปรายเลยหันมาเสี้ยมแทน ไลนเพ� อไทย

เดือด! อัดมีกระแสโหนโทนี่หาเสียง “พิชัย” 

เขี่ย “ศิธา” พนกลุมหลังเปดใจพูดความจริง

แตไมถูกใจขาใหญ

เม� อวันอาทิตย มีความเคล� อนไหวทาง                                      

การเมืองในหลายดาน โดยนายนิกร จํานง                                       

ส.ส.บัญชีรายช� อ พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) 

ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) 

วิสามัญพิจารณารางพระราชบัญญัติประ 

กอบรัฐธรรมนูญวาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

(ฉบับที่…) พ.ศ…. กลาววา ในวันที่ 20-

21 เม.ย.นี้ กมธ.จะขยายเวลาการทํางาน

กันเต็มวันทั้ง 2 วัน เพ� อชดเชยวันหยุดชวง

สงกรานตท่ีผานมา เช� อวาจะมีความคืบหนา

มากพอสมควร โดยในวันที่ 20 เม.ย. จะ

พิจารณาราง พ.ร.ป.วาดวยการเลือกตั้ง ส.ส. 

ในประเด็นการปรับปรุงแกไขกฎหมายมาตรา                                             

ตางๆ ท่ีเก่ียวของใหสอดคลองกับการกําหนด

ใหการเลือกต้ัง ส.ส.แบบบัญชีรายช� อใชเขต                                                       

ประเทศเปนเขตเลือกตั้ง จากนั้นจะพิจาร 

ณาตอเน� องเกี่ยวกับการบริหารจัดการเลือก

ต้ังในหลายมาตราท่ีคณะกรรมการการเลือก

ตั้ง (กกต.) เสนอขอแกไขใหดีขึ้น 

นายนิกรกลาวตอวา ในวันท่ี 21 เม.ย.                                                                             

จะพิจารณาราง พ.ร.ป.วาดวยพรรคการ 

เมือง ซ่ึงจะพิจารณารางแกไขของนายอนันต 

ผลอํานวย ส.ส.กําแพงเพชร พรรคพลัง

ประชารัฐ (พปชร.) ฐานะรองประธาน กมธ. 

ในประเด็นการเสนอแก้ ไขเรื่องคุณสมบัติ

ของการเปนสมาชิกพรรคการเมืองท่ีไมเครง 

ครัดมาก เชนเดียวกับคุณสมบัติการสมัคร 

ส.ส.และเปนรัฐมนตรี คาดวาเร� องน้ีไดพิจาร 

ณาเสร็จในวันน้ัน สวนประเด็นสําคัญในราง                                

พ.ร.ป.วาดวยพรรคการเมืองที่จะถูกนําเขา                                                   

สูการพิจารณาในสัปดาหที่จะถึงนี้คือ 

ไทยโพสต • ไทยพบติดเช้ือตํ่ากวา 2  หม� น

ครั้งแรก อยูที่ 17,775 ราย แตยอดดับทํา

สถิติใหมอีก 128 ราย รัฐบาลผวาคลัสเตอร

สงกรานต วอนจับตา 7 วันหลังเทศกาล 

แนะทุกภาคสวนตรวจ ATK กอน เลขาฯ 

สมช.คาดสัปดาหนี้ ศบค.ถกใหญเพ� อประ 

เมินและวางแผนสถานการณระยะตอไป

เม� อวันที่ 17 เมษายน ศูนยบริหาร

สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือ                                                       

ไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถาน 

การณ โควิด-19 ในประเทศวา พบผูติดเชื้อ

รายใหม 17,775 ราย ติดเชื้อในประเทศ 

17,608 ราย มาจากระบบเฝาระวังและ

ระบบบริการ 17,607 ราย, มาจากการคน 

หาเชิงรุกในชุมชน 1 ราย, มาจากเรือนจํา 

85 ราย เปนผูเดินทางมาจากตางประเทศ 

82 ราย หายปวยเพิ่มขึ้น 24,545 ราย อยู

ระหวางรักษา 214,554 ราย อาการหนัก 

2,079 ราย ใสเคร� องชวยหายใจ 911 ราย 

เสียชีวิตเพ่ิมข้ึน 128 ราย เปนชาย 72 ราย 

หญิง 56 ราย อายุ 60 ปข้ึนไป 106 ราย มี

โรคเรื้อรัง 20 ราย ไมมีประวัติโรคเรื้อรัง 2 

ราย ขณะนี้มียอดผูติดเชื้อสะสมยืนยันต้ังแต

ป 2563 จํานวน 4,029,959 ราย มียอดหาย

ปวยสะสมตั้งแตป 2563 จํานวน 3,788,523 

ราย มียอดผูเสียชีวิตสะสมตั้งแตป 2563 

จํานวน 26,882 ราย ขณะที่สถานการณ

โลกมีผูติดเชื้อสะสม 504,337,880 ราย ผู

เสียชีวิตสะสม 6,221,910 ราย 

สําหรับ 10 จังหวัดที่มีผูติดเชื้อมาก

ที่สุด ไดแก กรุงเทพมหานคร 3,168 ราย, 

ชลบุรี 654 ราย, ขอนแกน 641 ราย, 

สมุทรปราการ 552 ราย, นนทบุรี 538 ราย, 

นครศรีธรรมราช 464 ราย, บุรีรัมย 448 

ราย, สมุทรสาคร 389 ราย, 

กรุงเทพฯ • ตํารวจย� นฝากขัง “ปริญญ” 

เจาตัวย้ําพรอมเขาสูกระบวนการยุติธรรม 

ปัดตอบปมยัดเงินให้เหยื่อคดีคุกคามทาง

เพศ ศาลใหประกันตัววงเงิน 7 แสน หาม

เดินทางออกนอกราชอาณาจักร รอง ผบช.น. 

ยันหลักฐานที่มีสามารถเอาผิดได “ทนาย

ตั้ม” เผยผูเสียหายจะเขาแจงความอีก 6 

ราย สวนทนายเดชาเตือนคดีประเภทนี้สวน

ใหญแลวก็มักจะเคลียรกันลับหลัง แลวคน

อ� นจะกลายเปนหมา

เม� อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ 

สน.ลุมพินี นายปริญญ พานิชภักดิ์ อดีต  

รองหัวหนาพรรคประชาธิปตย พรอมทนาย 

ความ ไดเขาฟงคําส่ังฝากขังผลัดแรกตอศาล 

ผานระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ ในคดีที่มีผู

เสียหายมาแจงความเอาผิดในขอหาขมขืน

กระทําชําเรา และกระทําอนาจารตอหนา

ธารกํานัล โดยเหตุเกิดในพื้นที่ สน.ลุมพินี 

ทั้งหมด 3 คดี

นายปริญญเดินทางมาดวยรถยนต

ยี่หอ BMW ซีรีส 7 รุน 730 LD สีขาว                                                          

ทะเบียนปายแดงเลขที่ ฮ-1189 กรุงเทพ 

มหานคร และแตงกายโดยสวมเส้ือเช้ิตแขน

ยาวสีขาว กอนเดินข้ึนประตูหลังฝงขางโรง                                                               

พักโดยไมหลบหนาส� อมวลชน พรอมเปด                                                             

เผยสั้นๆ วา ขั้นตอนขณะนี้เขาสูกระบวน 

การยุติธรรมแลว ขอใหเช� อมั่นในกระบวน 

การยุติธรรม

ผูส� อขาวถามวา มีขอโตแยงอยางไร

ในกรณีมีกระแสขาววาผูมีสวนเกี่ยวของกับ

คดีพยายามยื่นเงินหลักล้านบาทกับผู้เสีย

หายใหหยุดเคล� อนไหว เขาย้ําวาขอใหเช� อ

มั่นในกระบวนการยุติธรรม กอนขึ้นชั้นบน

ของโรงพักไปทันที ซึ่งตํารวจไมอนุญาตใหผู

ส� อขาวตามขึ้นไป

ดาน พ.ต.อ.นิมิตร นูโพนทอง ผกก.

สน.ลุมพินี เผยวา ขั้นตอนจะเปนการนัดผู

ตองหามาดําเนินการฝากขังผานระบบวิดีโอ

คอนเฟอเรนซที่สถานีตํารวจ เน� องจากวาน

นี้ยังไมมีการออกหมายจับ แตผูตองหามา

มอบตัวกอน 

รถไฟสมัย ร.๕ 

ใชมาแลว ๑๒๐ ป

เม� อประดาบ...

ก็เลือดเดือด!!!

ไทยโพสต • เจาหนาที่คุมเขมการเดินทาง

ของประชาชนกลับเขากรุงหลังสงกรานต 

เฝาระวังขับรถเร็ว-หลับใน  สถิติอุบัติเหตุ 

6 วันยังสูงตอเน� อง เสียชีวิตรวม 237 ราย 

ขณะที่กรมคุมประพฤติเผยตัวเลขคดี  “เมา

ขับ” สูงขึ้นกวาปที่แลวถึง 93% 

เม� อวันที่ 17 เม.ย.2565 กรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย ศูนยอํานวยการ                                                     

ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนชวงเทศ                                             

กาลสงกรานต พ.ศ.2565 สรุปสถิติอุบัติเหตุ

ทางถนน ประจําวันที่ 16 เม.ย.2565 วาเกิด

อุบัติเหตุ 241 ครั้ง ผูบาดเจ็บ 246 คน ผู

เสียชีวิต 28 ราย สาเหตุที่ทําใหเกิดอุบัติเหตุ

สูงสุด ไดแก ขับรถเร็วเกินกําหนด รอยละ 

41.49, ด� มแลวขับ รอยละ 25.31 ยาน

พาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด ไดแก รถจักร 

ยานยนต รอยละ 84.34, รถปกอัพ รอยละ 

6.43 สวนใหญเกิดบนถนนกรมทางหลวง 

รอยละ 38.59, ถนนใน อบต. หมูบาน รอย

ละ 38.17 บริเวณจุดเกิดเหตุเปนทางตรง 

รอยละ 80.91 ชวงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด 

ไดแก ชวงเวลา 18.01-19.00 น. รอยละ 

10.37 ผูบาดเจ็บและเสียชีวิตอยูในชวงอายุ 

20-29 ป รอยละ 22.63 โดยจังหวัดที่เกิด

อุบัติเหตุสูงสุด ไดแก เชียงราย 11 ครั้ง 

จังหวัดที่มีผูบาดเจ็บสูงสุด ไดแก ลําปาง 

11 คน จังหวัดที่มีผูเสียชีวิตสูงสุด ไดแก 

เชียงราย 3 ราย 

สถิติอุบัติเหตุสะสม 6 วัน (11-16 

เมษายน 2565) เกิดอุบัติเหตุรวม 1,720 

ครั้ง ผูบาดเจ็บ 1,696 คน ผูเสียชีวิต 237 

ราย จังหวัดท่ีเกิดอุบัติเหตุสะสมสูงสุด ไดแก                                                        

เชียงใหม 62 ครั้ง จังหวัดที่มีผูบาดเจ็บ

สะสมสูงสุด ไดแก เชียงใหม 60 คน จังหวัด

ที่มีผูเสียชีวิตสะสมสูงสุด ไดแก กรุงเทพ 

มหานคร 11 ราย 

ราคา 15 บาทwww.thaipost.netวันจันทรที่  18  เมษายน  พ.ศ. 2565  แรม  2  ค่ํา  เดือน  5  ปขาล

อานตอหนา 2

อานตอหนา 15

อานตอหนา 2อานตอหนา 15

อานตอหนา 16

ปที่ 26 ฉบับที่ 9287

อิสรภาพแหงความคิด

6วันดับ237ราย

ช้ีเมาขับพุง93%

คุมเขมกลับกรุง
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หวยออนไลน

สงครามยูเครนยืดเยื้อ

และหนักหนวงกวาที่คิด
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2 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ผวาโควิด

สงขลา 380 ราย และร้อยเอ็ด 371 ราย

ท้ังน้ี สำานักงานประชาสัมพันธ์ กทม. 

ระบุรายละเอียดถึงผู้ติดเชื้อจำานวน 

3,168 ราย ว่าเป็นผู้ป่วยอยู่ใน กทม. 

2,887 ราย และป่วยอยู่ต่างจังหวัดเข้า                                                              

รักษา รพ.ใน กทม. 281 ราย ซึ่ง 10 

เขตติดเชื้อสูงสุด คือ ราชเทวี 281 ราย, 

จอมทอง 197 ราย, บางซื่อ 141 ราย, บาง

บอน 140 ราย, บางขุนเทียน 139 ราย, 

สะพานสูง 138 ราย, หนองแขม 124 

ราย, บางเขน 123 ราย, บางกอกน้อย 

103 ราย และหลักสี่ 98 ราย

นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า                                          

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายกรัฐ 

มนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลา 

โหม ห่วงใยประชาชนทุกคน โดยวันที่ 

18 เม.ย.จะเป็นวันแรกของการทำางาน

ภายหลังวันหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ 

โดยขอความร่วมมือทุกภาคส่วน ทั้งส่วน                                                      

ราชการ รัฐวิสาหกิจ รวมทั้งภาคเอกชน 

ห้างร้าน สังเกตอาการและเน้นตรวจ ATK 

ของพนักงาน บุคลากร ก่อนเริ่มปฏิบัติ

งานในสถานที่ทำางานตามมาตรการควบ 

คุมโรค ถือเป็นการแบ่งเบาภาระและ

ช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

ด้าน พล.อ.สุพจน์ มาลานิยม 

เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ 

(สมช.) ในฐานะผู้อำานวยการศูนย์ปฏิบัติ

การศูนย์บริหารสถานการณ์ โควิด-19 

(ศปก.ศบค.) กล่าวว่า สถานการณ์ โค

วิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ภาพรวม

ถือว่าได้รับความร่วมมือจากประชาชน

และภาคเอกชนเป็นอย่างดี ในขณะที่

ส่วนราชการต่างๆ ได้ทำาหน้าที่อย่างแข็ง                                                      

ขันตามนโยบายและข้อสั่งการต่างๆ ตาม

ท่ี พล.อ.ประยุทธได้มอบไว้ แต่นายกฯ ยัง

มีความห่วงใย และเน้นย้ำาขอความร่วม

มือประชาชน ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

และทุกภาคส่วน ขอให้ความสำาคัญกับ

ช่วง 7 วันหลังเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่

วันที่ 18 ถึงวันที่ 24 เม.ย.ที่จะถึงนี้ ขอ

ให้ทุกคนที่ ได้ร่วมกิจกรรมและเดินทาง 

ในช่วงสงกรานต์ ได้เฝ้าระวังสังเกตอา 

การตนเองและครอบครัว รักษาระยะ

ห่าง หากไม่มั่นใจขอให้ตรวจ ATK ด้วย

ตนเอง หรือขอเข้ารับการตรวจ ณ จุด

บริการที่ทางราชการจัดตั้งขึ้นเพื่ออำา 

นวยความสะดวกแก่ประชาชน หากพบ

ว่าติดเชื้อขอให้ปฏิบัติตามคำาแนะนำาที่

กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) ได้ออกไว้ให้

แล้วอย่างเคร่งครัด เพื่อมิให้มีการแพร่

เชื้อไปสู่ผู้อื่น ทั้งนี้ มาตรการที่สำาคัญที่

จะช่วยป้องกันได้เป็นอย่างดีคือการร่วม

มือกันบริหารจัดการให้มีการทำางานที่

บ้าน  หรือ Work from home ของทั้ง

ส่วนราชการและภาคเอกชน ซึ่งจะช่วย

ป้องกันการแพร่ระบาดอย่างได้ผล

“นายกฯ ยังได้สั่งการให้ส่วนราช 

การที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ สธ. คณะ

กรรมการโรคติดต่อทุกจังหวัดและกรุง 

เทพฯ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้อง

ถ่ินทุกระดับ จัดให้มีบริการการตรวจ ATK                             

ให้ประชาชนเข้าถึงได้อย่างสะดวก

รวดเร็ว รวมทั้งให้กำากับการยกระดับ

แผนการเตรียมความพร้อมรองรับผู้ป่วย

ติดเชื้อโควิด-19 ระดับต่างๆ ตามที่ได้

เคยสั่งการไว้แล้ว” พล.อ.สุพจน์ระบุ  

เมื่อถามถึงตัวเลขผู้เสียชีวิตที่ยัง

ไม่ลดลง พล.อ.สุพจน์กล่าวว่า เรื่องนี้

นายกฯ ได้ติดตามและสั่งการให้มีการ 

เตรียมการในทุกวิถีทางมาตั้งแต่ต้น ซึ่งผู้

เสียชีวิต 90% ยังคงเป็นกลุ่มเสี่ยง เป็น 

กลุ่มผู้ท่ีไม่ได้รับวัคซีนเข็มกระตุ้น ซ่ึงเรื่อง

นี้ ได้กำาชับให้ดูแลรักษาพยาบาลอย่าง

เต็มความสามารถเพื่อรักษาชีวิตผู้ป่วย

อาการหนักมาก มีการรณรงค์ให้กลุ่ม

เสี่ยง (กลุ่ม 608) ได้ระมัดระวังและเข้า

รับวัคซีนเข็มกระตุ้นมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง

คงต้องทำาความเข้าใจและรณรงค์อย่าง

กว้างขวางต่อไป เพื่อป้องกันให้มีผู้เสีย

ชีวิตจากโควิด-19 น้อยที่สุด 

“การดำาเนินการเกี่ยวกับสถาน 

การณ์ในระยะต่อไป คาดว่า ศบค.จะ                                            

เรียกประชุมคณะกรรมการภายใน

สัปดาห์นี้ เพื่อรับทราบและประเมิน

สถานการณ์ และพิจารณาแนวทางต่างๆ 

เพิ่มเติม นอกจากนี้จะได้มีการพิจารณา

สิ่งที่ต้องเตรียมการสำาหรับอนาคตที่                             

นายกฯ ได้สั่งการไว้คือการเตรียมความ

พร้อมของการเปิดภาคเรียน และการ

ปรับมาตรการการเข้า-ออกประเทศทั้ง

ทางอากาศ ทางบก และทางน้ำา รวม

ทั้งมาตรการต่างๆ ในแต่ละพื้นที่ ให้

สอดคล้องกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ

และรายได้ของประชาชน รวมทั้งการ

พิจารณาเงื่อนไขและความสอดคล้องที่

จะนำาไปสู่แผนการปรับโรคโควิด-19 ให้

เป็นโรคประจำาถิ่นในระยะยาวควบคู่ไป

ด้วย” พล.อ.สุพจน์กล่าว.

พท.ระอุ!

มาตราท่ีขอเสนอแก้ไขเก่ียวกับตัวแทน

พรรคการเมืองประจำาจังหวัด ท่ีกำาหนดให้

ต้องมีทุกเขตเลือกต้ังท่ีต้องการส่งผู้สมัคร

รับเลือกต้ังแบบแบ่งเขต จากน้ันก็ให้มี

ส่วนในการเลือกต้ังเบ้ืองต้นผู้สมัครเลือก

ต้ังท้ังสองแบบ หรือไพรมารีโหวต ซ่ึงใน

กฎหมายพรรคการเมืองฉบับปัจจุบันยังมี

การบังคับใช้อยู่ท้ังๆ ท่ีมีปัญหาในเชิงปฏิบัติ 

นายนิกรกล่าวอีกว่า ในฐานะเป็น                                                  

หน่ึงในผู้ลงช่ือเสนอร่างแก้ไขฉบับพรรค

ร่วมรัฐบาล ซ่ึงเป็นร่างหลัก จะใช้โอกาส

และประสบการณ์กว่า 20 ปีช้ีแจงให้                                          

กมธ.วุฒิสภาได้ทราบปัญหาในเชิงปฏิบัติ

จริงของพรรคการเมือง ซ่ึงปัญหาของกฎ                                                  

หมายฉบับน้ีเกิดจากความต้ังใจของสภา

นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ผู้พิจารณา

กฎหมายเจตนาจะปรับปรุงแก้ไขให้ดีข้ึน                                              

แต่ไม่มี โอกาสได้รับฟังความเห็นจาก

พรรคการเมืองท่ีเป็นผู้ใช้กฎหมายน้ี เพราะ

ช่วงที่ออกกฎหมายนั้นไม่มีสภาอยู่ ซึ่ง

เมื่อได้ทำาความเข้าใจกันทุกฝ่าย รวมท้ัง

พรรคการเมืองด้วยกันท่ียังมีความเห็น

ต่างกันอยู่ในรายละเอียดบ้าง และน่าจะ

ใช้เวลาอภิปรายและพิจารณากันมากพอ

สมควร เพราะสำาคัญ แต่คงจบลงด้วยการ

ลงมติกันในสัปดาห์ต่อไป และในท่ีสุดร่างท่ี

เป็นหลักท่ีรับมาในประเด็นตัวแทนประจำา

จังหวัดและการสรรหาผู้สมัครรับเลือกต้ังท่ี

สามารถปฏิบัติได้จริงจะได้รับการเห็นชอบ

จาก กมธ.เสียงข้างมากแน่นอน

ท้าฝ่ายค้านอภิปราย

วันเดียวกัน ยังคงมีประเด็นตอบโต้

กันไปมาในเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจท่ี                                                         

จะเกิดข้ึนในอนาคต โดยนายธนกร วังบุญ                                                                    

คงชนะ โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี                                                                  

กล่าวถึงกรณีนายสุทิน คลังแสง ส.ส.มหา 

สารคาม พรรคเพื่อไทย (พท.) ในฐานะ

ประธานคณะกรรมการประสานงานพรรค                                                           

ร่วมฝ่ายค้าน (วิปฝ่ายค้าน) ระบุว่าการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจคร้ังน้ี คนท่ีจะหลับ

หูหลับตายกมือแล้วอุ้มกันไปต้องคิดหนัก                                                         

เพราะใกล้เลือกต้ังใหญ่ ถ้าพรรคร่วมรัฐ                                                                           

บาลยกมือให้ แล้วค้านความรู้สึกประชาชน 

จะถูกประชาชนลงโทษว่าเม่ือฝ่ายค้าน

เร่ิมหมดหนทางหาข้อมูลมาอภิปรายไม่ไว้

วางใจ เพราะรัฐบาลไม่ได้ทำาอะไรผิด ก็หัน

มาใช้วิธีเดิมคือเส้ียมให้พรรคร่วมรัฐบาล

แตกคอกันเอง แสดงให้เห็นว่าฝ่ายค้าน

หมดมุกแล้วจริงๆ แล้วแบบน้ีประชาชน

ยังหวังอะไรกับฝ่ายค้านได้อีกบ้าง หรือท่ี

ผ่านมางานสภาไม่ค่อยอยากทำา เอาแต่

ออกไปผสมโรงกับม็อบบนท้องถนน พอถึง

เวลาต้องทำางานตามหน้าท่ีของตัวเองใน

สภาอย่างจริงจังข้ึนมาบ้าง เลยลืมไปหมด

แล้วว่าต้องทำางานกันอย่างไร ซ่ึงไม่ว่าฝ่าย

ค้านจะโหมโรงรายวันขนาดไหน รัฐบาลก็

พร้อมช้ีแจงเสมอ เพราะไม่ได้ทำาอะไรผิด 

ดังน้ันขอให้ฝ่ายค้านทำาการบ้านให้ดี อย่าง

น้อยก็เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังซ้ำาแล้ว

ซ้ำาอีกกับบทบาทหน้าท่ีของฝ่ายค้านในสภา

“ท่ีคุยว่าจะอภิปรายพุ่งเป้าไปท่ีความ

ผิดพลาดในการบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อ

ให้รู้ถึงความทุกข์ยากของประชาชนท่ีกำาลัง

ประสบอยู่น้ัน ก็ควรพูดถึงท่ีมาท่ีไปด้วย

ว่า ท่ีวันน้ีประชาชนยังต้องลำาบากเพราะ

รัฐบาลชุดท่ีแล้วทุจริตกันขนาดไหน อดีต

รัฐมนตรีก่ีคนแล้วท่ีต้องติดคุก อดีตนายกฯ 

ท้ิงคนอื่นให้เผชิญชะตากรรม แต่ตัวเองรีบ

หนีไปต่างประเทศ รัฐบาลชุดปัจจุบันจึงต้อง

เข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน ท่ีสำาคัญ

ก่อนจะเส้ียมให้พรรคร่วมรัฐบาลแตกคอ

กันเองนั้น พรรคเพื่อไทยควรไปจัดการ

ปัญหาภายในของพรรคตัวเองก่อนจะดีกว่า 

เพราะล่าสุดเห็นอดีตคนในพรรคเดียวกัน

ออกมาแฉว่าถูกดีดออกจากกลุ่มไลน์เพียง

เพราะพูดความจริงท่ีขัดหูคนในพรรคเข้า 

แล้วแบบน้ีจะให้ประชาชนไว้วางใจได้อย่าง 

ไร” นายธนกรกล่าว

น.ส.ตรีชฎา ศรีธาดา รองโฆษก

พรรค พท. กล่าวโต้นายธนกรว่า นายธน

กรไม่น่าเข้ามาก้าวก่ายการทำางานของฝ่าย

ค้านท่ีเข้มแข็งเป็นเอกภาพ ซ่ึงแตกต่าง

จากสภาพของรัฐบาลในตอนน้ีท่ีส่ันคลอน

จนไม่รู้จะอยู่ต่อไปอย่างไรไหว ลำาพังการ

รักษาความสัมพันธ์ระหว่างพรรคร่วมฝ่าย                                       

รัฐบาลท่ีถูกเขย่าทุกวันก็ยากแสนเข็ญ 

สมาชิกท่ีเคยยกมือให้ พล.อ.ประยุทธ์แยก

แตกหน่อออกไปหมดแล้ว แถมองครักษ์

พิทักษ์ก็เหลือน้อยไร้พลัง จึงอยากให้นาย

ธนกรไปดูการอยู่รอดของ พล.อ.ประยุทธ์ ดี

กว่ามายุ่งการทำางานของฝ่ายค้าน ต่างคน

ต่างทำาหน้าท่ีพิสูจน์ตัวเองให้ประชาชนเป็นผู้

ตัดสิน เพราะไม่ว่าอย่างไร ฝ่ายค้านทำาจริง                                                        

ไม่พูดเยอะ เห็นได้จากการอภิปรายไม่ไว้วาง                                                        

ใจในหลายคร้ังท่ีผ่านมาท่ีเปิดโปงการทุจริต

มากมายจนสามารถส่งเรื่องไปยังคณะกรรม 

การป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ง

ชาติ (ป.ป.ช.) เพื่อให้ดำาเนินการเอาผิดต่อได้

ด้านนายไผ่ ลิกค์ ส.ส.กำาแพง 

เพชร พรรคเศรษฐกิจไทย กล่าวถึงการ

อภิปรายไม่ไว้วางใจมาตรา 151 จะ

ร่วมยื่นญัตติด้วยหรือไม่ ว่าตอนนี้ ไม่ได้

มีใครติดต่ออะไรมา และคงไม่ถึงอย่าง

นั้น ตอนนี้ในพรรครอฟังอยู่ ทั้งนี้เรื่อง

ดังกล่าวเป็นเอกสิทธิ์ของ ส.ส. ตาม

หลักการแล้วต้องรอฟังก่อนว่าอภิปราย

อย่างไร และแก้ไขอย่างไร เพื่อที่จะมา

โหวต จะมาเป็นมติพรรคอะไรแบบนี้ ไม่

ได้ เบื้องต้นจะรอดูก่อน แต่ตอนนี้ยังไม่

ทราบว่าจะมีเมื่อไหร่ เพราะต้องใช้เสียง 

ส.ส.ประมาณ 100 คนจึงยื่นกันลำาบาก

เมื่อถามถึงการพิจารณาร่างพระ

ราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำา

ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จะให้ผ่าน

หรือไม่ เพราะฝ่ายค้านระบุรัฐบาลชุดนี้

อาจจะไม่ได้รับความไว้วางใจให้บริหาร

งบประมาณ นายไผ่กล่าวว่า เรื่อง                                                         

งบเป็นเรื่องสำาคัญ เอาการเมืองเข้ามา                                                           

อยู่ในเรื่องงบประมาณมากๆ ไม่ได้ สมมติ 

มีการดึงหรืออะไรสุดท้ายก็ยังใช้ได้อยู่ดี 

แต่เราก็ต้องมาดูและไปทำา ที่ผ่านมาก็                                                       

อยู่ในคณะ กมธ.งบประมาณมาโดยตลอด 

และ กมธ.งบฯ ก็ไม่คิดเป็นพรรคกันจะ

ช่วยกันทำางานจะเป็นลักษณะแบบนี้ ไม่มี

พรรคการเมืองในนั้น

ดีดผู้พันปุ่นพ้นไลน์เพื่อไทย

ขณะเดียวกัน ในกลุ่มไลน์ ECOMA 

ซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ของอดีตแกนนำาพรรค 

พท. สมัยรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร                                                           

อดีตนายกฯ นายภูมิธรรม เวชยชัย ที่

ปรึกษาหัวหน้าพรรค พท. ได้ โพสต์เนื้อ 

หาข่าวอ้างว่า นายพชร ธรรมมล หรือ  

ฟลุค  เดอะสตาร์ ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.พรรค

เพื่อไทย ยืนยันพรรคเพื่อไทยไม่มีสาขา 

และโจมตีผู้ที่แอบอ้างเพื่อเกาะกระแส

นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกฯ โดยที่

ข่าวดังกล่าวยังไม่มีการเผยแพร่ตามสื่อ

สาธารณะ 

ท้ังน้ี ในกลุ่มดังกล่าว มี น.ต.ศิธา 

ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พรรคไทยสร้าง

ไทยรวมอยู่ด้วย ทำาให้ น.ต.ศิธาสอบถาม

นายภูมิธรรมว่า “พ่ีลงทุนแชร์ไปทุกห้อง

แบบน้ี น่าจะมีข้อมูลดี อยากให้พ่ีบอกให้

ชัดๆ ไปเลยว่าใครเป็นคนพูด เจ้าตัวเขา

จะได้ช้ีแจงถูกว่าได้พูดแบบท่ีกล่าวหาจริง

หรือเปล่า ทุกคนเป็นฝ่ายประชาธิปไตย 

ที่ไม่เอาเผด็จการด้วยกัน ถ้าผู้ใหญ่ใน

พรรคเพ่ือไทยคิดได้แค่อาศัยมืออดีตนา

ยกฯ ซ่ึงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของเพื่อไทย ไป

บิวต์ท่านให้ข้อมูลผิดๆ กับท่าน ชงเรื่อง

ให้พูดในคลับเฮาส์แล้วให้เด็กเอามาขยาย

ความ เพื่อโจมตีฝ่ายเดียวกัน แขวะ

พรรคร่วมฝ่ายค้านพรรคโน้นพรรคน้ีไป

เรื่อย ถ้าผู้บริหารพรรคเพื่อไทยคิดได้แต่

เรื่องแค่น้ี  พรรคฝ่ายประชาธิปไตยไม่มี

ทางชนะเผด็จการได้ พรรคเพื่อไทยควร

ทำาตัวเป็นผู้ใหญ่กว่าน้ี เป็นพรรคใหญ่สุด 

ควรเป็นแกนนำาฝ่ายค้าน ท่ีรวมพลังฝ่าย

ประชาธิปไตยให้เป็นปึกแผ่นให้ดี ไม่ใช่

มองพรรคอ่ืนท่ีไม่เอาเผด็จการเป็นศัตรู 

จ้องจะแย่งคะแนนกันไปหมด

เมื่อ น.ต.ศิธาแสดงความคิดเห็น

ไป ยังไม่มีคนในกลุ่มมาแสดงความคิด

เห็น แต่นายพิชัย นริพทะพันธุ์ แกนนำา

พรรคเพื่อไทย ได้ลบ น.ต.ศิธาออกจาก

กลุ่มดังกล่าวทันที  

น.ต.ศิธาให้สัมภาษณ์อีกคร้ังถึงการ

ถูกดีดออกจากกลุ่มไลน์ว่า เพียงถามว่าอยาก 

ให้ระบุว่าใคร แต่เขาไม่ยอมพูดแล้วเจ้าตัว

จะอธิบายอย่างไร พรรคเพื่อไทยเป็นแกน

นำาของพรรคฝ่ายประชาธิปไตย แทนท่ีจะ

ไปสู้กับฝ่ายเผด็จการ แต่ทุกพรรคท่ีอยู่ฝ่าย

ประชาธิปไตยโดนแขวะ แบบน้ีหมดแล้วจะ

ชนะฝ่ายเผด็จการได้อย่างไร

เมื่อถามว่า หลังถูกดีดออกมาจาก

กลุ่มไลน์ได้โทร.เคลียร์กันหรือไม่ น.ต.ศิธา

ตอบว่า ต้ังแต่ออกมาไม่เคยคุยกันเลย แต่

ท่ีถามไปก็ควรตอบ แต่น่ีไม่ตอบแล้วเตะ

ออกจากกลุ่มเลย ก็ไม่ได้ว่าอะไร แต่ก็

อยากให้บอกมาว่าใครเป็นคนเอาพรรค

เพื่อไทยไปอ้างเรื่องอะไรจะได้ช้ีแจง

“เป็นเกมการเมืองแบบเก่า มีอะไร

ควรพูดกันตรงๆ อย่างชัดเจนดีกว่า ซ่ึงคน

ปล่อยข่าวว่ามีอยู่ไม่ก่ีคน แต่ผมไม่ขอเอ่ย

ถึง เพียงแต่อยากให้เป็นผู้ใหญ่มากกว่าน้ี 

ไม่ใช่แค่คอยแขวะคนอื่น” น.ต.ศิธาระบุ.
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3บทความ-ในประเทศ

ขบวนการ ‘หลอกใช้เด็ก’

อนถึงวัน “สงกรานต์” รื่นเริงอย่างไร.........

เมื่อสงกรานต์ผ่านไปแล้ว 

ด้วยบุญ-ทาน และการได้กราบขอพร

บิดา-มารดา ตลอดถึงผู้ ใหญ่ที่เคารพนับถือ 

อันท่านทั้งหลายได้ทำามาดีแล้ว

ก็ขอให้ “ความประเสริฐ” นั้น 

จงเป็นพรสัมฤทธิ์ ยังความสุข ความเจริญ ความ

สำาเร็จ และความรื่นเริงในชีวิต ได้บังเกิดกับทุกท่านตลอด

ไปนะครับ

แต่ขอให้เข้าใจไว้อย่าง....

ความสุข, ความเจริญ, ความสำาเร็จทุกด้านในชีวิต 

ต้นธารต้องมาจาก “ความคิดดี” ก่อน

นี่เป็นธรรมจากโอษฐ์พระพุทธองค์ มิใช่ผมกล่าว

อ้างเอาเอง

พระพุทธองค์ตรัสไว้ว่า.......

ใจเป็นใหญ่ในกรรมทุกอย่าง

“ในการทำากรรมที่ เป็นกุศลและอกุศล ใจเป็น

หัวหน้า ใจเป็นใหญ่ เพราะว่ากรรมที่ทำาด้วยใจอันผ่องใส

แล้ว ย่อมไม่ละบุคคลผู้ไปสู่เทวโลก มนุษยโลก ดุจเงา 

ฉะนั้น” 

มโนปุพฺพงฺคมา ธมฺมา มโนเสฏฺฐา มโนมยา

มนสา เจ ปสนฺเนส ภาสติ วา กโรติ วา

ตโต นํ สุขมเนฺวติ ฉายาว อนุปายินี.

“ธรรมทั้งหลาย มีใจเป็นหัวหน้า มีใจเป็นใหญ่

สําเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าบุคคลมีใจผ่องใสแล้ว

พูดอยู่ก็ดี ทําอยู่ก็ดี ความสุขย่อมไปตามเขา

เพราะเหตุนั้น เหมือนเงาไปตามตัว”

เห็นมั้ย.......

ทุกอย่างเริ่มต้นที่ “ใจ” ความคิดดี-ไม่ดีของคนเรา ก็

เริ่มต้นที่ใจนั่นแหละ

ถ้าเราคิดดี การพูด, การทำาทุกอย่าง ก็ย่อมดี นำาไป

สู่ความสำาเร็จที่ดีของชีวิต

ทางตรงข้าม 

ถ้าใจเราคิดไม่ดี การพูด-การทำา ก็ย่อมไม่ดี นำาไปสู่

ความล้มเหลว สู่ความต่ำาทรามของชีวิต

ช่วงสงกรานต์ มีคนกลุ่มหนึ่ง ไม่ต้องบอกว่าเป็น

พวกไหน-กลุ่มไหน ทุกท่านก็คงรู้ จงใจ “จัดฉาก” การถ่าย

ทำาในทางมุ่งร้ายต่อสถาบัน

โดยสร้างฉาก-สร้างภาพว่า “พวกเขาเตรียมมารอ

รับขบวนเสด็จฯ” ที่ถนนราชดำาเนิน

จะไม่มีการทำาประวัติเยาวชนทั้ง 3 แต่กำาลังทำาบันทึก

ประจำาวันแทน และจะปล่อยตัว โดยไม่ดำาเนินคดีใดๆ

สรุปความคือ......

ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำาวินิจฉัย ว่าการกระทำาของ 

นายอานนท์ นำาภา นายภาณุพงศ์ จาดนอก นางสาวปนัสยา                                                                                

สิทธิจิรวัฒนกุล ที่ชุมนุมปราศรัยวันที่ ๑๐ ส.ค.๖๓ ที่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิต 

ความตอนหนึ่งที่ว่า........

“การเคลื่อนไหวของผู้ถูกร้องทั้ง 3 และกลุ่มเครือข่ายที่

เกี่ยวข้อง มีลักษณะเป็นขบวนการเดียวกัน มีเจตนาเดียวกัน

ตั้งแต่แรก 

ถูกผู้ถูกร้องทั้ง 3 มีพฤติการณ์กระทําซ้ําและกระทํา

ต่อไปอย่างต่อเนื่องโดยมีการกระทํากันเป็นขบวนการ ซึ่งมี

ลักษณะของการปลุกระดม ให้ข้อมูลที่เป็นเท็จ มีลักษณะก่อ

ให้เกิดความวุ่นวายและความรุนแรงในสังคม”

นั้น......

แม้ถึงวันนี้แล้ว ก็ยังมีการ “กระทำากันเป็นขบวนการ” 

ในทางปลุกระดม ให้ข้อมูลเท็จ มีลักษณะก่อให้เกิดความ

วุ่นวาย และความรุนแรงในสังคมชัดเจน และต่อเนื่อง

ผมไม่ห้ามปราม “เยาวชน” กลุ่มนี้!

เพราะเข้าใจ ถึงห้ามปรามก็ไร้ผล แต่อยากฝากไว้ให้

คิดในอนาคตด้วยปรารถนาและหวังดี

ในตัวเราทุกคน มีทั้งเทวาและซาตานซ่อนอยู่ ฉะนั้น 

แต่ละช่วงชีวิตคน ย่อมมีทั้งผิดและถูกเป็นธรรมดา

อย่างโลกของคนรุ่นใหม่ ๓ นิ้ว ผมเข้าใจ เพราะเคย

ผ่านวัยนี้มาก่อน

“หัวโจก” คือตัวนำา มีความหมายทางเชื่อฟังเหนือกว่า

พ่อแม่ และเหนือกว่าอะไรทั้งหมด

การขลุกอยู่กับเพื่อนฝูง การได้อยู่ร่วมแก๊งเพื่อนฝูง 

มันมีความสุข มีสีสัน มีความหมายถึงขั้นยึดเป็นแก่นชีวิต 

ของเยาวชน คนหนุ่มสาว ที่เรียกกันด้วยศัพท์หรูๆ ว่า “วัย

แสวงหา”

แล้ว “หัวโจก” ของรุ่นใหม่ ๓ นิ้ว ยุคนี้ คือใคร?

คือ คนเดือนตุลา, หลงยุคกลุ่มหนึ่ง ที่ โตขึ้นมาเป็น

ครูบาอาจารย์มหา’ลัยบ้าง เป็นนักการเมืองทั้งที่สูญเสีย

อำานาจและกำาลังช่วงชิงอำานาจบ้าง เป็นนักธุรกิจบ้าง เป็น

สื่อบ้าง

สมคบกับขบวนการ “อำานาจเดียวครองโลก” ที่มี

แผนเข้ายึดไทยเป็นฐานปฏิบัติการ แผ่อำานาจคลุม “อินโด-

แปซิฟิก”

ทุ่มเงินไม่อั้น ผ่านองค์กร “นักบุญบังหน้า” แจกจ่าย

ด้วยเงื่อนไข ยึดได้แล้ว “แบ่งประเทศ” กันครอง

การจะถึงจุดนั้นได้......

ปฏิบัติการ “ใต้ดิน-บนดิน” ที่ต้องร่วมกันทำาก่อน คือ 

โยกคลอน “สถาบันพระมหากษัตริย์” ในจิตใจ

ประชาชนให้หวั่นไหว เป็นการถอน “ศรัทธา-ความเชื่อ” 

ไปเรื่อยๆ 

ล้มสถาบันได้ 

เท่ากับล้ม “ราชอาณาจักรไทยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข” สำาเร็จ!

จากนั้น ก็แบ่งแยกราชอาณาจักรไทยจาก “เป็นอัน

หนึ่งอันเดียวกัน” ซอยแบ่งไปเป็นระบบสาธารณรัฐ แบ่ง

กันไปครอง 

โดยจักรวรรดิอำานาจตะวันตก ตั้งประธานาธิบดี 

“หุ่นเชิด” ขึ้นตัวหนึ่ง อย่างที่ทำาอยู่ในบางประเทศขณะนี้!

นี่แหละ โลกของเยาวชน ๓ นิ้ว ทุกวันนี้ ตกอยู่ใต้

การชี้นำา ปลุกปั่นของหัวโจก เมื่อเข้าพวก-เข้ากลุ่ม ทุก

อย่างมันเพริดไปหมด ไม่ต้องรับผิดชอบอะไร

มีเงินทองใช้ มีความหวังจากคำาหลอกล่อ เดี๋ยว..

จะส่งไปเรียนต่อเมืองนอก พวกเราจะมีอำานาจเปลี่ยน

ประเทศ พวกเราจะทำาอะไรก็ได้ ทุกอย่างเสมอภาค 

ทัดเทียมเท่ากันหมด

ดังนั้น รุ่นใหม่ ๓ นิ้ว จึงน่าสมเพช ด้วยเข้าใจความ

คิดของวัยแสวงหา ภายใต้การครอบงำาและควบคุมหัวโจก 

คือขบวนการล้มเจ้า

แล้วสักวันหนึ่ง เมื่อหมดประโยชน์ที่จะใช้ ต้องกลับ

ไปอยู่ในโลกความจริงของชีวิตจริง

จะรู้ว่ามันเจ็บปวด ว้าเหว่ ขนาดไหน?!

และตอนนั้นแหละ อย่าหัน-ไปพึ่งยาเสพติดเชียวนะ

ค่อยตั้งสติคุมใจ แล้วคิดใคร่ควญทวนทบให้ดี ที่ผ่าน

มาคืออดีตที่ไร้ประโยชน์จะไปคร่ำาครวญ

ฉะนั้น ให้เริ่ม “คิดใหม่-มองใหม่” ทางที่ดี นี่แหละ

คือ อดีตที่เราแก้ไขให้เป็น “ปัจจุบัน” ที่ดีได้

มันเลวขนาดไหน....

หลอกใช้กระทั่งเด็กอายุ ๑๓ เป็นเครื่องมือ เพราะ

มันรู้เยาวชนในทางกฎหมาย เอาโทษ-เอาทัณฑ์ อะไรไม่

ได้มากนัก

ผมไม่ห้าม ไม่เตือน ไม่ว่าอะไรหรอก

แต่ฝากไว้ “ซักวัน” เยาวชนถูกหลอกใช้ จะได้แง่

คิดจากผม ไปใช้แทนเชือกแขวนคอตัวเอง!.

แต่ความคิดที่บ่งบอกเจตนาผ่านทางการแสดงออกทาง

กายและวาจาคนกลุ่มนี้ ชัดเจนว่า เป็นขบวนการ “ปฏิปักษ์

ต่อสถาบัน” มุ่งลบหลู่-ล้มล้าง

เริ่มจาก “การด์แมวดำา” (BLACK CAT GUARD) ทวีต

ข้อความให้ไปรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย

เมื่อถึงเวลานัดหมาย ขบวนการก็ทยอยมารวมตัว เมื่อ

ตำารวจเข้าสกัดกั้น 

ก็เข้า “ตามแผน” พวกเขา 

ที่ต้องการให้ตำารวจ “เข้าฉาก” โดยมีขบวนการถ่ายทำา

ตั้งกล้องรอไว้แล้ว

แล้วภาพ-ข่าวเหตุการณ์เหล่านั้น ก็ถูกนำาเผยแพร่ทันที 

“Friends Talk” ไลฟ์สด พร้อมเปิดบัญชีแบงก์ “รับการ

สนับสนุน”

เพจ Prachatai English, โพสต์ถี่ยิบ เป็นภาษาอังกฤษ

Caleb Quinley, butterfly dog, Watch Mob-TH, ภาษา

อังกฤษเช่นกัน “ตำารวจจับเยาวชนที่รอรับขบวนเสด็จฯ” โหม

ประโคมกันเต็มที่

เพจ “นักเรียนเลว” โพสต์

Breaking : เยาวชน 3 ราย ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุม

ตัวระหว่างรับประทานอาหารที่ร้านแมคโดนัลด์ สาขา

อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย 

โดยอันนา สมาชิกนักเรียนเลว หนึ่งในเยาวชนที่ถูก

ควบคุมตัวแจ้งว่า มีเจ้าหน้าที่ราวๆ 20-30 คน เข้าควบคุม

ตัว โดยไม่แจ้งข้อกล่าวหา และพาขึ้นรถไปยังสโมสรตำารวจ

“บอล ธนวัฒน์ วงศ์ไชย” โพสต์ภาพ-ข่าว

เยาวชนอายุ 13 ปี ถูกอุ้ม เพียงเพราะไปนั่งกินแมค

โดนัลด์ นี่กูกำาลังอยู่ในประเทศอะไร?

ต่อมาเพจ TLHR/ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิฯ โพสต์ว่า

16.27 น. ทางเจ้าหน้าที่ได้แจ้งว่า.......

วันหลงวันสบายๆ ช่วงหยุดยาวเทศกาลสงกรานต์ ท่ี

หลายคนเดินทางกลับภูมิลำาเนาหรือไปท่องเที่ยวพัก

ผ่อนในที่ต่างๆ ทำาเอาเมืองกรุงเงียบเหงา ไร้การ

จราจรติดขัด รวมถึงร้านอาหารการกินส่วนใหญ่ก็

ปิดเช่นกัน

และสำาหรับวันสบายๆ ของ “เส่ียหนู” อนุทิน ชาญวีรกูล  

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข ในช่วงวันหยุด หลัง

ได้พักผ่อนกับครอบครัวแล้ว ก็ออกไปชิมอาหารร้านเด็ดในย่าน

ต่างๆ พร้อมสวมบทนักรีวิวอาหารจำาเป็น

โดยรีวิวแรกในเช้าวันหยุด เจ้าตัวไปเจอร้านก๋วยเตี๋ยว

รสเด็ดถูกปาก เลยเขียนบรรยายรสชาติแบบออกอรรถรสไว้บน                

เฟซบุ๊กส่วนตัวว่า

“วันนี้สั่งใหญ่โฟแห้งและเล็กแห้ง ลูกชิ้นกุ้งและลูกชิ้น

ทอดเด็ดมาก ซอสเย็นตาโฟคลุกกับเส้นได้รสชาติ พริกน้ําส้ม

เขาก็เด็ด ตําพริกละเอียด สีแดงเถือก น่ายกซด 555 เลี้ยวรถ

เข้าถนนสาธุประดิษฐ์มาแค่สามร้อยเมตรจากถนนจันทน์ ร้าน

เป็นห้องแถวด้านซ้ายมือ เจ้าของร้านตั้งเป็นรถเข็นไว้หน้าร้าน 

เชื่อว่าหากกินเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ําต้มยํา ธรรมดา หรือโฟน้ํา                                                                

ก็อร่อยอยู่ดี ร้านดูสะอาดสะอ้าน ถูกหลักอนามัย วันหยุด

สงกรานต์ร้านดังๆ ปิดหลาย

แห่ง หากอยากทานก๋วยเตี๋ยว

ลูกชิ้นปลาหรือเย็นตาโฟ ลอง

แวะไปดูตามเส้นทางที่ผมบอก

ไว้ รับรองไม่ผิดหวังครับ” 

นอกจากรีวิวก๋วยเต๋ียวแล้ว  

วันถัดไปเสี่ยหนูจัดเมนูจิ้มจุ่มซึ่ง

อร่อยถูกใจอีกเช่นเคย พร้อมรีวิว

ความอร่อยแบบเด็ดๆ ช่วงหนึ่ง

ว่า  “ใครที่ชอบกินจิ้มจุ่มแบบ

จีน  และชอบน้ำ�ซุปที่ซดแล้วลิ้น

ช�ที่เรียกว่� #หม่�ล่� ให้ลองไป

กินที่ร้�นนี้ครับ อยู่ตรงถนนพลับพล�ไชย

ผมขอแนะนำ�เนื้อว�กิวพรีเมียม  แผ่นบ�งๆ  แกว่งในน้ำ�

ซุปเดือด  แล้วร้�นจะมีน้ำ�จิ้มเตรียมไว้ให้  อร่อยม�กจริงๆ  ขอ 

บอก  แล้วก็อย�กแนะนำ�  ตีนเป็ด  (ร้�นเข�เล�ะกระดูกออก

จนหมด)  ลวกใส่ไปในหม้อ  แล้วเอ�ตะเกียบคีบกินกับน้ำ�ซุป

หม่�ล่�  ดังกรุบๆ  ซ่วบๆ  แซ่บรสเผ็ดและช�ลิ้น  ฟินอย่�บอก

ใคร  อีกอย่�งที่ควรต้องสั่งคือ  ไส้เป็ด  ซึ่งเข�ล้�งสะอ�ดจน

เป็นไส้แก้ว  ไร้กลิ่น  ลวกน้ำ�แล้วก็ยังกรอบ  ท�นแทนเส้นสุกี้ ได้

เลย อร่อยน้ำ�หูน้ำ�ต�ร่วงเพร�ะฤทธิ์ของเครื่องเทศหม่�ล่� 

อ้อ!  อย่�ลืมสั่งเลือดเป็ดม�ต้มกินด้วย  อยู่ ในหม้อหม่�

ล่�  ท�นด้วยกันกับน้ำ�ซุปช�ลิ้น  ก็ยิ่งฟินเพิ่มม�กขึ้น  สรุปสั้นๆ 

ทันใจโก๋  ร้�นนี้เป็นร้�นหม่�ล่�ที่รสช�ติดีที่สุดเท่�ที่ผมได้เคย

ตระเวนกินหม่�ล่�หล�ยแห่งในเมืองไทย”

เรียกว่าบรรยายได้เห็นภาพทุกเมนู ทำาคนอ่านอยาก

ตามไปกินกันเลยทีเดียว แบบนี้ต้องยกให้เป็นสุดยอด “นักรีวิว

อาหาร” ตัวยงไปเลย ฮ่าๆๆ.

บรรจง

สวมบทนักรีวิว

ค

นายอนุทิน ชาญวีรกูล

ก่

เมื่อประดาบ...ก็เลือดเดือด!!!
รกๆ...นึกว่าจะหนักไปทางแบบจืดๆ-แห้งๆ 

สำาหรับการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ที่ไม่ได้เลือก

กันนานเกือบ 7 ปี 8 ปี แต่ที่ ไหนได้ เมื่อ

มาถึง ณ ขณะนี้ ยังไม่ทันได้เข้า โค้งวัดเบญจะ                                                                 

ยังเหลือเวลาอีกตั้งเกือบเดือนถึงจะรู้หมู่ รู้จ่า รู้

สารวัตร แบบชัดๆ จะจะ แต่ก็ดัน เล่น กันชนิดเลือด

สาด ทะลักออกมาเป็นลิ่มๆ ถึงขั้น หมอไม่รับเย็บ 

เอาเลยถึงขั้นนั้น!!!

เฮ้ออ์อ์อ์...อะไรมันจะดุเดือด รุนแรง ไปได้ถึง

ปานนี้ สำาหรับ การเลือกตั้ง ที่มีทั้ง กลเกมการเมือง 

และ กลกามการเมือง อย่างที่คุณน้อง ผักกาด

หอม ท่านได้ให้คำานิยามเอาไว้เมื่อไม่กี่วันมานี้ ส่วน

อะไรถูก-อะไรผิด อะไรเป็นเกม-เป็นกาม คงต้องขอ

อนุญาตให้ไปลองติดตามกันเอาเอง เพราะมันออก

จะจั๊กกะจี้ จั๊กกะเดียม เกินกว่าจะเอามาพูดถึงในที่

นี้ แต่ถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกับ กาม เพียงแค่  เกม 

ล้วนๆ...ก็ออกจะเป็นอะไรที่ยุ่งฉิบหาย ยุ่งตายห่า พอ

สมควรแล้ว แม้แต่ประเภท บุรุษกล้ามใหญ่ที่สุด

ในปฐพี ที่เคยมาแรง แซงโค้ง ทำาท่าว่าจะนำาแบบ 

ม้วนเดียวจบ แต่เมื่อเจอกับ เกม เข้าไปประมาณ

ดอก-สองดอก ชักเริ่มๆ หายใจทางเหงือก ขึ้นมา

ซะดื้อๆ...

คือต้องตามไปแก้ไข-แก้ตัว...ถึงเรื่องราวตั้งแต่

ชาติปางก่อน หรือตั้งแต่ผงาดขึ้นเป็นรัฐมนตรีใน

โควตาของพรรค เผาไทย เขานั่นแหละ โดยไม่

ว่าจะแก้แบบไหน อย่างไร แต่การที่ต้องหาทาง

ดำารงตนให้เป็น อิสระ ไม่ถูกนำาไปเชื่อมโยงกับ

ความ ห่วยแตก ในแต่ละรูปแต่ละแบบของพรรค 

เผาไทย ขณะที่ยังปรารถนาและต้องการที่จะได้

มาซึ่ง คะแนนนิยม จากบรรดาผู้ที่ยังหลงใหล ได้

ปลื้ม กับพรรคการเมืองพรรคนี้ มันเลยเป็นอะไรที่

พูดไม่ออก-บอกไม่ถูก หรือเป็นอะไรที่ยุ่งฉิบหาย ยุ่ง

ตายห่า อยู่พอสมควรเหมือนกัน ไม่ว่าจะ ก้ามใหญ่-

ก้ามโต กว่าใครเขาเพื่อน...ก็เถอะ!!!

ส่วนบรรดาผู้สมัครรายอื่นๆ ท่ีไม่คิดจะเป็น อิสระ 

แ

หรือยังคงต้องสังกัดพรรค ต้องอาศัยฐานเสียง ฐาน

คะแนน ของค่ายที่ตัวเองสังกัด อาจไม่ถึงกับต้อง

พะว้าพะวังอะไรมากมายนัก แต่ก็นั่นแหละ...โอกาสที่

จะต้องเบียด ต้องแซง กันเอง ชนิดเหงื่อไหล ไคลย้อย 

เหงื่อตกกีบ ด้วยเหตุเพราะชาว กทม.ยุคนี้ อาจต่างไป

จากยุคพระเจ้าเหายังใส่กางเกงหูรูดไปนานแล้ว คือ

ออกจะ ร้อยพ่อ-พันธุ์แม ่อย่างเห็นได้ โดยชัดเจน ฐาน

คะแนนแต่ละฐาน มันเลยออกไปทาง กระจัดกระจาย 

ไม่ได้เป็นปึก-เป็นแผ่น เป็นกลุ่ม-เป็นก้อนเหมือนแต่

ก่อน แถมในแต่ละราย แต่ละฐาน ยังอาจ ซ้อนทับ กัน

ไป-กันมาอีกซะล่วย...

อย่างราย... ผู้ว่าฯ อัศวิน กับ รองผู้ว่าฯ สกลธี 

เพียงเท่านี้ก็ บวดหัว ชนิดยา   บวดหาย ก็ไม่น่าจะเอา

อยู่ คือไม่รู้ว่าจะแบ่งภาค แบ่งข้าง แบ่งฝ่าย ไป เขย่า

ประชาธิปไตย ให้ใครกันดี เพราะฝ่ายหนึ่งก็ เอาบิ๊ก

ตู่ แบบสุดลิ่มทิ่มริดสีดวงทวารมาตั้งแต่แรก ขณะที่อีก

ฝ่ายก็ เอาบิ๊กตู่ อีกเช่นเคย แต่อาจเอาผ่าน กำานันสุเทพ 

ซึ่งก็ยังคงทิ่มกระดานอยู่กับ บิ๊กตู่ อย่างไม่คิดลดราวา

ศอกจนตราบเท่าทุกวันนี้ แต่ถ้าตัดสินใจแฉลบออกข้าง

ไปทาง ดอกเตอร์เอ้ ก็ดันเจอกับ กลกามทางการเมือง 

ที่ยังคงต้องหาข้อสรุป หาข้อยุติ กันอีกนาน...

ไม่ต่างไปจาก วิโรจน์ ชนดะ อีกนั่นแหละ...แม้จะ

สามารถสร้างฐานคะแนนจากพวก สีแดง ที่แปรสภาพ

มาเป็น สีส้ม ด้วยเหตุผลกลใดก็ตามที แต่การไล่เหยียบ 

ไล่กระทืบ ระหว่างพวกแดง พวกส้ม ในทุกวันนี้ มัน

ออกจะ เอาเรื่อง หรือออกจะเป็นระบบเป็นกิจการยิ่ง

เข้าไปทุกที โดยเฉพาะในจังหวะที่คุณพี่ โทนี่-โทนาฟ 

ท่านดันเกิดอาการ ของขึ้น ในช่วงหลังๆ หรือออกมา 

คลับเห่า ในเรื่องแต่ละเรื่องอย่างชนิดขยันขันแข็ง

เสียเหลือเกิน คำาพูดอะไรก็ตามที่ออกจากปาก ก็

เลยไม่ต่างไปจากลูกศรที่ยิงไปแล้ว แทนที่จะ นิ่ง

เสียตำาลึงทอง ก็เลยมีแต่เสียกับเสีย ไม่ได้อะไรติด

ปลายนวมขึ้นมาเลย ส่งผลให้บรรดาพวกแดง พวก

ส้ม หันมาไล่เหยียบ ไล่กระทืบ ระหว่างกันและกัน

อย่างเป็นกิจจะลักษณะ จนอาจเหลือเพียงแค่ กะหรี่

สนามหลวง เท่านั้นเอง ที่ยังคงตั้งตารอคอยการ 

ทวงสนามหลวงกลับคืนมา...

ดูจากลักษณะอาการทำานองนี้...เห็นทีบรรดา ผู้

ที่ยังมองไม่เห็นผู้ที่เหมาะสม  ทั้งหลาย อาจต้องหัน

ไป เทคะแนน ให้กับผู้สมัคร อิสระ ที่ไม่ได้เกี่ยวพัน

อะไรกับบรรดาพรรคการเมืองทั้งสิ้น ทั้งปวง อย่าง 

หญิงเหล็ก-รสนา นั่นแหละ น่าจะเข้าท่ากว่า คือ

อย่างน้อย...ก็ไม่ต้องเสียเวลาปวดหัวตายโหง หรือ

ยุ่งฉิบหาย ยุ่งตายห่า มากมายซักเท่าไหร่นัก ยิ่ง 

หญิงเหล็ก รายนี้ท่านสรุปทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้แบบ

สั้นๆ-ง่ายๆ แต่ตรงเป้า ตรงประเด็น อย่างมิอาจปฏิ

เสธใดๆ ได้เลย นั่นก็คือ...แค่ไม่คิดจะโกง...ก็เจริญ

แล้ว สบายแล้ว!!! ไม่ต้องเสียเวลาพูดพล่าม ทำาเพลง 

อะไรกันมากมาย...

ปิดท้ายด้วยวาทะวันนี้ . . .จาก “Sanskrit 

proverb”... “Four things come not back: The 

spoken word; the speed arrow; time past; the 

neglected opportunity. - ส่ีส่ิงน้ี...ไปแล้วไม่กลับ                                                                      

คืนม� หนึ่งคำ�พูดออกจ�กป�ก สองลูกศรที่ยิงแล้ว 

ส�มเวล�ที่ผ่�นไป และสี่ โอก�สที่ล่วงเลย...”.
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4 บทความ

ww.thaipost.net ไทยโพสต “อิสรภาพแหงความ

คิด” Line ID:@thaipost เปดบันทึกวันแรกหลัง

หยุดยาวยาวยาววาดวยเทศกาลสงกรานต ซึ่งคง

ตองยอมรับวา อากาศรอนๆๆ คงไมเทากับอุณหภูมิความ

รอนแรงทางการเมืองในสนามเลือกตั้งผูวาฯ กทม. ที่กําหนด

จะหยอนบัตรกันในวันที่ 22 พ.ค.ศกนี้ ...• สถานการณย่ําแย

ตอนนี้ตกเปนของ “พี่เอ” สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ผูสมัคร

ของ ปชป.เพราะดวยประเด็นคดีฉาวที่มี ผอ.เลือกตั้งผูวาฯ 

กทม.ของพรรค ปริญญ พานิชภักดิ์ เปนผูตองหา ...• แม

คนทั้งพรรคจะปลอบใจซึ่งกันและกันวา ประชาชนแยกแยะ

ไดวา เร� องสวนตัว!! ปญหาใครปญหามัน ขอใหกระบวนการ

ยุติธรรมเปนเคร� องมือพิสูจนทราบ 

แตคงมองขามความจริงไมไดวา 

กระแสแชรและโพสตตอในโลกโซ

เชียลนั้น มันทรงอิทธิพลมหาศาล

กวางไกล “พี่เอ” เดินแจกยิ้มแจก

ไหวตั้งแตเชาจรดเย็น ฤๅจะสูแค

ขอความคลิกเดียวใน 1 วินาที?!? 

...• วิบากกรรมของคายพระแม

ธรณีบีบมวยผมยุคที่มี จุรินทร                                                 

ลักษณวิศิษฏ เปนหัวหนาพรรค 

แวววายังไมหมด ซ่ึงไมใชเพราะวัน

น้ี 18 เม.ย.จะมีผูเสียหายอีก 6 ราย

ไปแจงความกับอดีตรองหัวหนาพรรค ปชป. หลังจากท่ีเบิกฤกษ

กันไปแลว 4 ราย แตจะเปนเร� องประเด็นกระทําผิดตอจริยธรรม

การครองเรือนของผัวๆ เมียๆ ..เร� องแบบน้ีแกะไมออก แกปม

ไมทัน รับรองวามีผลตอการเลือกต้ังใหญในปหนาแน�นอน ...• 

ก็น�าสนใจวา ขอความสงผานทางไลนในกลุมกรรมการบริหาร 

ปชป.โดย ชวน หลีกภัย ผูอาวุโสของพรรคและอดีตหัวหนา

พรรค ท่ีกระตุนเตือนวา “อยากลัวปญหา เม� อมีปญหา ก็อยา

หนีปญหา” น้ัน บรรดาผูบริหารพรรคชุดปจจุบันตีความแตก

หรือไมอยางไร?!? ...• อยางไรก็ตาม 

เฉพาะหนา!! ชวงสถานการณรอน

แรง บรรดาหนุมสาวคนรุนใหมของ 

ปชป.ดูเหมือนจะถอดรหัสขางตนได 

เพราะเม� อกลุมเฟมินิสตปลดแอกใน

นาม “สีดาลุยไฟ” นัดแนะจะย� น

หนังสือเรียกรองใหจัดการปญหา

การลวงละเมิดทางเพศน้ัน ไมวาจะ

เปนศูนย BLUE House หรือจะเปน

คณะกรรมการสงเสริมสิทธิมนุษย

ชน และความเทาเทียมระหวาง

เพศ (LGBTQs) ของ ปชป.ก็ประกาศ

วา พรอมจะทําหนาท่ีใหสมคําขวัญ “เขาถึง พ่ึงได ใกลชิด ติด

ดิน”!!! ทําความจริงใหปรากฏ ไมมีการบิดเบือนแน�นอน..ก็วา

กันไป และขอใหจริงนะจะ ...• ตองลุนกันอีกรอบ ทบทวนกัน

อีกทีกับการยกเลิกมาตรการ Test&Go สําหรับนักทองเที่ยว

ที่จะเดินทางเขามาในประเทศไทย พิพัฒน รัชกิจประการ 

รมว.การทองเที่ยวฯ ตั้งความหวังวา ประชุม ศบค.ชุดใหญ 

22 เม.ย.นี้ ความหวังจะเปนจริง 

แต รมว.สาธารณสุข อนุทิน ชาญ

วีรกูล อาจจะติดเบรกก็ได หาก

คลัสเตอร โควิดชวงสงกรานต หลัง

ประชาชนเดินทางทองเที่ยว-กลับ

ตางจังหวัด พบผูติดเชื้อใหมไต

ระดับสูงสุดแตะเปนแสนราย จน

ไมไหวจะเคลียร!! ...• สวนเร� องนี้

แมจะพยายามเคลียรก็คงยากส ใน

เม� อสถานการณการสูรบระหวาง

รัสเซีย-ยูเครน ยังจบไมลง คนไทย

เตรียมตัวเตรียมใจไวไดเลยกับวิถี

ชีวิต “แพงทั้งแผนดิน” เพราะตั้งแตวันที่ 1 พ.ค.นี้เปนตน

ไป รัฐบาลจําเปนตองตัดสินใจเลิกอุมน้ํามันดีเซล จากเดิมที่

พยายามตรึงราคาดีเซลไมใหเกิน 30 บาท/ลิตร รัฐบาลจะใช

มาตรการกึ่งลอยตัว นั่นคือปลอยราคาดีเซลเกิน 30 บาท/ลิตร 

โดยจะควักเงินชดเชยใหลิตรละ 4 บาทเทานั้น ...• แน�นอน

ราคาสินคาและบริการตางๆ ตองเขาแถวปรับราคากัน ดังนั้น 

ประชาชนอยางเราๆ ก็คงตองเรียนรูวิถีประหยัด และทําใจ

กับราคาน้ํามันที่ยังสูงตอเน� องอีกพักใหญ ...• บันทึกบรรทัด

สังคม..สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินวางศิลา

ฤกษ “อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน อาคารรังสีและอาคารจอด

รถ” ณ โรงพยาบาลน�าน ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น�าน วันอังคาร

ที่ 19 เม.ย. เวลา 13.30 น. โดยมี บัณฑูร ล่ําซํา ประธาน

กิตติคุณธนาคารกสิกรไทย เขาเฝาฯ รับเสด็จ ...• 

------------------------------

ปยสาร

บัณฑูร ล่ําซํา

สุชัชวีร 

สุวรรณสวัสดิ์ 

W

พิพัฒน 

รัชกิจประการ 

าพเจามีโอกาสท่ีดีย่ิงในการทํางานรวมกับ อาจารยเสน�ห 

จามริก ในบทบาทคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติเปน

เวลา 7 ป อาจารยเสน�หมีงานเขียนวิชาการมากมาย ใน

บทบาทนักรัฐศาสตรท่ีเปนท่ียอมรับสูง เม� อไดเรียนรูจากการ

ทํางานรวมกันในปฏิบัติการท่ีเปนจริงของการสงเสริมและคุมครอง

สิทธิมนุษยชน ประกอบการอานงานเขียนเพ่ิมข้ึน ทําใหไดเขาใจ

แนวคิด หลักการของ อ.เสน�หลึกซ้ึงข้ึน และทําใหงานเขียนของ

อาจารยมีความชัดเจนและน�าอานย่ิงข้ึน

ในงานเขียนท้ังบทความ การบรรยายท่ีรวบรวมไวในหนังสือ

เลมน้ี (เสน�ห จามริก จัดพิมพ โดยสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน) 

และในท่ีอ� นๆ เม� อประกอบกับหนังสืออีกจํานวนมาก รวมท้ังการ

แถลงขาวตอส� อมวลชนในกรณีมีการละเมิดสิทธิมนุษยชน หรือมีขอ

เสนอเชิงนโยบาย ขาพเจาเห็นวา อ.เสน�หมีจุดยืน แนวคิดเร� องสิทธิ

มนุษยชนกับประชาธิปไตยในหลากหลายมิติ แตใครขอพูดถึงบาง

ประการไวในท่ีน้ี

ขอแรก การเช� อมโยงเหตุการณ 14 ตุลาคม 2516 ในเร� อง 

“การปฏิวัติตุลาคม” และอีกหลายช้ินงานท่ีแสดงถึงพลังการปฏิวัติ

ของขบวนการนักศึกษาซ่ึงไมไดมีผูนํามุงตอสูเพ� อแสวงอํานาจ แต

เปนพลังกระตุนปญญาความคิดและมโนธรรมของสังคม ถือเปน

ปรากฏการณทางวัฒนธรรมท่ีมุงประทวงตอหลักการปกครองและ

ความสัมพันธแบบเจาคนนายคนแบบอภิสิทธ์ิชน ท่ีเปนเกราะคุมกัน

การกอบโกยแสวงอํานาจและขูดรีดผลประโยชนของระบบราชการ

และนายทุนเหนือประชาชนสวนใหญผูยากไร และหลังปฏิวัติตุลาคม

ไดนํามาซ่ึงการตอสูของพลังมวลชนโดยเฉพาะนักศึกษา กรรมกร 

ชาวนา ซ่ึงกลายเปนพลังคุกคามโดยตรงตอฐานะอํานาจและผล

ประโยชนของกลุมอภิสิทธ์ิชน จนกอรัฐประหาร 6 ตุลาคม 2519 

หวังปราบปรามกระแสการเคล� อนไหวทางการเมืองของขบวนการ

นักศึกษาปญญาชน กรรมกร ชาวนา และสกัดก้ันแนวทางปฏิรูปเพ� อ

กระจายอํานาจสูทองถ่ิน ซ่ึงเปนการตัดสินใจท่ีผิดย่ิง

ขอสอง สิทธิมนุษยชนในความเขาใจของคนบางสวนเนน

ปญหาสิทธิเสรีภาพทางการเมืองกับรัฐบาลซ่ึง อ.เสน�ห ยืนยันเห็นดวย

อยางชัดเจนวา การคุกคามลิดรอนสิทธิเสรีภาพทางการเมือง เปน

ฐานและกุญแจสําคัญย่ิงตอพัฒนาการสิทธิมนุษยชนดานอ� นๆ แต

ก็ยืนยันในงานหลายช้ินวา เศรษฐกิจกับการเมืองตางมีสวนสัมพันธ

กันเสมือนดานหัวดานกอยของเหรียญอันเดียวกัน สิทธิเศรษฐกิจ 

สังคม วัฒนธรรมยอมไมอาจเปนไปได โดยปราศจากหลักประกันสิทธิ

ทางการเมือง ปญหาไมใชเร� องตองเลือกระหวางสิทธิดานหน่ึงดาน

ใด หากแตจําเปนตองพัฒนาควบคูกันไปท้ังสองดาน คือทําอยางไร

จะตองพัฒนาสิทธิเสรีภาพของคนยากคนจน คนท่ีเสียเปรียบในทาง

เศรษฐกิจและสังคม ใหไดรับการกระจายผลประโยชนในการพัฒนา

ใหทัดเทียม

ขอสาม อ.เสน�หจะยํ้าอยางชัดเจนในงานจํานวนมาก ถึงการ

พิทักษและขับเคล� อนสิทธิชุมชนทองถ่ิน โดยเช� อมโยงกับหลักการของ

สิทธิเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และยุคโลกาภิวัฒน ประโยคท่ีจะ

ไดพบในการพูดและงานเขียนบอยคร้ังคือ สังคมไทยเปนสวนหน่ึง

ของภูมิภาคปาเขตรอน อันเปนปจจัยทําใหความหมายของ “สิทธิ

เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม” และ “สิทธิชุมชนทองถ่ิน” มี

ความสําคัญ มีความหมาย และความจําเปนอยางท่ีสุดในสังคมไทย

จนถึงระดับโลก ถือเปนเร� องสิทธิการพัฒนา สิทธิท่ีต้ังอยูบนฐานการ

กําหนดใจตนเองเปนหลักใหญ ท่ีความหลากหลายทางชีวภาพและ

ภูมิปญญาทองถ่ินกําลังลอแหลม ถูกคุกคามจากทุนนิยมอุตสาหกรรม

และสถาบันระหวางประเทศ โดยมีการประทวงอยางเขมขนจาก

ประชาชนท้ังในเมืองและชนบท อ.เสน�หสนับสนุนการท่ีชุมชนจะตอง

ตอสูเพ� อพิทักษสิทธิของตน และเสนอใหชุมชนระดับรากหญาท้ังปวง

ตองรวมตัวกันเปนแนวรวมเพ� อเผชิญหนากับโครงสรางอํานาจขาม

ชาติ แตยํ้าเนนวา จะประสบผลไดตองมีการรับรองและทําใหสิทธิ

ชุมชนปรากฏเปนจริงข้ึนในระดับรากหญา ท้ังโดยหลักการและในทาง

ปฏิบัติ เม� อมีปฏิญญาวาดวยสิทธิชุมชนพ้ืนเมืองของสหประชาชาติ

ออกมา อาจารยต� นเตนยินดีอยางย่ิงและขอให กสม.จัดพิมพเผยแพร 

เพียงแตต้ังขอสังเกตไววา สิทธิชุมชนภายใตรัฐธรรมนูญไทยท้ังฉบับ

ป 2540 และ 2550 ยังคงกําหนดใหเปนเพียงเร� องของปจเจกบุคคล

ซ่ึงรวมกันเปนชุมชน ยังไมไปไกลถึงข้ันเปน “สิทธิรวม” (Collec-

tive rights) หรือ “สิทธิกลุม” (Group rights) เหนือฐานทรัพยากร

ทองถ่ิน อยางเชนท่ีรับรองไวในปฏิญญาวาดวยสิทธิชนพ้ืนเมืองของ

สมัชชาใหญสหประชาชาติ

อ.เสน�หไปลงพ้ืนท่ีเร� องสิทธิชุมชนกับขาพเจาหลายกรณี และ

รวมเวทีเร� องสิทธิชุมชนอยางจริงจัง

ขอส่ี อ.เสน�หพูดถึงกระบวนการยุติธรรมในหลายงาน วา

ปญหาสิทธิมนุษยชนเกิดข้ึนเพราะวายังไมมีระบบท่ีสอดคลองกับหลัก

นิติธรรมอยางแทจริง แมแตศาลยุติธรรมเองยังมีคําพิพากษาฎีกาซ่ึง

รับรองความชอบธรรมของการปฏิวัติรัฐประหาร โดยช้ีวาคําพิพากษา

ฎีกาน้ีเปนส่ิงท่ีสะทอนใหเห็นวากระบวนการยุติธรรมยังยอมรับการ

ใชกําลังในการเปล่ียนแปลงอํานาจในทางการเมือง และยังมีคํา

พิพากษาฎีกาอีกดวยวา ประกาศคณะปฏิวัติ คําส่ังกฎอัยการศึกตางๆ 

หลังการรัฐประหาร ยังคงมีผลเปนกฎหมายบังคับใชตลอดไปจนกวา

จะแกไขหรือยกเลิกโดยผานกระบวนการนิติบัญญัติ 

ขอหา บทบาทของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ 

(กสม.) ในหลายงาน อ.เสน�หจะเนนใสใจให กสม.เสนอตอนโยบาย

สาธารณะ และการพัฒนาวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในระยะยาว 

แตก็จะย้ําควบคูวา กสม.มีความเขาใจและเห็นพองตองกันวา กรณี

ที่มีการรองเรียนหรือที่ไดรับรูมาทุกกรณี การละเมิดสิทธิจะตองถือ

เปนเร� องสําคัญ และจะตองหาทางเยียวยาแกไขใหลุลวงโดยขยาย

ผลออกไปดวย และ อ.เสน�หก็เปนธุระในหลายกรณีเพ� อชวยแกไข

ปญหา โดยไมถือตัววาเปนประธาน กสม. แมวาจะตองไปประชุมที่

ทําเนียบฯ หรือบางหน�วยงานหลายครั้ง เพ� อแกปญหาของคนเล็ก

คนนอย 

ขอหก อ.เสน�หจะพูดถึงเร� องรัฐธรรมนูญหลายงาน ต้ังแต

วิเคราะหรัฐธรรมนูญ 2517 ซ่ึงช้ีวา ท่ีมีความกาวหนามากท่ีสุดฉบับ

หน่ึงเพราะเกิดมาหลังการปฏิวัติตุลาคม และรางดวยกระบวนการท่ีมี

การเปล่ียนแปลงจากสภานิติบัญญัติแหงชาติเดิม โดยเฉพาะอยางย่ิง

พูดถึงรัฐธรรมนูญ 2540 “ฉบับประชาชน” ในหลายมุม โดยเฉพาะ

บทบัญญัติหมวดวาดวยสิทธิเสรีภาพของชนชาวไทยท่ีมีเจตนารมณ

ยึดถือเอาสิทธิมนุษยชนเปนหลักการนําของสังคมและกระบวนการ

ยุติธรรม ถาเกิดการละเมิดฝาฝนกฎกติการัฐธรรมนูญแลวหาคนรับ

ผิดชอบไมได และยังปลอยปละละเลยเสมือนไมมีอะไรเกิดข้ึนจาก

รัฐบาลชุดแลวชุดเลา ผลก็เทากับรัฐธรรมนูญถูกลบลางไป เชน วิบาก

กรรมของแผนดิน ท่ีพูดถึงกรณีใชความรุนแรงตอกลุมท่ีประทวงทอ

กาซท่ีหาดใหญ

ตอนท่ี กสม.จะย� นขอเสนอตอการรางรัฐธรรมนูญ 2550 โดย

มีภาคประชาชนมารวมกันรางดวย อ.เสน�หต้ังใจรวมคิดรวมรางดวย

อยางจริงจัง และให กสม.พิมพ “รัฐธรรมนูญ ฉบับเจตนารมณ

ประชาชน” พิมพเผยแพรจํานวนมาก

“โครงการวิจัยสิทธิชุมชนศึกษา” ท่ี อ.เสน�หมุงม่ันอยางมาก 

จึงมุงใหคุณคา ความสําคัญอยูท่ีกลุมสามัญชนชาวบานเปนสําคัญ 

เปาหมายระยะยาวของ “วิจัยชาวบาน” ก็คือ สิทธิและความสามารถ

ในการพ่ึงตนเองและพัฒนาตนเอง 

ความน�าประทับใจตองานเขียน บทบรรยายของ อ.เสน�ห คือ 

อานไป ดูสถานการณจริงของสังคมไทยควบคูไป และดูจุดยืนของ 

อ.เสน�ห ทาทีตอเร� องราวตางๆ และวิถีชีวิตอันสมถะ และเคารพ

คุณคาของคนไปดวย.

ลังจากที่ประชุมใหญพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.)                                                             

ที่จังหวัดนครราชสีมาเม� อไมนานนี้ ไดแตงตั้ง 

พล.อ.กฤษณ โยธิน ศศิพัฒนวงษ กับ พล.อ.ธัญญา 

เกียรติสาร นายทหารคนสนิทของ “บิ๊กปอม” พล.อ.ประวิตร 

วงษสุวรรณ หัวหนาพรรค นั่งเปนกรรมการบริหารพรรคแทน

ตําแหน�งที่วาง

มีเสียงตั้งขอสังเกตวา พปชร.ยอมรับสภาพเปน

พรรคสีเขียว ไมตองแครสายตาใครๆ อีกตอไป โดย

เฉพาะการมอบหมายให พล.อ.ธัญญา อดีตแมทัพภาค

ที่ 2 ทําพื้นที่ในภาคอีสาน สกัดกั้นแผนแลนดสไลดของคน

แดนไกล ที่ตองการให “อุงอิ๊ง” แพทองธาร ชินวัตร หัวหนา

ครอบครัวเพ� อไทย ดึงลูกนองเกากลับเขาคอก เพ� อชนะเลือกตั้ง

ครั้งหนาแบบถลมทลาย

ในสถานการณที่ พปชร.กําลังเรตติ้งติดลบ หลังเกิด

ปญหาภายในมากมาย ตลอดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทร

โอชา ในหวงเวลา 3 ปที่ผานมา จนชาวบานเอือมระอา 

สอดคลองกับผลโพลบางสํานักที่อางวา อันดับหนึ่ง พรรค

เพ� อไทย รอยละ 20.5 อันดับสอง พรรคกาวไกล รอยละ 16.5 

คายพลังประชารัฐ หลุดไปอันดับสาม ที่รอยละ 16.3

แมเลขาธิการ พปชร.คนใหมอยาง “สันติ พรอม

พัฒน” จะออกมายืนยันพรอมตั้งเปาไวจะได ส.ส.ไมต่ํากวา 150 

คน ในการเลือกตั้งครั้งหนา ซึ่งหลายคนอาจจะไมเช� อก็ตาม

แตสิ่งเหลานี้อยาประมาท พี่นอง 3 ป. ที่กุมอํานาจมา 

8 ป วางฐานอํานาจไวแน�นหนา ซึ่งรับทราบปญหาและกระแส

ของ พปชร.เปนอยางดี จึงไดมีการเตรียมแผนสํารองไวหลาย

ประการเพ� อสืบทอดอํานาจตอไป

อาทิ แตกพรรค เชน นายพีระพันธุ สาลีรัฐวิภาค ย� นไข

กอกจากตําแหน�งประธานที่ปรึกษาคายพลังประชารัฐ ปกหมุด

เปาหมายใหมที่พรรครวมไทยสรางชาติ  

รวมทั้งยังมีพรรคอ� นๆ อาทิ พรรคของอดีตแกนนํา 

กปปส. หวังเปนทางเลือกให “บิ๊กตู” ใชบริการ รวมทั้งพรรค

เศรษฐกิจไทย พรรคสาขาสองของ “บิ๊กปอม” เปนแนวรวม 

โดยเฉพาะ 250 ส.ว.สรรหา ที่เปนตนทุนและหลักประกันในการ

เลือกนายกฯ

ฉะนั้น หาก เพ� อไทยไมชนะแบบแลนดสไลด และทิ้งหาง

พรรคอันดับสองอยางมีนัยสําคัญ ก็เช� อวาไมมีพรรคการเมือง

ใดๆ อยากไปรวมงานกับทักษิณ เพราะเสี่ยงจะตองเจอวิบาก

กรรมตามมาอีกมากมาย

แตการจะสกัดพรรคเพ� อไทยและพรรครวมฝายคานไม

ใหมี ส.ส.มากกวา 250 คนนั้น จําเปนที่จะตองใชแท็กติกทาง

กฎหมาย 

อยางเชนเม� อเร็วๆ นี้ นพ.ระวี มาศฉมาดล หัวหนา

พรรคพลังธรรมใหม ที่ประกาศตัวลวงหนาจะเปน “แจ็กผูฆา

ยักษ” ไดย� นคํารองใหศาลรัฐธรรมนูญใหวินิจฉัยรัฐธรรมนูญ

ฉบับแกไขกติกาบัตรเลือกจาก 1 ใบ เปน 2 ใบ ใหตกเปนโมฆะ 

เพราะมองวาการแกไขรัฐธรรมนูญ 60 ขัดเจตนารมณหลัก 3 

ประการคือ 1.ขัดเจตนารมณ ส.ส.พึงมี 2.คะแนนเสียงไมตกน้ํา 

3.ระบบจัดสรรปนสวนผสม

“สมมุติวาผลการวินิจฉัยศาลเห็นดวยกับคํารองของตน 

ประเทศจะกลับมาใชรัฐธรรมนูญป 2560 เหมือนเดิม จะถือเปน

ปรากฏการณแจ็กผูฆายักษ ในการเมืองไทย ฉะนั้นกติกาเลือกตั้ง

จะเหมือนป 2562”

นี่คือดานสกัดแรกที่จะสกัดแผนแลนดสไลดของเพ� อไทย แต

หากศาลรัฐธรรมนูญไมเอาดวย ผูมีอํานาจก็ยังมีอีกหนทาง คือ

การใชเสียงขางมากในฝายนิติบัญญัติ (ส.ส.และ ส.ว.) พลิกสูตร

คํานวณ ส.ส. ที่ กมธ.กําลังพิจารณากฎหมายลูก เกี่ยวกับการ

เลือกตั้งในรัฐสภาในเวลานี้

ดวยการกลับมาใชสูตรหาร ส.ส.ดวยจํานวน 500 เพ� อ

จํากัดเพดาน ส.ส.พึงมี เชนการเลือกตั้งป 2562 ที่ทําใหพรรค

เพ� อไทยไมได ส.ส.ระบบบัญชีรายช� อเขาสภาแมแตคนเดียว หลัง

จากกอนหนา กมธ.ก็ลดทอนกําลังพรรคเพ� อไทยมาแลว ดวยการ

จับแยกเบอรเลือกตั้ง ส.ส.กับเบอรพรรคเปนคนละเบอร 

ลาสุดมีกระแสขาววา ผูมีอํานาจและ ส.ว.250 เสียง เริ่ม

เห็นดวยกับสูตรหารดวยจํานวน ส.ส. 500 เพราะประเมินแลว

ระบบดังกลาวเปนคุณกับผูมีอํานาจ อยางเชนการเลือกตั้งครั้งที่

ผานมา พรรค พปชร.สามารถเปนแกนนําจัดตั้งรัฐบาลไดสําเร็จ   

ฉะนั้น หากสามารถพลิกเกมเหลี่ยมกฎหมาย และกลับ

มาใชสูตรคํานวณ ส.ส. เชนการเลือกตั้งป 2562 เสนทาง 

การเมืองของ “พี่นอง 3 ป.” สืบทอดอํานาจตอไปจะสะดวก

ขึ้น.    

/_/_/_

สุนี ไชยรส

รองคณบดีฝายพัฒนาสังคมอยางยั่งยืน 

วิทยาลัยนวัตกรรมสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต

พลิกระบบเลือกตั้ง

ดับฝนแลนดสไลด

ข

เทศกาลดนตรีและศิลปะจัดขึ้นที่เอมไพร โปโลคลับ รัฐ

แคลิฟอรเนีย ตั้งอยูบริเวณอินแลนดเอมไพรของทะเลทรายโค

เชลลา รวมตั้งโดยพอล ทอลเลตต และริก แวน แซนเทน ใน

ป 1999 ในงานประกอบดวยการแสดงสดอยางตอเน� องจาก

หลายเวที เวทีหลักช� อ เวทีโคเชลลา, เอาตดอรเทียเตอร, โก

บีเตนต, โมฮาวีเตนต และซาฮาราเตนต ในงานมีทั้งศิลปนที่

โดงดังและศิลปนใหม ดาวรุง โคเชลลาเปนเทศกาลดนตรีที่

มีช� อเสียงและทําเงินมากที่สุดในสหรัฐและทั่วโลก.

Coachella

งานวิชาการที่แนวแน

ในหลักสิทธิมนุษยชน

ห



ลังเกิดคดีปริญญ์ พานิชภักดิ์ อดีตรองหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ ทำาให้เกิดคำาถามในแวดวง

การเมืองกันว่า เรื่องดังกล่าวส่งผลกระทบกับ

พรรคประชาธิปัตย์ โดยเฉพาะการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.

และสมาชิกสภาเขตกรุงเทพมหานคร หรือ ส.ก.หรือไม่ 

แต่คนในพรรค ปชป.ส่วนใหญ่มองว่าไม่น่าจะกระทบ 

เพราะเป็นเรื่องส่วนตัว และตอนนี้ปริญญ์ก็ลาออกจาก

พรรคไปแล้ว  

ล่าสุดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา สำานัก

วิจัยซูเปอร์ โพลเสนอผลสำารวจ เรื่อง ปริญญ์เอฟเฟกต์ 

เลือกตั้ง กทม. จาก 1,548 ตัวอย่าง ระหว่างวันที่ 15-16 

เมษายน 2565 ที่ผ่านมา 

เมื่อถามถึงการรับรู้

ข่าวปริญญ์ ของคน กทม.

พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อย

ละ 46.3 รับรู้มากถึงมาก

ที่สุด ร้อยละ 31.3 รับรู้

ปานกลาง และร้อยละ 

22.4 รับรู้น้อย ถึงไม่รู้เลย                               

ผลสำารวจระบุว่า ที่น่า

พิจารณาคือ ผลกระทบ                           

ของข่าวนายปริญญ์ต่อการ

ตัดสินใจเลือกต้ังผู้ว่าฯ กทม.                                                   

หลังจากทดสอบค่านัย

สำาคัญทางสถิติ พบว่า ไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติต่อ สุชัช

วีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครในนามพรรคประชาธิปัตย์ แม้

มีค่าติดลบ คือ -.029 ก็ตาม นอกจากนี้ ไม่มีนัยสำาคัญต่อ

ผู้สมัครคนอื่นด้วย เช่น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง แม้ติด

ค่าลบจากข่าวนายปริญญ์เช่นกัน คือ -.054 แต่ไม่มีนัย

สำาคัญทางสถิติ แต่นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีค่าเป็นบวก 

คือ +.054 แต่ไม่มีนัยสำาคัญ

ที่น่าสนใจคือ มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง ผู้ว่าฯ กทม. 

2 คนที่ผลการทดสอบปริญญ์เอฟเฟกต์ พบว่า มีค่าผล                 

กระทบเป็นบวก และมีนัยสำาคัญทางสถิติคือ สกลธี 

ภัททิยกุล ได้ +.161 และมีนัยสำาคัญทางสถิติกว่าร้อยละ 

99 รวมถึง นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร ที่ได้รับผลกระ

ทบในทางบวกคือ ได้ +.091 และมีนัยสำาคัญทางสถิติ

กว่าร้อยละ 90 ตามลำาดับ ส่วนผู้สมัครท่านอื่น ทดสอบ

ผลกระทบของปริญญ์เอฟเฟกต์แล้วไม่มีนัยสำาคัญทาง

สถิติ ความหมายคือ ไม่มีผลกระทบอะไรต่อการตัดสิน

ใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ของคน กทม. จุดที่น่าสนใจจาก

ปริญญ์เอฟเฟกต์ในการสำารวจครั้งนี้ พบว่า สกลธีเพิ่ม

ขึ้นจากร้อยละ 5.7 ในครั้งที่ 1 มาเป็นร้อยละ 10.1 ใน

การสำารวจครั้งล่าสุด ขณะที่ พล.ต.อ.อัศวินเพิ่มขึ้นจาก

ร้อยละ 7.1 มาอยู่ที่ร้อยละ 9.8 

ก็เป็นข้อมูลที่เชื่อว่า พรรค ปชป.โดยเฉพาะทีม

งานหาเสียงเลือกตั้ง กทม.ของพรรค คงนำาไปพิจารณา

ในการวางแผนหาเสียงต่อไป.

ข่าวที่ใช้เงินเป็นตัวแทนแลกข่าว มีที่สังเกตเรื่องนี้ที่ต้องใช้เงินแลก                                                                                         

ทุกงาน (ตำารวจจริงก็ใช้เงินล่อ) ตำารวจจริง จึงมีทั้งเงินปลอม/เงิน

จริง ดังนั้น นักสืบเชลยศักดิ์ประเภททำางานคนเดียว จึงมีพอๆ กับ

ตำารวจชนิดบทบาทตีคู่กันเลย

คดีอาญา นักสืบเชลยศักดิ์ สืบสวนข้อเท็จจริงและติดตาม

ลงโทษ รายละเอียดชุดแรก

-เรือยนต์เร็วแล่นด้วยความเร็วคนบนเรือกระทำากิจกรรม

๑.ขับเรืออย่างเร็ว (ไม่มีเครื่องชูชีพเต็มสมรรถภาพของกรม

เจ้าท่า หมายรวมถึงความเร็วที่ไม่จำากัดผิดระเบียบกรมเจ้าท่า

๒.มีผู้รู้เห็นว่าเรือยนต์เร็วลำาน้ีว่ิงวนเวียนด้วยความคึกคะนอง

ในแม่น้ำาเจ้าพระยาที่มีเรือวิ่งไปมาจำานวนมาก  เริ่มมาแต่ ๔ โมง

เช้า-๔ ทุ่ม (เมื่อเกิดอุบัติเหตุ)

๓.มีผู้ โดยสารเรือครั้งแรก ๖ คน ผู้ขับเรือเดิมที่เป็นลูกจ้าง

ดูแลกลับไปก่อน (เรือไปส่งที่อู่แล้วกลับมาขับวิ่งกันต่อ)

๔.ก่อนเกิดเหตุมีผู้อยู่ในเรือลำาที่เกิดเหตุ ๕ คน เป็นผู้ชาย 

๓ คน ผู้หญิง ๒ คน ตามสภาพที่มีผู้พบเห็นระหว่างการจอดซื้อ

อุปกรณ์การดื่ม ซ่ึงเป็นของมึนเมาอาหารท่ีกินประกอบมีเครื่องผสม

เร่งให้เกิดความรู้สึกในการต้องการออกไปปัสสาวะ

๕.มีผู้พบเห็นว่าเรือยนต์เร็วลำานี้มีแต่ผู้มีอาการมึนเมาทั้ง

หญิงและชาย ทั้งผู้ชายบางคนที่ยังไม่รู้จักวิธีบังคับเรือก็ทำาให้เรือ                                                                           

โคลงเคลงได้ น่ีเป็นเหตุหน่ึงท่ีทำาให้ผู้หญิงคนหน่ึงตกจากเรือเพราะ

เพื่อนผู้หญิงที่อยู่สภาพใกล้กันมีอาการมึนเมาทุกคน ไม่สามารถ

ช่วยเหลือตัวเองได้เท่าที่ควร

-ผู้เสียชีวิตมิใช่คนอ่อนแอว่ายน้ำาเป็น เล่นน้ำาเก่งในสระ การ                                                                                      

เดินตามกราบเกาะเสาไป เป็นความพอใจของผู้เสียชีวิตเพราะม่ันใจ

ในความสามารถของตนเอง แต่เพราะเมาและการยันการจับเกาะ 

(มือกับเพื่อนหญิงที่มีอาการไม่ต่างกัน) จึงช่วยตัวเองไม่ได้ ผู้ตาย

จับมือกับเพื่อนอีก อีกมือหนึ่งปลดกางเกงขายาวที่รุงรัง ทำาให้การ

ปลดซิปการเกี่ยวมือเพื่อนอ่อนแรงมากขึ้น

-สิ่งกระตุ้นให้เกิดอุบัติเหตุคือ การขับเรือของเพื่อนที่ ไม่

คล่องในวิธีขับการเร่งความเร็วท้องเรือกระแทกน้ำา ช่วงน้ีเป็นช่วง

มรณะเพราะผู้ตายหมดปัญญาที่จะช่วยตัวเองเรือกระแทกมือ

หลุดจากเพื่อน

-การที่หล่นลงมากระแทกพื้นน้ำาที่มีคลื่น ทั้งข่าวที่มีการยืน 

ยันบาดแผลยังพบว่าส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากใบพัดท้ายหมุนมาตัด

เนื้อบริเวณสะโพกและขา ซึ่งเป็นเหตุให้เธอไม่สามารถช่วยตัวเอง

ได้เลยพอจมน้ำาทุกสิ่งก็ดำามืด

-เมื่อคนบนเรือไม่ได้ยินเสียงร้อง จึงหาทิศทางของคนเจ็บที่

5บทความ

ซเชียลร้อนฉ่ากันเลยทีเดียว

วานนี้ (๑๗ เมษายน) แรปเปอร์สาวชาวไทย 

“มิลลิ-ดนุภา คณาธีรกุล” เวทีเทศกาลดนตรีโคเชล

ลา ที่เมืองอินดิโอ แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา  

ถือเป็นประวัติศาสตร์ที่เป็นศิลปินเดี่ยวชาวไทยคน

แรกที่ได้ขึ้นแสดงผลงานบนเวทีระดับโลกเวทีนี้ 

อีกนัยหนึ่งมันคือ “ซอฟต์เพาเวอร์” แนวทางที่เกาหลี 

ใต้ทำาสำาเร็จมาแล้วมากมาย 

แต่การมองงานแสดงของ “มิลลิ” คงต้องถอดเรื่อง

การเมืองออกไป ไม่เช่นนั้นจะสับสน แทนที่จะเป็น “ซอฟต์

เพาเวอร์” จะกลายเป็นแค่ประเด็นด่าทอกันในโซเชียล 

ซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรเลย

อย่างเช่นเพจสามนิ้ว เอาไปสรุปว่าเพลงของ “มิลลิ” 

บ่งบอกความเป็นกะลาแลนด์  

ชังชาติไปซะทุกเรื่อง!

ท่อนแรปที่สร้างความฮือฮาคือ 

“I didn’t ride the Elephant คนไทยไม่ได้ขี่ช้าง รถไฟ

ฟ้าบีทีเอสก็มีค่ะ subway ก็มี” และ “เสาไฟกินรีต้นละแสน

ล่ะซิ รถไฟสมัย ร.๕ ใช้มาแล้ว ๑๒๐ ปี”

“มิลลิ” ยังกินข้าวเหนียวมะม่วงโชว์ฝรั่งมังค่าด้วย 

ครับมาไล่เรียงกันดู

ประการแรกอย่าเพิ่งเอาการเมืองไปแยกให้ “มิลลิ” 

อยู่ฝ่ายไหน เพราะมันไม่มีประโยชน์ นอกจากจะสร้างความ

ขัดแย้งไม่รู้จบ

ถูกของ “มิลลิ” ฝรั่งหลังเขาบางคนยังคิดว่าไทยขี่ช้าง

อยู่ แต่ก็เป็นเปอร์เซ็นต์น้อยเหลือเกิน คงจะเป็นฝรั่งในยุคที่

สื่อสารด้วยโซเชียลที่ไม่สนใจอะไรเลยนอกจากเรื่องของตัว

เอง 

ถูกของ “มิลลิ” เรามีรถไฟฟ้า รถไฟใต้ดิน เหมือนที่

ฝรั่งมี

ฝรั่งไม่มีข้าวเหนียวมะม่วง แต่เรามี 

แต่ก็มีจุดที่ “มิลลิ” พลาดอยู่นิดหนึ่ง หรือคนที่แต่ง

เพลงน้ีพลาดข้อมูล ซ่ึงเป็นข้อเท็จจริง หากหาข้อมูลเพ่ิม หรือ

รถไฟสมัย ร.๕ ใช้มาแล้ว ๑๒๐ ปี

เปลี่ยนวิธีการสื่อสารในเพลงเสียใหม่ จะเพอร์เฟกต์ไร้ที่ติ

ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจึงทำาให้งานที่ออกมากลายเป็น

งานลวกๆ ทำาให้ภาพรวมทั้งหมดไม่ลื่นไหล 

รถไฟสมัย ร.๕ ใช้มา ๑๒๐ ปี ไม่มีแล้วครับ 

ถ้าจะสื่อสารให้ตรงคือ ประเทศไทยมีรถไฟตั้งแต่สมัย   

ร.๕ แบบนี้จะเข้าใจได้ง่ายกว่า และตรงข้อเท็จจริงมากกว่า

รถไฟที่ใช้อยู่จนถึงวันนี้ เก่าสุด หลังปี ๒๕๐๐ แล้วครับ

ถ้าเก่ากว่านี้เป็นหัวรถจักรไอน้ำา ซึ่งเหลืออยู่ไม่กี่คัน แต่

เป็นของเก่าที่อนุรักษ์ไว้ให้คนรุ่นหลังได้เห็นได้ศึกษา และจะ

นำาใช้เฉพาะในโอกาสสำาคัญๆ เท่านั้น 

อย่าลืมนะครับ “การอนุรักษ์” คือ หนึ่งในสิ่งสะท้อนว่า

มนุษย์เผ่าพันธุ์นั้นๆ มีความเจริญด้านจิตใจแล้วหรือไม่ แค่ไหน

การบอกเล่าของ “มิลลิ” อาจต้องการสะท้อนในส่วนที่ล้า

หลัง ซึ่งก็เป็นเรื่องจริงครับ 

ระบบรางของประเทศไทยเริ่มต้นตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ ๕ 

ซึ่งถือเป็นประเทศที่ ๒ ในเอเชียต่อจากอินเดีย 

กิจการรถไฟไทยกับญี่ปุ่นก่อตั้งมาใกล้เคียงกัน นับอายุก็

ปาเข้าไปจะ ๑๓๐ ปีอยู่รอมร่อแล้ว แต่ปัจจุบันระบบรางของเรา

ห่างไกลกับญี่ปุ่น และชาติอื่นในเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ไต้หวัน 

จีน เป็นอย่างมาก 

กำาเนิดรถไฟไทยบางสายเพื่อต่อสู้กับการล่าอาณานิคม

ของชาติตะวันตก เรื่องแบบนี้คนรุ่นหลังต้องศึกษา หาไม่แล้ว

ก็จะคิด จะพูด ทำาจะแต่เรื่องฉาบฉวย 

ข้อมูลที่ควรรู้ครับ...

กิจการรถไฟซึ่งได้เริ่มตั้งแต่สมัยพระบาทสมเด็จพระจุล 

จอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ นับตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๓๙ จน

กระทั่งสิ้นรัชสมัยของพระองค์ในปี พ.ศ.๒๔๕๓ มีทางรถไฟที่

เปิดใช้เดินรถรวมทั้งสิ้น ๙๓๒ กิโลเมตร และกำาลังก่อสร้างยัง

ไม่แล้วเสร็จอีก ๖๙๐ กิโลเมตร 

ต่อมาในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 

รัชกาลที่ ๖ มีทางรถไฟที่เปิดใช้ทั้งหมด ๒,๕๘๑ กิโลเมตร และ

อยู่ในระหว่างก่อสร้างอีก ๔๙๗ กิโลเมตร

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล

ที่ ๗ พระองค์ทรงดำาเนินรัฐประศาสโนบายในการบำารุงการ

คมนาคมเช่นเดียวกับรัชกาลก่อนๆ 

แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยกำาลังปั่น

ป่วน ดังนั้นการก่อสร้างทางรถไฟสมัยนี้จึงเป็นไปได้อย่างล่าช้า 

โดยมีทางรถไฟเพิ่มขึ้นใหม่อีก ๔๑๘ กิโลเมตร

จากนั้นก็เปลี่ยนแปลงการปกครอง สิ่งที่รัฐบาลจอมพล 

ป.พิบูลสงคราม ทำาคือ เปลี่ยน “กรมรถไฟหลวง” เป็น “การ

รถไฟแห่งประเทศไทย” 

การพัฒนารถไฟไทยหลังจากนี้เป็นไปอย่างเชื่องช้า ถึง

ก็ช่างไม่ถึงก็ช่าง เพราะการคอร์รัปชัน และการขาดทุนของ

องค์กร 

ผ่านมาหลายรัฐบาล กระทั่งรัฐบาลจากการรัฐประหาร 

นำาโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ปฏิรูประบบรางของประ 

เทศครั้งใหญ่อีกครั้ง  

ใน กทม.มีรถไฟเพิ่มอีกหลายสาย 

ต่างจังหวัดมีรถไฟรางคู่ 

ซื้อหัวรถจักรใหม่ 

ตู้ โดยสารใหม่  

สถานีรถไฟใหม่ เป็นชานสูงทั่วประเทศ

ชานสูงคืออะไร? 

คือรถไฟมาถึงก็ก้าวเข้าสู่ตู้ โดยสารรถไฟได้ทันที ไม่ต้อง

ปีนบันไดเหมือนในอดีต คนขอนแก่นรู้เรื่องนี้ดีกว่าใคร  

เพราะสายอีสานเสร็จและเปิดให้บริการหลายสถานี

แล้ว

ส่วนรถไฟความเร็วสูงสร้างไปเยอะแล้ว

เป็นเรื่องไม่น่าเชื่อว่าปัจจุบันยังมีความเข้าใจผิดว่า

สร้างไปแค่ ๓.๕ กิโลเมตร

๓.๕ กิโลเมตร ที่ว่าคือการทำาคันดินเพื่อสร้างราง เป็น 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีน ช่างไทยต้องเรียนรู้ เพราะไม่

เคยทำา 

เรื่องเสาไฟกินรีต้นละแสน แฉกันเยอะๆ ครับ เพราะ

น่าจะมีอีกไม่น้อย แต่เด็กอย่าเข้าใจผิดว่าเพิ่งจะมีในรัฐบาล

นี้  

เรื่องโกงมันเป็นสันดานของนักการเมืองมานาน ท้ังระดับ

ชาติ ระดับท้องถิ่น 

ถ้าเปรียบเสาไฟกินรี กับทุจริตจำานำาข้าว คดีที่ บุญทรง 

เสี่ยเปี๋ยง ติดคุก คดีทุจริตบ้านเอื้ออาทร ที่สร้างแล้วปล่อย

ร้าง จะเห็นได้ชัดเจนว่า มีเรื่องโกงอีกเยอะสามารถนำาไป

แรปให้ฝรั่งฟังได้   

พวกนี้มันโกงโดยสันดาน

โกงกันมาเป็นศตวรรษ

เด็กรุ่นใหม่ โตมาช่วง ๘ ปีรัฐบาลประยุทธ์ และเห็น

อะไรเยอะในช่วงน้ี  ก็อย่าเพ่ิงทึกทักว่าเปล่ียนรัฐบาลแล้วมัน

จะหมดไป

เสาไฟกินรี กินฟรี ก็จะยังมีต่อไปครับตราบเท่าที่นัก

โกงเมืองยังกระสันเข้าสู่อำานาจ

การพัฒนาประเทศ ส่วนหนึ่งเกิดขึ้นได้เพราะมีรัฐบาล

ที่ดี 

แต่ส่วนสำาคัญคือ ต้องมีพลเมืองที่มีคุณภาพด้วย 

คงไม่ต้องขยายความเยอะว่าพลเมืองมีคุณภาพคือ

อะไร

แค่รู้หน้าที่ รู้สิทธิ รู้ในข้อเท็จริงเพื่อประเมินเรื่องราว

ที่เจอในชีวิตประจำาวันได้ถูกต้อง 

มาเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพกันนะครับ.

ยั้งใจไว้บ้าง

แม้ปารีณา ไกรคุปต์

เธอมี บทสรุป ว่าผิด

ใจฉัน ยังเห็น เป็นมิตร

เธอยัง มีทิศ ทางเจริญ

แม้ปริญญ์ พานิชภักดิ์

มีข่าวฉาวหนักนานเนิ่น

กระแส ท่วมทับ ยับเยิน

บัณฑิต ต้องเดิน ตามดู

นักสืบเชลยศักดิ์ 

เรียน ท่านอัตถ์-ท่านเปลว ที่รักนับถืออย่างสูง

จดหมายฉบับนี้อาจจะมีความแปลกและความยาวให้ทั้ง

สอง บ.ก.ได้อ่านดูครับ ก่อนอื่นต้องขอความกรุณาทั้งสองท่าน 

บ.ก.ได้ทดลองอ่านทบทวนดู และขอความกรุณาได้ให้ความเห็น

และทบทวนดู รวมทั้งการวิจารณ์ว่าเรื่องอย่างนี้ ผมเคยนำามา

เขียนและคนอ่านเห็นเป็นเรื่องขำาขันและเขียนโดยคนบ้า จะเอา

ลงพิมพ์ให้เพื่อนสมาชิกได้ทดลองอ่านและวิจารณ์ได้เต็มที่เลยนะ

ขอรับ

ในวันหยุด เพลา ๙.๐๐ น. เช้าปลายสะพานเหล็กที่มีชื่อ

ว่า “สะพานพระราม ๗” ที่พาดจากฝั่งธนบุรีมายังฝั่งพระนคร 

บรรยากาศดูจะซึมเศร้ากว่าทุกวัน เพราะมีเม็ดฝนต้นฤดู (ไม่แน่ใจ

ว่าใช่หรือเปล่าเพราะตกแบบเม็ดบางๆ พรำาๆ หยุดๆ) และในที่สุด

ก็หายตกฟ้าครึ้มกลับมาโปร่งใสตามเดิม

ช่วงตีนสะพานฝั่งซ้ายพระนครมีชายวัยเลยกลางคน  ๒ คน

ยืนพิงราวสะพาน กำาลังอยู่ในกิริยาแบบพูดคุยกันด้วยน้ำาเสียงที่

ดูจะควบคุมความดังให้อยู่ในอำานาจ เสียงไม่เกินความดังของเรือ

โยงลากเรือข้าวที่อยู่กลางแม่น้ำาเจ้าพระยา

ชาย ๒ คนที่ดูแล้ววัยออกจะใกล้กัน (ไม่น่าจะเกิน ๕๐ ปี) 

แต่งตัวเหมือนกันเปี๊ยบ (เหมือนออกมาจากกระทรวงเดียวกัน)....

ใช่กางเกง เสื้อแขนยาว และผ้าพาด ๒ ไหล่ ที่ดูเหมือนพวก

ทนายความเวลาจะขึ้นศาลว่าความเป็นสีกากีเข้ม “ผ้าพาดคอ” 

เหมือนผู้พิพากษาสีดำาขอบเหลืองคลุมพาดพอดี เอวมีกระเป๋าเอกสาร

สีดำาเหมือนกัน รองเท้าคัตชูก็มีสีดำาเหมือนกัน เว้นแต่รองเท้า สวม

หมวกโปโลหนัง และถือไม้เท้าไม้ประดู่เหมือนกันเปี๊ยบ

“เมื่อวานผมไปที่ กสส.” คนที่ ๑ เอ่ยขึ้นลอยๆ

“ผมก็ไปแต่ช้ากว่าคุณไปนิดเลยไม่ทันกัน” คนที่ ๒  ตอบดูมี

ทีท่าตำาหนิตัวเองเล็กๆ 

“เขาถามผมว่าเป็นใคร? มาจากหน่วยไหน? ผมก็ตอบเขา

ว่า ดูที่บัตรประจำาตัวครับ ทุกอย่างมีอยู่ในคำาถามหมดแล้ว”

“พวก ส.ส.ว่าไงกับคุณ” คนที่ ๑ ถามแบบอยากรู้

“พวก ส.ส.บอกงานทุกอย่างสรุปหมดแล้ว เราส่งเอกสาร

เซ็นรับทราบไปให้ที่หน่วยคุณแล้ว” คนที่สองพูดเชิงยืนยัน “คุณ

ก็รู้ผมยังไม่ตอบรับทราบเพราะมีเรื่องที่ต้องดูอีก ๓ เรื่อง ที่เรา

จะมาดูวันนี้ ถ้าไม่มีแอกซิเดนต์ผมจะส่งเอกสารชิ้นสุดท้าย ที่เขา

ยืนยันว่า จริง หรือ เท็จ แล้วผมจะเซ็นตอบส่งไปให้ทราบโดยตรง

ที่อัยการสูงสุด คุณย้ำากับพวกเขาหรือเปล่าว่า เรามาจากไหน”?

“บอกแล้วครับ เขาบอกว่า เขาไม่รู้จัก” คนที่สองยืนยันเสียง

แข็ง “คุณน่าจะบอกเขาไปให้รู้ว่าเราเป็น ‘นักสืบเชลยศักดิ์’ เราไม่

พูดกับพวก กสส. จะส่งไป อยก.เลย ส่งแล้วหมดหน้าที่เรา แต่งาน

นี้นักข่าวจะไม่มีทางรู้ก่อนอย่างทุกครั้ง เพราะข่าวมันไม่รั่วแต่มัน

มีแต่ข่าวเท็จ ข่าวคุย  ข่าวอยากดัง ข่าวฝอย ข่าวยกเมฆ แต่คราว

นี้มันข่าวจริงเพราะผีมันพูดเองไม่ต้องให้คนอื่นพูดแทน”

พอพูดถึงชื่อ นักสืบเชลยศักดิ์ ก็ต้องให้รู้จักกับพวกนี้ให้ชัด

ก่อน นักสืบพวกนี้จะแบ่งกลุ่ม (ที่ทำาการติดตามข่าว สืบสวนข่าว 

ปริญญ์เอฟเฟกต์

กำาลังจมลงไม่ได้ ซ้ำาช่วงค่ำาขนาดสี่ทุ่มมีทั้งกระแสคลื่นกระแสลม 

ศพของผู้ตายจึงจมดิ่งไปสู่พื้นโคลนท้องน้ำา แต่ก็ลอยไม่ไกล

-เพราะแม้จะช่วยกันระดมหา ๓ วันแรกก็จะหมดหวัง  บาง

คนยังคิดว่าจะต้องไปรอให้ถึงสะพานพุทธก็ต้องรอ แต่เป็นโชคที่

ศพลอยอยู่ใกล้ๆ จึงวันที่ ๔ ของการสูญหายก็พบศพผู้ตายลอยขึ้น

มาเองห่างที่เกิดเหตุไม่ถึง ๑๐๐ เมตร

ข้อเขียนนี้ครั้งแรกจะเขียนทำานองตลกๆ แต่เขียนไปเขียน

มามันไม่ตลก จึงต้องเปลี่ยนเข็มชนิดอย่างนี้จะว่าเป็นฆาตกรรม 

(ฆ่าตัวตายเอง) ก็ไม่ใช่ เพราะคนตายเป็นโจทย์และจำาเลย (คือ

เอาผิดว่าตายโดยประมาท) เรื่องนี้จึงกลายเป็นฆาตกรรม ทำาตัว

เอง/มีคนทำา 

สรุปศาลทำาวิจัยอีกสักคร้ังก็จะไปเอาผิดจากคนบนเรือ ๔ คน

ที่มีชีวิต เพราะคนพวกนี้มีส่วนทำาให้คนตายตายได้แล้ว ส่วนคนที่

ผิดด้วยคือคนตายเพราะประมาท

* วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕ (ไปเผาเธอด้วยกันดีกว่า ส่งให้

เธอไปสวรรค์) * 

กำานันถึก

 

ผมนึกว่าอ่าน พล นิกร กิมหงวน ที่ไหนได้ คดีแตงโมนี่เอง 

ฮ่าๆๆๆ

กำานันถึก เขียนได้น่าติดตามมากครับ เพราะอ่านแล้วมัน

รู้สึกมีอะไรซ่อนเงื่อนอยู่ แบบเชลยศักดิ์ๆ อย่างไรก็อย่างนั้น 

เอาจริงๆ เริ่มอ่านผมคิดไปถึงประเทศไทยช่วงสงครามโลก

ครั้งที่ ๒ เพราะระบุสถานที่ว่า ที่ตีนสะพานพระราม ๗  ตัวละคร

ถือไม้เท้าไม้ประดู่ ราวกับท้ังคู่เป็นสายลับ กำาลังพูดถึงรายงานญ่ีปุ่น

บุกอเมริกาจะมาทิ้งระเบิด อะไรประมาณนั้นครับ ฮ่าๆๆๆ.

พระไตรรัตน์

 * คิดถึงอะไรดี

คิดถึงพระศรีรัตนตรัย

แค่คิดถึงใจก็สว่างไสว

มองทางไหนก็เห็นแต่ทางดี

 * แม้กายแสนทุกข์

ใจก็แสนสุขใสศรี

เห็นอริยสัจธรรมชีวี

ใจแจ้งอริยวิถีมรรคา

 * คิดถึงแต่พระไตรรัตน์

ไม่ขัดข้องทางยากหนักหนา

เห็นทุกอย่างเป็นธรรมดา

เห็นสัจจาทุกอย่างจบกัน

   สรุปรวมเป็นหนึ่งพุทโธ

เห็นพุทโธเป็นอริยนาโถ

เห็นดิ่งไปเป็นหนึ่งรัตโน

นโมฯ จิตสงบนิ่งดิ่งไปฯ

    วรฤทธิ์ ฤทธาคนี

ปริญญ์ พานิชภักดิ์ 

โ

ห



การควบคุมโรคว่าจะทำาได้อย่างเหมาะสม อย่าง

ดี และสมดุลเพียงใด ซึ่งหากรัฐบาลสามารถบริหาร

เศรษฐกิจได้อย่างไม่มีข้อติดขัด ขัดข้อง ก็เชื่อว่า

เศรษฐกิจไทยในปี 2565 จะกลับมาเติบโตและขยาย

ตัวได้ไม่ต่ำากว่า 4%

อาคม เติมพิทยาไพสิฐ รมว.การคลัง ชี้ว่า 

แรงส่งสำาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ทำางาน

ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปลายปี 2564 นั่นคือ “ภาคการ

ส่งออก” แม้ว่าที่ผ่านมาจะเจอกับปัญหาซับพลาย

เชน แต่ภาคเอกชนก็

สามารถบริหารจัดการ

และฝ่าฟันไปได้ ขณะที่ 

“ภาคการท่องเที่ยว” ก็เริ่ม

ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องหลังจากรัฐบาลกลับ

มาเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว รวมถึง

ใช้มาตรการ Test & Go อีกครั้ง

ด้าน ธนาคารแห่งประเทศ 

ไทย (ธปท.) ได้ประเมินว่า ทิศทาง

ของเศรษฐกิจไทยภาพรวมในไตรมาส

ที่ 1/2565 นั้น ยังฟื้นตัวได้ แต่ไม่หวือหวา เมื่อเทียบกับไตรมาส

ที่ 4/2564 ที่ฟื้นตัวได้ดี เนื่องจากได้รับผลกระทบจากการแพร่

ระบาดของโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน ขณะที่ปัจจัยต่างๆ ยังอยู่

ในช่วงคาดการณ์

ส่วนสัญญาณของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2/2565 นั้น 

ธปท. เองก็ยังคาดการณ์ว่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่อง จากอานิสงส์

ของวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยยังมีปัจจัยเสี่ยงที่

ต้องติดตามต่อ ทั้งการแพร่ระบาดของโควิด-19, ปัญหาความขัด

แย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน, ความเชื่อมั่นของนักลงทุน ราคา

พลังงาน การเพิ่มขึ้นของราคาต้นทุนและราคาสินค้า ที่ต้องติดตาม

เรื่องการส่งผ่านอย่างใกล้ชิด แม้ว่าขณะนี้จะยังไม่เห็นการกระจาย

ตัวเป็นวงกว้าง

ขณะที่ คณะกรรมการ

นโยบายการเงิน (กนง.) ล่าสุด

ไดป้รบัลดประมาณการเศรษฐกจิ

ไทยในปี 2565 เหลือ 3.2% จาก

เดิมที่ 3.4% จากผลกระทบของ

การแพร่ระบาดโควิด-19 สาย

พันธุ์ โอมิครอน เศรษฐกิจคู่ค้า

ชะลอตัวจากสถานการณ์ความ

ขัดแย้งระหว่างรัสเซียและ

ยูเครน รวมถึงผลกระทบจาก

ราคาน้ำามัน ส่วนอัตราเงินเฟ้อ

นั้น มองว่ามีแนวโน้มที่จะเพิ่ม

สูงขึ้นกว่า 5% ในไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 2565 จากราคา

พลังงานและการส่งผ่านต้นทุนในหมวดอาหารเป็นหลัก ก่อนที่จะ

ปรับลดลงเข้าสู่กรอบเป้าหมายที่ 1-3% ในปี 2566 ส่วนหนึ่งจาก

ราคาพลังงานที่คาดว่าจะไม่ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง

พร้อมทั้งยังยืนยันอีกว่า เศรษฐกิจไทยไม่ได้เข้าสู่ภาวะ

ถดถอยและเงินเฟ้อปรับตัวสูงขึ้น (stagflation) โดย กนง.ชี้แจงว่า 

ภาวะดังกล่าวเศรษฐกิจจะต้องตกต่ำา ไม่ขยายตัว หรือขยายตัวช้า

เป็นเวลายาวนาน ส่วนเงินเฟ้อก็อยู่ในระดับสูงต่อเนื่อง

“เมื่อมองไปข้างหน้า เศรษฐกิจไทยอยู่ในลักษณะกำาลัง

ทะยานขึ้น ในปี 2566 ก็โตเร็วกว่าศักยภาพ และคาดว่าเศรษฐกิจ

ไทยจะกลับเข้าสู่ช่วงก่อนเกิดการระบาดของโควิด-19 ได้ในช่วง

งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา เศรษฐกิจไทยและทั่วโลกเรียก                                                                  

ว่ายังตกอยู่ในวังวนของพิษไวรัสตัวร้ายอย่าง “โควิด-19” ที่

ขยันกลายพันธุ์และสร้างผลกระทบในทุกมิติอย่างต่อเนื่อง

ไม่หยุดหย่อน ทั่วโลกต่างงัดมาตรการทั้งด้านสาธารณสุข 

สังคม และเศรษฐกิจขึ้นมาประคับประคองให้ประเทศยังคงเดิน

หน้าฝ่าวิกฤตโรคระบาดนี้ ไปให้ได้ เช่นเดียวกับประเทศไทย 

เศรษฐกิจซมพิษโควิด-19 มานาน ก่อนที่จะเริ่มมีสัญญาณดีขึ้นใน

ช่วงปลายปี 2564 ที่รัฐบาลตัดสินใจเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยว

ต่างชาติ และผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ ทำาให้กิจกรรมทาง

เศรษฐกิจเริ่มกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง แต่จนถึงปัจจุบันโควิด-19 ก็

ยังคงเป็น “ความท้าทายสำาคัญ” ของเศรษฐกิจไทย และยังคงส่ง

ผลกระทบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

สำานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

(สศช.) หรือสภาพัฒน์ ได้คาดการณ์แนวโน้มการเติบโตของ

เศรษฐกิจไทยทั้งปี 2565 ว่าจะขยายตัวที่ระดับ 4% โดยมีช่วงคาด

การณ์อยู่ที่ 3.5-4.5% จากการปรับตัวดีขึ้นของอุปสงค์ในประเทศ 

การฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวหลังจากการเปิดประเทศ โดยคาด

ว่าในปีนี้จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยราว 5 ล้านคน 

รวมไปถึงการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของภาคการส่งออก ตลอดจน

แรงขับเคลื่อนจากการลงทุนของภาครัฐยังเป็นปัจจัยสำาคัญในการ

สนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้

แต่!! ก็ยังมีปัจจัยเสี่ยง หรือข้อจำากัดที่ต้องติดตามอย่างใกล้

ชิด นั่นคือ “เงินเฟ้อ” เป็นแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นตามทิศทางของราคา

พลังงานและราคาสินค้า “การกลายพันธุ์ของไวรัส” ที่มีแนวโน้ม

จะส่งผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีน “ฐานะการเงินของภาคครัว

เรือนและภาคธุรกิจ” ภายใต้ภาวะแรงงานที่ยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ โดย

ภาวะหนี้สินของประชาชนที่อยู่ในระดับสูงจะเป็นอุปสรรคต่อการ

ฟื้นตัวของอุปสงค์ภายในประเทศ และความสามารถในการชำาระ

หนี้ภายใต้แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้นในระยะต่อไป “แรงขับ

เคลื่อนจากการขยายตัวของภาคการส่งออกและการผลิตของภาค

อุตสาหกรรม” ยังมีความเสี่ยง และ “ความผันผวนของเศรษฐกิจ

และการเงินโลก” ไปจนถึงปัจจัยเสี่ยงล่าสุด “ความขัดแย้งทาง

ภูมิรัฐศาสตร์และ

เสถียรภาพทางการ

เมืองระหว่าง

ประเทศต่างๆ” โดย

เฉพาะปัญหาความ

ขัดแย้งระหว่าง

รัสเซียและยูเครน ที่

กำาลังสร้างความปั่น

ป่วนให้กับทั่วโลกใน

ขณะนี้

ทั้งนี้ สภาพัฒน์ มองทิศทางของเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 

1/2565 ว่าน่าจะยังขยายตัวได้ดี! หากในช่วงปลายไตรมาสไม่มี

เหตุการณ์เข้ามาดิสรัปชันทำาให้เศรษฐกิจชะงักไป แต่จากการ

ประเมินในเบื้องต้นยังไม่มีสถานการณ์ดังกล่าว ทำาให้ยังมั่นใจว่า

เศรษฐกิจจะยังขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง

ขณะที่ กระทรวงการคลัง มองว่า เศรษฐกิจไทยได้ผ่าน

จุดต่ำาสุดไปแล้ว และจากนี้จะค่อยๆ ทยอยฟื้นตัว ส่วนจะฟื้น

ตัวได้ดีแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับการบริหารนโยบายด้านเศรษฐกิจและ

ปลายปีนี้ หรือต้นปี 2566”

ในมุมของภาคเอกชน ส่วนใหญ่ยังคงกังวลเกี่ยวกับ

สถานการณ์ราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อการ

เติบโตของเศรษฐกิจไทยในปี 2565 ได้ บริษัทหลักทรัพย์ ไทย

พาณิชย์ จำากัด (SCBS) ที่มองว่าเศรษฐกิจไทยอาจจะได้รับผล 

กระทบจากวิกฤตรัสเซียและยูเครนทางตรงไม่มากนัก แต่ผลกระ

ทบทางอ้อมผ่านราคาน้ำามันที่เพิ่มขึ้นนั้นจะกระทบกับเงินเฟ้อและ

นโยบายการเงินมากกว่า โดยวิกฤตพลังงานอาจทำาให้เศรษฐกิจ

โลกและเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ stagflation ใน

อีก 3-6 เดือนข้างหน้า นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้น ก็เป็น

ความเสี่ยงด้านนโยบายที่อาจส่งผลทำาให้เศรษฐกิจไทยเข้าสู่ภาวะ

ถดถอยในอีก 12 เดือนข้างหน้า

“เศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะขยายตัวต่ำากว่าที่

คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ที่ 3.63% ขณะที่ความเสี่ยงที่

จะเกิดภาวะ stagflation ย่อมมีมากขึ้น แม้ว่าโอกาสเกิด

ภาวะ stagflation ในปี 2565 จะมีมากขึ้น แต่จะเกิดภาวะถดถอย

ที่ไม่รุนแรง เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันมีความไม่สมดุลมาก 

จนต้องแก้ไขให้เกิดควาสมดุลควบคู่ไปกับการผ่อนคลายข้อจำากัด

การเดินทางและการเปิดประเทศ”

ขณะท่ี KKP Research โดยกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคิน 

ภัทร ระบุว่า จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน

ที่มีโอกาสยืดเยื้อ และประเทศตะวันตกอาจใช้มาตรการคว่ำา

บาตรรัสเซียเพิ่มเติม รวมถึงมาตรการที่เกี่ยวข้องกับการส่งออก

พลังงานนั้น ทำาให้ประเมินว่า ราคาน้ำามันจะแตะระดับสูงสุดที่ค่า

เฉลี่ย 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลในไตรมาส 2/2565 และราคา 

น้ำามันเฉลี่ยทั้งปีจะอยู่ที่ 110 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งความไม่

แน่นอนดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น

และเงินเฟ้อให้สูงขึ้น จนอาจกระทบทำาให้การ

เติบโตของเศรษฐกิจโลกลดลงอีกด้วย

ขณะท่ีเศรษฐกิจไทยจะได้รับผลกระทบ 

คือ ช่วงไตรมาส 2/2565 เงินเฟ้อคาดว่าจะ

ดีดตัวข้ึนไปแตะระดับสูงสุดท่ี 5.5% ทำาให้กำาลัง

ซ้ือของประชาชนในประเทศลดลง ขณะท่ีภาค

การส่งออกก็อาจจะชะลอตัวลงตามแนวโน้ม

เศรษฐกิจโลกท่ีชะลอตัวลงด้วยเช่นกัน ส่วน

ภาคการท่องเท่ียวน้ัน นักท่องเท่ียวจะ

ได้รับผลกระทบจากการเปิด

ประเทศท่ีทำาได้ช้ากว่า

ท่ีคาด และเศรษฐกิจ

ยุโรปท่ีได้รับผลกระ

ทบมากกว่าท่ีคาด 

นับเป็นตลาดการ

ท่องเท่ียวท่ีสำาคัญ

ของไทย

“KKP Re-                  

search ได้ 

ประเมินทิศทาง

เศรษฐกิจไทย

ในกรณีเลว

ร้าย หากมี

โอกาสที่มาตรการ

คว่ำาบาตรอาจจะรุนแรง

มากขึ้นจนส่งผลให้ราคา

น้ำามันปรับตัวสูงขึ้นเฉลี่ยทั้ง

ปีที่ 130 ดอลลาร์สหรัฐต่อ

บาร์เรล และมีความเสี่ยงที่

จะเกิดการขาดแคลนสินค้า

โภคภัณฑ์ และเศรษฐกิจโลก

อาจจะเข้าสู่ภาวะถดถอย

มากขึ้น ซึ่งจะดันให้อัตรา

เงินเฟ้อของไทยปรับตัว

สูงขึ้นเป็น 5.1% เศรษฐกิจ

ไทยอาจจะเติบโตได้เพียง 

2.7% เท่านั้น ขณะที่กรณีฐาน 

ได้มีปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้

เหลือ 3.2% จากคาดการณ์เดิมที่ 3.9%”

ส่วนต่างชาตินั้นยังมองว่าเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณ

ของการฟื้นตัว แต่ก็เป็นไปในลักษณะช้าๆ โดย ธนาคารพัฒนา

เอเชีย (เอดีบี) ระบุว่า เริ่มเห็นสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ

ไทยตั้งแต่ช่วง 2-3 เดือนสุดท้ายของปีที่ผ่านมา และคาดว่าจะ

สามารถฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในปีนี้ แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าการเติบโต

ของเศรษฐกิจไทยนั้นยังมีความเสี่ยงขาลงอยู่

ทั้งจากการระบาดรอบใหม่ของโควิด-19 โดยเฉพาะอย่าง

ยิ่งจากสายพันธุ์ใหม่ ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนที่มี

ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลก รวมไปถึงสถานการณ์ค่าครองชีพและ

ต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นในประเทศไทย ส่วนภาคการท่องเที่ยวนั้นยัง

ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ โควิด-19 แต่ก็เห็นสัญญาณที่ดีในการดำาเนิน

กิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทำาให้คาดว่าเศรษฐกิจไทยจะค่อยๆ ทยอย

ฟื้นตัวได้ในช่วงไตรมาส 3-4/2565 หรือครึ่งหลังของปีนี้

เช่นเดียวกับ ธนาคารโลก (เวิลด์แบงก์) ท่ีมองว่าเศรษฐกิจไทย

มีความเส่ียงสำาคัญมาจากภาคต่างประเทศเป็นหลัก โดยเฉพาะปัญหา

ความขัดแย้งของรัสเซียและยูเครนท่ีส่งผลกระทบต่อราคาพลังงาน 

และไทยถือเป็นประเทศท่ี

ได้รับผลกระทบค่อนข้างสูง 

เนื่องจากมีการนำาเข้าพลังงาน

ถึง 4.5% ของจีดีพี โดยผล 

กระทบดังกล่าวจะถูกส่งผ่าน

มาด้านราคาพลังงานท่ีจะ

ทำาให้ต้นทุนการผลิตสูงข้ึน 

และกระทบกับการบริโภค

ภาคเอกชนด้วย ซ่ึงราคา

พลังงานท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นปัจจัย

กดดันต่อการขยายตัวของ

เศรษฐกิจโลก และทำาให้แนว

โน้มการส่งออกของไทยได้รับผลกระทบไปด้วยเช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ดี ผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในต่างประเทศ 

ท่ีถูกส่งผ่านมายังราคาพลังงาน ต่อเนื่องมาถึงอัตราเงินเฟ้อ ราคา

สินค้าอุปโภคบริโภค และต้นทุนการผลิต เป็นปัจจัยท่ีท้าทายและ

กดดันการเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีน้ี โดยเดิมทีหลายฝ่ายคาดหวัง

ว่าหลังวิกฤตโควิด-19 ท่ีไล่ทุบหลังเศรษฐกิจไทยและท่ัวโลกมานาน

หลายปีเร่ิมคล่ีคลาย หลายประเทศเร่ิมเปิดรับนักท่องเท่ียว น่าจะเป็น

สัญญาณท่ีดีให้กับเศรษฐกิจไทยให้กลับมาฟ้ืนตัวได้อย่างต่อเนื่อง แต่

เมื่อมีปัจจัยเส่ียงท่ีหลีกเล่ียงไม่ได้ คงต้องจับตาดูกันต่อไปว่าแรงส่งท่ี

มีจะแกร่งเพียงพอท่ีทำาให้ทิศทางเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 2 และต่อ

เนื่องท้ังปีขยายตัวได้อย่างเต็มประสิทธิภาพหรือไม่!?!?.

ลังจากผ่านช่วงเทศกาลท่ีมีวันหยุดยาวกันไปแล้วก็ต้อง

กลับมาสู่โหมดการทำางานอีกครั้ง ซึ่งเรื่องของปากท้อง

และเศรษฐกิจก็ยังมีอีกหลายปัจจัยที่น่าเป็นห่วง โดย

จะเห็นได้ว่าอัตราเงินเฟ้อเดือนมีนาคมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องสู่ระดับ

สูงสุดในรอบ 13 ปี สร้างความกังวลต่อค่าครองชีพของครัวเรือน 

ซ่ึงอัตราเงินเฟ้อท่ัวไปเดือนมีนาคมอยู่ท่ี 5.73% เพ่ิมข้ึนจาก 5.28% 

ในเดือนกุมภาพันธ์ เนื่องจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่เร่งสูง

ขึ้นจากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ส่งผล

ให้ราคาขายปลีกน้ำามันเชื้อเพลิงในประเทศปรับสูงขึ้นมาก

นอกจากนี้ ราคาสินค้าในหมวดอาหารที่มีการปรับตัวสูง

ขึ้น ได้แก่ ไข่ไก่ ผักสด และเครื่องประกอบอาหาร ด้านอัตรา

เงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบเกือบ 10 ปีที่ 

2.0% จาก 1.80% ในเดือนกุมภาพันธ์ สำาหรับในช่วงไตรมาส

แรกของปีนี้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเฉลี่ย

อยู่ที่ 4.75% และ 1.43% ตามลำาดับ

วิจัยกรุงศรีระบุว่า อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงขึ้นมากโดยแตะ

ระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม 2551 และอยู่เหนือกรอบ

ของเงินเฟ้อเป้าหมายของทางการต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 โดย

การปรับขึ้นของอัตราเงินเฟ้อส่วนใหญ่มาจากราคาพลังงาน แม้                                                                                    

ว่าราคาไม่ได้เพิ่มขึ้นในทุกชนิดสินค้า แต่กลับสร้างความกังวล

ให้สังคมเกี่ยวกับผลกระทบต่อภาระค่าใช้จ่ายและกำาลังซื้อ จน

ทำาให้ยอดค้นหาของคำาว่า ‘เงินเฟ้อ’ ใน Google แตะระดับสูง 

สุดนับตั้งแต่ปี 2551 และเป็นปัจจัยหนึ่งที่ฉุดดัชนีความเชื่อมั่น

ผู้บริโภคเดือนมีนาคมร่วงลงต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 3 สู่ระดับต่ำา

สุดในรอบ 6 เดือนที่ 42.0 จาก 43.3 เดือนกุมภาพันธ์

ทั้งนี้ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อในปี 2565 เฉลี่ยอยู่ที่ 4.8% 

จากแรงหนุนของราคาอาหารเพื่อบริโภคที่บ้านและราคายาน

พาหนะ อีกทั้งราคาพลังงานที่พุ่งขึ้นตามสถานการณ์ความขัด

แย้งระหว่างรัสเซียและยูเครน ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อของไทย

ยืนอยู่เหนือกรอบเป้าหมาย และอาจใช้เวลาถึงไตรมาสสุดท้าย

ของปีกว่าที่จะมีแนวโน้มปรับตัวลดลง นอกจากนี้ผลการศึกษา

ของวิจัยกรุงศรีพบว่าจากตะกร้าการบริโภคสินค้าที่มีความแตก

ต่างกัน โดยกลุ่มคนรายได้ต่ำาจะมีสัดส่วนการใช้จ่ายในหมวด

อาหารเพื่อบริโภคที่บ้านและการขนส่งรวมกันราวสองเท่าของ

กลุ่มคนรายได้สูง จึงมีโอกาสเผชิญเงินเฟ้อที่เร่งตัวขึ้นกว่า 6 

เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อน สวนทางกับกลุ่มคนรายได้สูงที่เงินเฟ้อ

เพิ่มขึ้นไม่มากเมื่อเทียบกับปี 2564

ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมมีสัญญาณ

ฟื้น แต่ยังมีหลายปัจจัยเสี่ยงที่อาจกดดันการเติบโตในระยะข้าง

หน้า ล่าสุดดัชนีความเชื่อม่ันภาคอุตสาหกรรมเดือนมีนาคมกลับ

มาปรับตัวเพิ่มขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบ 25 เดือนที่ 89.2 จาก 

86.7 ปัจจัยหนุนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจในประเทศที่ฟื้นตัว

ตามการผ่อนคลายมาตรการควบคุมการระบาด รวมถึงการฟื้น

ตัวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจากหลายๆ ประเทศทยอยผ่อน

คลายมาตรการจำากัดการเดินทางระหว่างประเทศ นอกจากนี้ 

ในเดือนมีนาคม ผู้ประกอบการมีการเร่งการผลิตสินค้าเพื่อส่ง

มอบก่อนวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วิจัยกรุงศรีประเมินว่า แม้การผลิตภาคอุตสาหกรรมใน                                                                          

ช่วงต้นปีจะมีสัญญาณเชิงบวกจากการฟื้นตัวของอุปสงค์ทั้งใน

และต่างประเทศ แต่ในระยะถัดไปปัจจัยกดดันจากสถานการณ์ 

ความขัดแย้งรัสเซีย-ยูเครนที่มีความเสี่ยงอาจลากยาวมากขึ้น

กระทบเศรษฐกิจโลกและการค้าชะลอลง ส่งผลต่อภาคการส่ง                                                                              

ออกและภาคการผลิตอุตสาหกรรมของไทย ขณะที่ราคาพลัง 

งานที่ปรับตัวสูงขึ้นมากจะส่งผลต้นทุนการผลิตและการขนส่ง

สินค้า นอกจากน้ีปัจจัยเส่ียงจากภาวะชะงักงันของอุปทานของ                                                                                    

โลก หากสถานการณ์การล็อกดาวน์ของจีนเพื่อควบคุมการระบาด                                                                                  

ของโควิด-19 ระลอกล่าสุดมีแนวโน้มยืดเยื้อและเป็นวงกว้าง

มากขึ้น เนื่องจากมีการประเมินว่าการผลิตภาคอุตสาหกรรม

ของไทยใช้ input จากจีนคิดเป็นสัดส่วนเมื่อเทียบกับมูลค่า

ผลผลิตรวมทั้งหมดสูงสุดเป็นอันดับ 3 รองจากเวียดนามและ

ฮ่องกง

ส่วนดัชนีหุ้นไทย บริษัท หลักทรัพย์กสิกรไทย จำากัด 

ได้คาดการณ์ไว้ก่อนช่วงวันหยุดยาวว่า ระหว่างวันที่ 18-22 

เมษายน ดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับที่ 1,665 และ 1,650 จุด ขณะที่

แนวต้านอยู่ที่ 1,685 และ 1,700 จุด ตามลำาดับ มีปัจจัยสำาคัญ

ที่ต้องติดตาม ได้แก่ สถานการณ์ โควิด-19 ทิศทางเงินทุนต่าง

ชาติ สถานการณ์ตึงเครียดระหว่างรัสเซียและยูเครน รวมถึง

ผลประกอบการงวดไตรมาส 1/65 ของ บจ. โดยเฉพาะกลุ่ม

ธนาคาร ส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สำาคัญได้แก่ ข้อมูลการ

เริ่มสร้างบ้าน ยอดขายบ้านมือสองเดือนมีนาคม รวมถึงจำานวน

ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์.
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6 เศรษฐกิจ
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ตั้

ดวยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของ

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน) เม� อ                  

วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 ไดมีมติอนุมัติใหจาย

เงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 ใหแก                             

ผูถือหุนในอัตราหุนละ 4.00 บาท (สี่บาท) คิดเปนเงิน                

ทั้งสิ้น 143,816,720 บาท โดยกําหนดวันพุธที่ 9 มีนาคม 

2565 เปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน และจาย

เงินปนผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2565

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)

90 ถนนศรีราชานคร 3 ตําบลศรีราชา

อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  20110

บริษัท โรงพยาบาลศรีราชานคร จํากัด (มหาชน)

17 เมษายน 2565

ประกาศ

เร� อง การจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานป 2564

ดวยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 ของ

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) เม� อวันจันทรที่ 

4 เมษายน 2565 ไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลสําหรับ

ผลการดําเนินงานป 2564 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ                                                                    

1.20 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบสตางค) คิดเปนเงินทั้งสิ้น 

1,329,849,624 บาท โดยกําหนดวันอังคารที่ 15 มีนาคม 

2565 เปนวันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน และจาย

เงินปนผลในวันพฤหัสที่ 28 เมษายน 2565

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)

943 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท

เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน)

17 เมษายน 2565

ประกาศ

เร� อง การจายเงินปนผล

สําหรับผลการดําเนินงานป 2564

รุ่งนภา สารพิน

‘เงินเฟ้อ’แรงกดดันการใช้จ่าย-ต้นทุน

‘‘เมื่อมองไปข้างหน้า  

เศรษฐกิจไทยอยู่ใน

ลักษณะกำาลังทะยานขึ้น 

ในปี 2566 ก็โตเร็วกว่า

ศักยภาพ และคาดว่า

เศรษฐกิจไทยจะกลับ

เข้าสู่ช่วงก่อนเกิดการ

ระบาดของโควิด-19   

ได้ในช่วงปลายปีนี้ 

หรือต้นปี 2566’’

จากพิษ‘โควิด’สู่ภัย‘สงคราม’

เศรษฐกิจไทยจะร่วงหรือไปต่อ



ต้นทุนวัตถุดิบ ราคปุ๋ย ปูนซีเมนต์ สารเคมี เนื้อสัตว์ เป็นต้น รวม

ถึงค่าแรงงานขั้นต่ำาด้วย 

หากพิจารณาจากข้อสมมติฐานที่ว่า น้ำามันดีเซลเป็นปัจจัย

พื้นฐาน เป็นเชื้อเพลิงใช้ในการผลิตสินค้าและบริการเหมือนกับสิน

ค้าอื่นๆ ที่ย่อมต้องปรับตัวสูงขึ้นและลดลงตามต้นทุน จากการที่

เราได้ตรึงราคาดีเซลมากว่า 15 ปีแล้ว และหากจะปรับราคาดีเซล

ขึ้นตามตัวเลขดัชนีเศรษฐกิจต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์

ปัจจุบันก็สามารถพิจารณาได้ เช่น หากจะปรับราคาดีเซลให้เพิ่ม

ขึ้นตามภาวะเงินเฟ้อ ราคาดีเซลในปัจจุบันควรมาอยู่ในระดับ 

35-38 บาทต่อลิตร แต่หากพิจารณาจากการปรับเพิ่มราคาดีเซล

เท่ากับรายได้ต่อครัวเรือนที่เพิ่มขึ้นแล้ว ราคาดีเซลควรอยู่ที่ 44 

บาทต่อลิตร เช่นเดียวกันหากปรับราคาน้ำามันดีเซลให้เพิ่มเท่ากับ

ระดับรายจ่ายของครัวเรือนที่จ่ายซื้อสินค้า ก็ควรอยู่ที่ระดับ 37 

บาทต่อลิตร และหากเปรียบเทียบกับราคาไข่ไก่ที่เพิ่มขึ้นในช่วง

เดียวกันแล้ว ราคาดีเซลควรอยู่ในระดับ 47 บาทต่อลิตร ดังราย

ละเอียด ดังนี้

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย

กล่าวโดยสรุป หากพิจารณาจากสาเหตุ ตัวเลขประมาณการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจ ภาวะเงินเฟ้อ รายได้ และรายจ่ายของครัว

เรือน ระดับน้ำามันดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตร ก็น่าที่จะต้องมาศึกษา

ทบทวนกันอย่างจริงจังว่า ยังเป็นราคาเป้าหมายที่เหมาะสมหรือ

ไม่อย่างไร ในตอนหน้าจะมาเล่าให้ฟังเรื่อง แล้วถ้าทุกคนประมาณ

การกันว่าราคาน้ำามันดิบในตลาดโลกน่าจะเคลื่อนไหวในระดับ 90-

150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล น้ำามันดีเซลซึ่งเป็นน้ำามันพื้นฐาน

ของประเทศน่าจะเป็นเท่าไหร่ดี

อย่างไรก็ตาม หากนำาเอาปัจจัยราคาน้ำามันในตลาดโลกมา

เป็นสมมติฐานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของราคาน้ำามันดีเซล

ที่ควรจะเป็น โดยเริ่มจากการเปรียบเทียบกับราคาน้ำามันดิบดูไบ

ในระดับต่างๆ พบว่าหากตรึงราคาดีเซลที่ 30 บาทต่อลิตรนั้น จะ

เท่ากับระดับราคาน้ำามันอ้างอิงจากตลาดดูไบนั้นจะต้องลดลงต่ำาไป

สู่ระดับประมาณ 62 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ถึงจะไม่ต้องชดเชยจาก

กองทุนน้ำามัน 

แต่สถานการณ์ราคาน้ำามันในตลาดโลกในปัจจุบันมีการ

ประมาณการว่าราคาน้ำามันดิบจะเคลื่อนไหวอยู่ในระดับ 90-100 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า และอาจปรับตัวสูงขึ้น

ระดับ 120-150 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลในบางช่วงได้ ดังนั้น จึงมี

ความเป็นไปได้ยากที่จะตรึงราคาดีเซลไว้ที่ 30 บาทต่อลิตร โดยไม่

ต้องชดเชยจากกองทุนน้ำามัน ผู้เขียนขอยกตัวอย่างเช่น ในวันที่ 6 

เมษายน 2565 ราคาน้ำามันดิบดูไบอยู่ที่ 104 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล 

ราคาดีเซลตลาดสิงคโปร์ 138 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล กองทุนต้อง

ชดเชยดีเซลอยู่ที่ 8.36 บาทต่อลิตร เพื่อให้ราคาไม่เกิน 30 บาท

ต่อลิตร คิดเป็นเงินชดเชย 17,215 ล้านบาทต่อดือน หรือถ้าจ่าย

ชดเชยไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายน 2565 ต้องใช้เงินถึง 51,645 ล้าน

บาท ตอนนี้กองทุนน้ำามันมีฐานะสุทธิ (ทรัพย์สิน-หนี้สิน) ติดลบอยู่ 

42,407 ล้านบาท และมีเงินไหลออกจากกองทุน 18,982 ล้านบาท

ต่อเดือน 

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้มีมติออก 10 

มาตรการลดค่าครองชีพ เน้นมาตรการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่ม

เป้าหมายที่เปราะบางเป็นหลัก และหนึ่งในมาตรการนั้นประกาศ

ชัดเจนว่าจะตรึงราคาดีเซล 30 บาทต่อลิตรไปจนสิ้นเดือนเมษายน 

2565 หลังจากนั้นรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือคนละครึ่ง หมายความว่า 

ถ้าราคาน้ำามันปัจจุบันกองทุนน้ำามันช่วยเหลืออยู่ 8.36 บาทต่อลิตร

นั้น กองทุนน้ำามันจะลดการช่วยเหลือครึ่งเดียว คือ ช่วยเพียง 4.18 

บาทต่อลิตร ส่วนอีก 4.18 บาทต่อลิตร จะต้องผลักภาระไปที่ราคา

ขายปลีกดีเซล คือ ราคาดีเซลจะเพิ่มขึ้นเป็น 34.18 บาทต่อลิตร

ผู้เขียนลองจำาลองภาพดูแบบง่ายๆ ว่าถ้าราคาน้ำามันดิบดูไบ

ซึ่งเราคุ้นเคยกันในระดับราคาต่างๆ แล้ว ราคาขายปลีกน้ำามัน

ดีเซลในบ้านเราควรเป็นเท่าไร จริงๆ แล้วอยากจะเปรียบเทียบกับ

ราคาดีเซลที่ตลาดสิงคโปร์จะถูกต้องมากกว่า เพราะราคา ณ โรง

กลั่นของดีเซลบ้านเราอิงกับราคาดีเซลที่ตลาดสิงคโปร์ แต่ก็กลัวผู้

อ่านจะสับสน นอกจากนั้น การคำานวณนี้ยังไม่ได้คำานึงถึงอัตราแลก

เปลี่ยนที่จะเปลี่ยนไปอีก โดยคำานวณง่ายๆ ว่า ราคาดูไบเปลี่ยนไป 

1 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล จะกระทบราคา ณ โรงกลั่นของดีเซล 0.20 

บาทต่อลิตร 

จากการคำานวณพบว่า ถ้าราคาน้ำามันดิบดูไบอยู่ที่ 80 

ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภาระกองทุนจะลดลงเหลือ 1.78 บาทต่อลิตร 

ราคาขายปลีกจะต้องขึ้นไปอยู่ที่ 31.78 บาทต่อลิตร และในทาง

กลับกัน ราคาดูไบปรับตัวสูงขึ้นเป็น 120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ภาระ

กองทุนจะเพิ่มขึ้นเป็น 5.78 บาทต่อลิตร ราคาขายปลีกดีเซลจะ

ปรับขึ้นเป็น 35.78 บาทต่อลิตร

หลังจากที่เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนผ่านมาเดือน

เศษๆ ราคาน้ำามันในตลาดโลกได้ปรับตัวสูงขึ้นมาเคลื่อนไหวอยู่ใน

ระดับ 100-120 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ยุคราคาน้ำามันถูกคงจะไม่มีอีก

แล้วในอนาคตใกล้ๆ นี้ เราคงจะอยู่กับราคาในระดับนี้ ไปอีกระยะ

หนึ่ง ที่ผ่านมาภาครัฐก็ได้ใช้กลไกที่มีอยู่ทั้งลดภาษีสรรพสามิตและ

กองทุนน้ำามันมาชดเชย ทั้งราคาดีเซลและก๊าซหุงต้ม จนกองทุน

น้ำามันติดลบไปแล้ว 42,075 ล้านบาท และเงินยังคงไหลออกจาก

กองทุนอีก 18,982  ล้านบาทต่อเดือน เราคงต้องร่วมมือกัน “ก้าว

ข้ามกับดักราคาดีเซลไม่เกิน 30 บาทต่อลิตรให้ได้” พร้อมกับ

ยอมรับว่าบริบทของสถานการณ์ราคาน้ำามันของโลกได้เปลี่ยนแปลง

ไปแล้วอย่างสิ้นเชิง ราคาดีเซลควรขยับขึ้นเป็น 33-40 บาทต่อลิตร 

ประเทศเพื่อนบ้านเราได้ปรับตัวขยับราคาน้ำามันดีเซลสูงขึ้นมากกว่า 

30 บาทต่อลิตรไปแล้ว การอ้างว่าราคาน้ำามันเราสูงกว่าประเทศ

เพื่อนบ้านทำาให้ความสามารถในการแข่งขันสู้ไม่ได้คงไม่ถูกต้องแล้ว 

สุดท้ายนี้ เราต้องร่วมมือกันประหยัดพลังงานและใช้พลังงานอย่าง

มีประสิทธิภาพอย่างจริงจังนับแต่เดี๋ยวนี้.

(1) น้ำามันดีเซล ใช้เป็นเชื้อเพลิงในภาคอุตสาหกรรม ใช้

กับเครื่องจักรในโรงงาน ทำาให้ต้นทุนสินค้าสูงขึ้น กระทบต่อราคา

สินค้าปรับตัวสูงขึ้น ภาระก็ตกมายังประชาชน

(2) น้ำามันดีเซล เป็นเชื้อเพลิงในภาคขนส่งทั้งรถบรรทุกและ

รถโดยสาร มีผลให้ต้นทุนสินค้าและต้นทุนการเดินรถสูงขึ้น กระทบ

ต่อประชาชน

(3) ราคาน้ำามันดีเซล สูงขึ้น จะทำาให้เกิดภาวะเงินเฟ้อ อัน

เนื่องมาจากภาวะราคาสินค้าโดยรวมสูงขึ้น

แม้ว่าในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา ทุกๆ รัฐบาลได้พยายามตรึง

ราคาน้ำามันดีเซลไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อลิตร รวมทั้งตรึงราคาก๊าซ

หุงต้มไว้ในราคาต่ำา ซึ่งทุกๆ ฝ่ายต่างอ้างว่าเป็นสาเหตุของการเพิ่ม

ของราคาสินค้าไว้แล้วก็ตาม แต่ราคาสินค้าก็มิได้หยุดการเพิ่มขึ้น ดู

ได้จากตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core Consumer Price 

Index : CPI ) ระหว่างปี พ.ศ.2549-2564 เพิ่มขึ้นร้อยละ 16.9 

และดัชนีราคาผู้บริโภคที่ไม่รวมน้ำามันเชื้อเพลิงก็เพิ่มสูงขึ้นร้อยละ 

26.0 ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานที่มากกว่าด้วย นั่นอาจ

แสดงว่าราคาสินค้าที่สูงขึ้นนั้นไม่ใช่มาจากสาเหตุหลักของราคา

น้ำามันดีเซลตามที่กล่าวอ้างกัน แต่อาจจะมาจากสาเหตุอื่นๆ เช่น 
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7เศรษฐกิจ

แนะผู้ส่งออกเจาะตลาด ‘โพรไบโอติกส์’ จีน

นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการ

ค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ตลาดสุขภาพของจีน

ขยายตัวไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในกลุ่มผลิตภัณฑ์ โพรไบ

โอติกส์ จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปเจาะ

กลุ่มนี้ แต่ผู้ประกอบการไทยควรศึกษาและปรับตัวให้ทันกับ                                                                

พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคชาวจีนที่มีความหลาก

หลายและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยนำาโพรไบโอติกส์ 

มาต่อยอดและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าในเชิงสร้างสรรค์

เพื่อสร้างจุดขาย และเพ่ิมสรรพคุณของสินค้าให้สามารถตอบ                                                                        

โจทย์ผู้บริโภคชาวจีนในแต่ละกลุ่มได้มากกว่าเดิม เพื่อสามารถ

เจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคที่มีศักยภาพในเชิงลึกได้อย่างมี

ประสิทธิภาพมากขึ้น อาทิ กลุ่มผู้บริโภคเพศหญิง กลุ่มผู้

บริโภควัยหนุ่มสาว และกลุ่มตลาดผลิตภัณฑ์แม่และเด็ก เป็น 

ต้น

กนอ.เตรียมแผนรับมือน้ำาท่วมนิคมบางปู

นายวีริศ อัมระปาล ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่ง

ประเทศไทย หรือ กนอ. เปิดเผยว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาได้

เข้าร่วมประชุมคณะทำางานบูรณาการแก้ปัญหาน้ำาท่วมพื้นที่

นิคมอุตสาหกรรมบางปูและพื้นที่โดยรอบ เพื่อเตรียมความ

พร้อมป้องกันน้ำาท่วมและการรับมือฤดูฝนในปี 2565 ซึ่งได้

เร่งจัดทำาแผนป้องกันทั้งระยะสั้น-ระยะกลาง อย่างไรก็ตาม 

ที่ผ่านมานั้นคณะกรรมการ กนอ.ได้มีมติให้ดำาเนินโครงการ

ก่อสร้างระบบระบายน้ำาและป้องกันน้ำาท่วมแบบครบวงจร

นิคมอุตสาหกรรมบางปู คาดจะดำาเนินการก่อสร้างได้ภายใน

ปี 2565 และแล้วเสร็จภายในเวลา 2 ปี 

ดีเดย์ 18 เม.ย.กฟผ.เปิดลงทะเบียนล้างแอร์ฟรี 

นายสุทธิพงษ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัด 

การความยั่งยืน ในฐานะรองโฆษกการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประ                                                                                        

เทศไทย หรือ กฟผ. เปิดเผยว่า กฟผ.ได้ร่วมกับสมาคมผู้

ค้าเครื่องปรับอากาศไทยให้บริการล้างแอร์ฟรีแก่คนไทยทั่ว

ประเทศเพื่อช่วยลดค่าใช้จ่าย เนื่องจากการล้างแอร์ทุก 6 

เดือน ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าได้อย่างน้อยถึง 10% ทำาให้แอร์

ทำางานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ส่งผลให้เกิดการประหยัด

พลังงานในภาพรวมของประเทศได้ประมาณ 1.3 ล้านหน่วย

ต่อปี โดย กฟผ.จะเริ่มเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านทางเว็บไซต์ 

กฟผ. www.egat.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 

09.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะครบ 10,000 สิทธิ์ทั่วประเทศ 

(สงวนสิทธิ์พนักงาน กฟผ. งดเข้าร่วมโครงการ)

ยันขายแน่หวยออนไลน์
‘กองสลาก’ปักธงไตรมาส3ปีนี้ลุยประชาพิจารณ์ทั่วปท.

นายธนวรรธน์ พลวิชัย 

กรรมการสลากกินแบ่งรัฐบาล 

ในฐานะประธานคณะกรรมการ

ศึกษาผลิตภัณฑ์และเกมสลาก

รูปแบบอื่นๆ เปิดเผยว่า ภายใน

ไตรมาส 3/2565 สำานักงาน

สลากกินแบ่งรัฐบาลเตรียมเดิน

สายทั่วประเทศ เพื่อเปิดประชา

พิจารณ์การออกสลากกินแบ่ง

รัฐบาลรูปแบบใหม่ หรือสลาก

ออนไลน์ โดยคาดว่าจะได้ข้อ

สรุปทั้งหมดภายในสิ้นปีนี้ และ

สามารถเสนอกระทรวงการคลัง                               

เพื่อเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐ                          

มนตรี (ครม.) พิจารณาเห็นชอบ                                      

แนวทางดำาเนินการ และสามารถ

ขายสลากออนไลน์ ได้อย่างเร็ว

ที่สุดภายในกลางปี 2566 เพื่อ

แก้ ไขปัญหาสลากกินแบ่งเกิน

ราคาทั้งระบบ

ทั้งนี้ เบื้องต้นในการทำา                                             

ประชาพิจารณ์ สำานักงานสลากฯ 

จะเลือกรูปแบบผลิตภัณฑ์ ใหม่ 

หรือรูปแบบเกมการเล่นใหม่ 

เพียงรูปแบบเดียว มาเปิดรับ

ฟังความเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

ว่าเห็นควรให้มีการดำาเนินการ

หรือไม่ และรูปแบบเกม วิธีการ

จัดสรรสลากจำาหน่าย วิธีการ

ขายชัดเจน ควรจะเป็นอย่างไร 

ที่สำาคัญที่สุด จะต้องอุดช่องโหว่

ที่เกิดขึ้นจากการขายลอตเตอรี่ 

เช่น การขายเกินราคา การทำา

ผิดสัญญา แก้ปัญหายี่ปั๊ว ซาปั๊ว 

ได้อย่างเป็นรูปธรรม

“ยืนยันว่าสลากออนไลน์

แบบใหม่ สำานักงานสลากฯ ไม่

ได้ลงไปขายเอง หรือลงไปแข่ง

กับผู้ค้าในตลาดปัจจุบัน ยังจำา 

เป็นต้องมีคู่สัญญา หรือตัวแทน

จำาหน่ายเหมือนเดิม คนขาย

สลากแบบใบปัจจุบันก็สามารถ

ขายสลากออนไลน์ด้วยได้ โดย

สลากออนไลน์จะมีข้อดีคือ ไม่

เป็นภาระให้กับผู้ขายเหมือน

สลากแบบใบที่ต้องลงทุนซื้อ

สลาก 5 เล่มต่องวดไปจำาหน่าย 

แต่สลากออนไลน์ ไม่ต้องซื้อ 

ขายเท่าไหร่ได้เท่านั้น” นายธน

วรรธน์กล่าว

อย่างไรก็ตาม ประเด็น

เรื่องการมอมเมานั้น ยืนยันว่า 

ระบบจะยังคงห้ามผู้มีอายุต่ำา

กว่า 18 ปีไม่ให้มีสิทธ์ิซ้ือสลาก

เหมือนเดิม รวมท้ังอาจจะห้าม

ให้ผู้มีรายได้น้อยซ้ือสลากได้ ซ่ึง

แนวทางดังกล่าวสามารถทำาได้                                                 

เพราะเป็นการขายผ่านออน 

ไลน์ทั้งหมด นอกจากนี้ ยังเป็น                                                

การแก้ปัญหาการพนันผิดกฎ 

หมาย ในระยะหลังๆ ที่จะเห็น

ว่าในเว็บไซต์ต่างๆ จะมีการ

ชักชวนให้เล่นพนันมากขึ้น จึง

เป็นหน้าที่ของสำานักงานสลากฯ 

OISHIเดินหน้าปั้นแบรนด์น้องใหม่

เสริมแกร่งพอร์ตร้านอาหารญี่ปุ่น

ไทยโพสต์ • “กองสลากฯ” ปักธงไตรมาส 3/2565 เตรียมเดินสาย

ทำาประชาพิจารณ์ขายหวยออนไลน์ เล็งกลางปีหน้าเดินเครื่องขาย

จริง หวังแก้ลำาขายเกินราคาทั้งระบบ

ธนวรรธน์ พลวิชัย

วีระพล จิรประดิษฐกุล

นช่วงปลายปีที่แล้วได้ดูข่าวไทยพีบีเอสไปสัมภาษณ์ผู้ ใช้

รถว่า รู้ไหมว่าทำาไมรัฐบาลต้องตรึงราคาดีเซลไว้ไม่เกิน 

30 บาทต่อลิตร ทุกคนตอบว่าไม่รู้ว่าทำาไมต้องเป็น 30 

บาทต่อลิตร รู้ว่าตรึงมานานแล้วเท่านั้น ในอดีตผู้เขียน

เองก็มีส่วนร่วมทำานโยบายนี้มาแต่ต้น ก็ยังจำาช่วงเวลาที่

ชัดเจนไม่ได้เช่นกัน เพราะว่ามันนานมาก และทุกๆ รัฐบาลที่ผ่าน

มาจนถึงรัฐบาลปัจจุบันก็ตรึงไว้เช่นกัน จึงได้ไปสืบค้นข้อมูลมาว่า 

ในช่วงปี พ.ศ.2547-48 รัฐบาลในขณะนั้นได้เข้ามาตรึงราคาทั้ง

น้ำามันเบนซินและดีเซลไว้ที่ระดับราคา 16.99 และ 14.59 บาทต่อ

ลิตร ตามลำาดับ โดยตรึงไว้นานถึง 550 วัน ใช้เงินกองทุนน้ำามันไป

ถึง 92,070 ล้านบาท จึงต้องจัดตั้งสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน 

(สบพน.) ซึ่งเป็นองค์กรมหาชนขึ้นมาเพื่อกู้เงินนำาไปชำาระหนี้

กองทุนน้ำามันเชื้อเพลิงในขณะนั้น

ต่อมาในช่วงปี พ.ศ.2549-2551 ราคาน้ำามันในตลาดโลก

ได้ปรับตัวสูงขึ้น ราคาขายปลีกในประเทศโดยเฉพาะราคาขาย

ปลีกน้ำามันดีเซลปรับตัวสูงขึ้นแตะ 30 บาทต่อลิตร ก็จะมีขบวนผู้

ชุมนุมเรียกร้องจากกลุ่มต่างๆ เช่น รถโดยสารและรถบรรทุกออก

มาประท้วงที่ทำาเนียบขอให้รัฐบาลตรึงราคาไว้ไม่เกิน 30 บาทต่อ

ลิตร อ้างว่าจะทำาให้ค่าโดยสารและค่าบรรทุกปรับตัวสูงขึ้น กระทบ

ต่อเงินเฟ้อและค่าครองชีพของประชาชน รัฐบาลในขณะนั้นก็ต้อง

ยอมเอาทั้งเงินกองทุนน้ำามันและภาษีสรรพสามิตมาช่วยเหลือทุก

ครั้ง เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาเป็นระยะๆ เมื่อราคาน้ำามันดิบใน

ตลาดโลกสูงเกินกว่า 80-90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ดังเช่น ในช่วงปี 

พ.ศ.2554-2557 และล่าสุดในช่วงปลายปี พ.ศ.2564 ต่อเนื่องมา

จนถึงปัจจุบัน เมษายน 2565 ทำาให้กองทุนน้ำามันฯ ติดลบมากสุด 

-92,070 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2548 เป็นบวก 42,617 ล้านบาท ในปี 

พ.ศ.2558 และกลับมาติดลบอีก -42,407 ล้านบาทในปัจจุบันนี้

ทั้งนี้ สาเหตุหลักๆ ที่กล่าวอ้างกันว่าที่ภาครัฐควรเข้าไปตรึง

ราคาน้ำามันดีเซลไว้ไม่ให้เกิน 30 บาทต่อลิตร พอสรุปได้ ดังนี้

กับดักนโยบายราคาน้ำามันดีเซลไม่เกิน30บาทต่อลิตร 

ใ

ทำาบุญตักบาตร • นายเมธาพร พุกพิบูลย์ รองผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหาร

ไทย จำากัด ผู้ผลิตและจัดจำาหน่ายบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูปไวไว นำาเจ้าหน้าที่และพนักงานพร้อมด้วยพี่น้อง

ชาวขอนแก่น เข้าร่วมพิธีทำาบุญตักบาตรเสริมสิริมงคลรับปีใหม่ไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ประจำาปี 

2565 ในงานประเพณีสุดยอดสงกรานต์อีสาน เทศกาลดอกคูนเสียงแคนและถนนข้าวเหนียว ประจำาปี 

2565 โดยมีนายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีนครขอนแก่น และแขกผู้ทรงเกียรติร่วมงาน ภาย

ใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเข้มงวด ณ ศาลหลักเมือง

ขอนแก่น จ.ขอนแก่น เมื่อเร็วๆ นี้.

ไทยโพสต์ • นางนงนุช บูรณะ

เศรษฐกุล กรรมการผู้จัดการ บมจ.

โออิชิ กรุ๊ป หรือ OISHI เปิดเผย

ว่า ในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมาน้ัน จะ

เห็นได้ว่าสถานการณ์แพร่ระบาด

รวมถึงมาตรการความปลอดภัย

ต่างๆ ท่ีเข้มข้น ส่งผลให้ผู้บริโภคมี

พฤติกรรมและการใช้ชีวิตท่ีเปล่ียน 

แปลงไปจากเดิม ทำาให้ผู้ประกอบ

การต้องมองหาโอกาส เพื่อเร่งเติม

เต็มช่องว่างตลาดและปรับโมเดล

ธุรกิจ เพื่อกระจายให้ครอบคลุมและ 

หลากหลาย ตอบโจทย์พฤติกรรม

การกินดื่มในทุกรูปแบบ 

สำาหรับแผนการดำาเนิน

งานของบริษัทยังคงเดินหน้า

พัฒนาร้านอาหารญ่ีปุ่นรูปแบบ

ใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สามารถ

ตอบสนองความต้องการของผู้

บริโภคท่ีหลากหลายและเฉพาะ

เจาะจงมากข้ึน โดยล่าสุดได้ทำาการ                            

ป้ันแบรนด์ใหม่เสริมแกร่งพอร์ต

กลุ่มร้านอาหารญ่ีปุ่น ซ่ึงมีการเปิด                                                

ตัวร้านอาหารญ่ีปุ่น “โออิชิ บิซโท

โระ” ภายใต้แนวคิด “ทางเลือก                                               

ความอร่อยง่ายๆ สไตล์ญี่ปุ่นโม                                                 

เดิร์น” สำาหรับคนรุ่นใหม่ที่ต้อง 

การความสะดวก อร่อย รวดเร็ว 

ในม้ืออาหาร และท่ีสำาคัญมีเมนู

หลากหลายในราคาย่อมเยา 

สามารถรับประทานได้บ่อยย่ิงข้ึน  

ท้ังน้ี แบรนด์ “โออิชิ บิซ

โทโระ” น้ัน ได้รับการพัฒนาให้

เป็นร้านอาหารญ่ีปุ่นไฮบริดท่ีมีการ

ให้บริการอาหารจานด่วนและร้าน

อาหารท่ีให้บริการแบบเต็มรูปแบบ 

ซ่ึงหลากหลายด้วยอาหารญ่ีปุ่น

ยอดนิยมและคุ้นเคยกันเป็นอย่าง

ดี โดยสามารถแบ่งเมนูออกเป็น 3 

กลุ่มหลักๆ ได้แก่ 1.กลุ่มเมนูเส้น 

“ราเมนและโซบะ” 2.กลุ่มเมนูข้าว 

“ดงบุริ” และ 3.กลุ่มเมนูอาหารว่าง 

และของทานเล่น รวมแล้วหลาก

หลายกว่า 50 รายการ 

ขณะที่ปัจจุบันแบรนด์ “โอ

อิชิ บิซโทโระ” เปิดให้บริการแล้ว

ท้ังในห้างสรรพสินค้าและศูนย์การ 

ค้า ไปจนถึงสถานีบริการน้ำามัน 

ซึ่งเป็นแหล่งที่มีผู้คนสัญจรไป

มาเป็นจำานวนมาก ได้แก่ สาขา

เซ็นทรัล อยุธยา, สาขาเซ็นทรัล 

ศรีราชา และสาขาคาลเท็กซ์ งาม 

วงศ์วาน พร้อมมีแผนขยายสาขา

อย่างต่อเนื่อง.  

ที่ต้องเข้าไปดูแลให้ปัญหาดัง

กล่าวลดลงด้วย.
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8 การ์ตูน

อ่านต่อฉบับพรุ่งนี้
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9กีฬา

ต่างชาติประทับใจขอเส้นทางปั่น “ทัวร์ 2023” 

หัวหมาก • พลเอกเดชา เหมกระศรี นายกสมาคมกีฬาจักรยาน

แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า หลังจากที่สมาคมกีฬาจักรยานได้

จัดการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทยแลนด์ 

2022” ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เส้นทางจังหวัด

มุกดาหาร-สกลนคร-นครพนม เมื่อวันที่ 1-10 เมษายนที่ผ่านมา 

ปรากฏว่าประสบความสำาเร็จอย่างยอดเยี่ยม ทีมระดับอาชีพที่มา

ร่วมแข่งขันหลายทีมต่างส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ หรืออีเมลมา 

สอบถามยังสมาคมถึงเส้นทางการแข่งขันในปีหน้าว่าเป็นอย่างไร 

เนื่องจากทุกทีมต่างชื่นชอบและประทับใจการจัดการแข่งขันที่ ได้

มาตรฐาน การดูแลต้อนรับที่ดีเยี่ยมของคนไทย โรงแรมที่พัก รวม

ไปถึงแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละจังหวัด ที่สำาคัญนักกีฬาต่างชาติ

ชื่นชอบอาหารไทยกันมาก เกือบทุกทีมยืนยันว่าจะมาแข่งขันอีก

ในปีหน้า และจะบอกต่อไปยังทีมอื่นๆ ที่ยังไม่เคยมาเมืองไทยให้

มาร่วมการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ “ทัวร์ ออฟ ไทย

แลนด์ 2023” ซึ่งในปีนี้มีทีมต่างชาติทั้งระดับอาชีพและทีมชาติเข้า

ร่วมแข่งขัน 17 ทีม ในปีหน้าคาดว่าจะมีมากกว่า 20 ทีมแน่นอน 

นอกจากนี้ทางสหพันธ์จักรยานนานาชาติ หรือยูซีไอ ได้แจ้งมา

ว่า ขอให้สมาคมส่งกำาหนดการแข่งขันและเส้นทางการแข่งขันใน

ปี 2023 ไปให้ยูซีไอภายในเดือนกรกฎาคมศกนี้ เพื่อที่ยูซีไอจะได้

บรรจุลงปฏิทินประจำาปี 2023 อย่างเป็นทางการ 

ม.เกษมบัณฑิตชวนแฟนกีฬาเชียร์ ไทยในซีเกมส์ 

กรุงเทพฯ • ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและ

พัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เปิดเผยว่าจากการที่กองทัพ

นักกีฬาไทยกว่า 800 ชีวิต จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 

31 หรือ “ฮานอยเกมส์” 2021 ที่เวียดนาม วันที่ 12-23 พฤษภาคม 

2565 นั้น มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตในฐานะสถาบันอุดมศึกษาที่

ให้ความสำาคัญกับการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมกีฬามาอย่าง

ต่อเนื่องตระหนักดีว่านักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันทุกคนต่างไปใน

ฐานะตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศ และที่สำาคัญเขาเหล่านั้นได้

ทุ่มเทมุ่งมั่นและเสียสละเพื่อผนึกพลังในการสร้างชื่อเสียงและนำา

ความสุขมาสู่คนในชาติ ดังนั้นเพื่อเป็นการเสริมเติมเต็มด้านขวัญ

กำาลังใจให้กับนักกีฬามหาวิทยาลัยภายใต้การดำาเนินการของศูนย์

นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ จึงกำาหนดกิจกรรมชวนเชิญแฟน

กีฬาทั้งประเทศร่วมส่งกำาลังใจให้กับคณะนักกีฬาภายใต้แคมเปญ 

“ร้อยใจเชียร์นักกีฬาไทยในฮานอยเกมส์” ด้วยการส่งข้อความเชียร์

นักกีฬาที่ชอบผ่านระบบออนไลน์ สำาหรับกิจกรรมดังกล่าวถึงแม้ว่า

จะเป็นเพียงกิจกรรมเล็กๆ แต่ก็น่าจะเป็นหนึ่งในมิติของการสร้าง

การมีส่วนร่วมของประชาชนสำาหรับการส่งเสริมการกีฬาของชาติ

ได้ในระดับหนึ่งเช่นเดียวกัน จึงขอเชิญแฟนกีฬาร่วมส่งข้อความ

เชียร์นักกีฬาที่ตนเองสนใจผ่านเฟชบุ๊กศูนย์นวัตกรรมการพัฒนา

ทุนมนุษย์ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565  

รำาลึก ‘โผน ก่ิงเพชร’ บรรจุมวยไทย 7 โรงเรียนในหัวหิน 

หัวหิน • เมื่อวันที่ 16 เม.ย.2565 นายนพพร วุฒิกุล นายก

เทศมนตรีเมืองหัวหิน เป็นประธานเปิดการแข่งขันชกมวยไทย

รายการ รำาลึกวีรบุรุษนักชกชาวไทย “โผน กิ่งเพชร” โดยมี นาย

อมร พัฒน์ทอง สมาชิกสภาเทศบาล ประธานจัดงาน กล่าว

รายงานการจัดงาน นายศิรพันธ์ กมลปราโมทย์ ที่ปรึกษานายก

เทศมนตรี และนายกสมาคมพัฒนากีฬาหัวหิน นายอติชาติ ชัยศรี 

รองนายกเทศมนตรี นายณัฐ ยิ่งวรากุล นายสุนธี เทียมทัด สมาชิก

สภาเทศบาลเมืองหัวหินเข้าร่วมในพิธี ภายในงานจัดให้มีการ

แข่งขันชกมวยไทยจำานวน 9 คู่ มีนักชกทั้งชาวไทย ฝรั่งเศส และ

เมียนมาเข้าร่วมแข่งขันการชกมวย และมีอดีตนักมวยไทยชื่อ

ดัง และแชมป์มวยไทยจากเวทีมวยลุมพินีและราชดำาเนิน คือ 

ผุดผาดน้อย วรวุฒิ มาเป็นกรรมการในการตัดสินการชก นายก

เทศมนตรีเมืองหัวหินกล่าวในระหว่างพิธีเปิดว่า การจัดงานดัง

กล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลและชาวหัวหินร่วมกันจัด

ขึ้นเพื่อรำาลึกนึกถึง นายมานะ สีดอกบวบ หรือ โผน กิ่งเพชร ซึ่ง

เป็นชาวหัวหินที่คว้าแชมป์โลกมวยสากลรุ่นฟลายเวตมาครองให้

กับประเทศไทยเป็นคนแรก และตนเองในฐานะนายกเทศมนตรี

เมืองหัวหินได้เห็นความสำาคัญของกีฬาชกมวย จึงได้บรรจุกีฬา

มวยไทยและมวยสากลไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนกีฬาให้กับ

กลุ่มโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหินทั้ง 7 โรงเรียน เพื่อให้

นักเรียนลูกหลานคนหัวหินได้ฝึกฝนเพื่อออกกำาลังกาย สืบทอด

ศิลปะการชกมวย และเมืองหัวหินอาจมีเพชรเม็ดงามเกิดขึ้นมาใน

อนาคต.

ปทุมธานี • มาโกโตะชูขุมกำาลังทัพ “เดอะ แรบบิท” บีจี ปทุมฯ 

พร้อมลงสนามทุกคน และไม่กดดันเหมือนเกมแรก ตั้งเป้าเก็บ 3 

แต้มเพื่อโอกาสในการเข้ารอบ ยอมรับนักเตะบีจีมีศักยภาพทุกคน 

แต่ 11 คนแรกจะเลือกจากสถานการณ์ของเกมที่เจอ ส่วน “อินซ์” 

เชาว์วัตน์ หวังเก็บ 3 แต้มเพื่อขึ้นจ่าฝูง ขณะที่กุนซือชุนนัมไม่

ประมาทแม้เกมแรกจะชนะมา ขอทำาหน้าที่ให้ดีที่สุด 

ความเคลื่อนไหวเกมการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์

ลีก 2022 กลุ่มจี นัดที่ 2 ระหว่าง ชุนนัม ดรากอนส์ พบ 

บีจี ปทุม ยูไนเต็ด ที่จะดวลกันในวันที่ 18 เมษายนนี้ 

ล่าสุดเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2565 ที่ห้องแถลงข่าว

ภายในสนามปทุมธานี สเตเดี้ยม ได้มีการแถลงข่าว

ก่อนการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 กลุ่ม

จี นัดที่ 2 ระหว่าง ชุนนัม ดรากอนส์ พบ บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด โดยทัพ “เดอะ แรบบิท” มี มาโกโตะ เทกุระ

โมริ หัวหน้าผู้ฝึกสอน พร้อมด้วย เชาว์วัตน์ วีระชาติ นัก

เตะของทีม ขณะที่ ชุนนัม ดรากอนส์ มี ยอน คยุน จุน เฮดโค้ช และ

ลีโอนาร์ด ปลานา นักเตะของทีม เข้าร่วมในการแถลงข่าว สำาหรับคู่

นี้ นัดแรก บีจี ปทุมฯ ผ่าน 1 นัด 

มี 1 แต้ม ส่วนชุมนัมผ่าน 1 นัด 

มี 3 แต้ม

มาโกโตะ เทกุระโมริ 

กล่าวถึงเกมที่จะพบกับ 

ชุนนัม ดรากอนส์                      

ทีมจากเกาหลี 

ใต้ว่า “เกมที่ผ่าน

มาเราเข้าสู่เกมช้าไป

หน่อย แต่ในครึ่งหลัง

เราก็กลับมาทำาได้ดี และได้

ประตูตีเสมอเร็ว ซึ่งมันเป็น 1 คะแนน

ที่มีค่า แน่นอนว่าเกมนี้เราต้องการที่จะ

เก็บ 3 คะแนนให้ได้ เพื่อโอกาสในการ

เข้ารอบต่อไป นักเตะของเราทำางานได้น่า

พอใจ ทุกคนมีศักยภาพที่จะลงสนามเป็น 

11 ตัวจริง ซึ่งการจัดทัพนั้นก็ขึ้นอยู่กับ

สถานการณ์ในแต่ละเกม โดยรวม

แล้วผมมีความมั่นใจสำาหรับเกมที่

จะเกิดขึ้นในเกมนี้ ก็ขอ

เชิญชวนแฟนบอลบีจีพี

ยูทุกคนร่วมเป็นกำาลังให้

กับทีมทั้งที่สนามและการ

ถ่ายทอดสดด้วยครับ”

ขณะที่ เชาว์วัตน์ 

วีระชาติ กล่าวถึง “เกมที่ผ่านมาไม่ใช่

งานง่าย ซึ่งเราก็พยายามกันอย่างหนัก

และก็พอใจที่ได้ 1 คะแนน แน่นอนว่าเกมต่อ

บีจีมั่นใจชนะชุนนัมเก็บ3แต้มได้ 

‘มีต เดอะ เพรส’ซีเกมส์เริ่ม18เม.ย. 

เช็กความพร้อมก่อนล่าเหรียญทอง 

เชียงราย • การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ ไอทีเอฟ เวิลด์ 

เทนนิส ทัวร์ 2022 รายการ “ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย 

ครั้งที่ 2” ชิงเงินรางวัลรวม 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (25K) หรือ

ประมาณ 806,500 บาท และ “ไอทีเอฟ เมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย 

ครั้งที่ 2” ชิงเงินรางวัลรวม 15,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 

483,900 บาท ที่สนามเทนนิส อบจ.เชียงราย ภายใต้มาตรการ

ป้องกันโรคโควิด-19 เมื่อวันที่ 17 เม.ย.2565 เป็นรอบชิงชนะเลิศ 

โดยมี พลตำารวจเอกณัฐธร เพราะสุนทร อุปนายกสมาคมกีฬา

ลอนเทนนิสแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็น

ประธานในพิธีมอบรางวัล

ประเภทหญิงเดี่ยว รอบชิงชนะเลิศ นักเทนนิสไทยโคจร

มาพบกัน “ลัก” ลักษิกา คำาขำา วัย 28 ปี มือ 952 ของโลก พบ 

“เอิร์ธ” เพียงธาร ผลิพืช วัย 29 ปี มือ 416 ของโลก และมือวาง

อันดับ 8 ของรายการ ปรากฏว่าในแมตช์นี้เป็น ลักษิกาที่ทำาได้ดี

กว่า เอาชนะไปได้ 2 เซตรวด 6-3 และ 6-3 คว้าแชมป์หญิงเดี่ยว 

“ไอทีเอฟ วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 2” หลังจากสัปดาห์ก่อน

ได้รองแชมป์ โดยสัปดาห์นี้ลักษิกาได้รับเงินรางวัล 3,935 ดอลลาร์

สหรัฐ หรือประมาณ 126,943 บาท พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลก 

50 แต้ม ส่วนเพียงธาร ในฐานะรองแชมป์ รับเงินรางวัล 2,107 

ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 67,972 บาท และ 30 แต้ม

การคว้าแชมป์ครั้งนี้ของลักษิกา อดีตมือ 66 ของโลก นับ

เป็นการได้แชมป์รายการระดับ 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ (25K) เป็น

ครั้งแรกในรอบ 4 ปีของเจ้าตัว หลังจากเคยได้แชมป์รายการ

ระดับนี้ครั้งสุดท้ายที่ประเทศญี่ปุ่น เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ.2018 

($25,000 KASHIWA) ก่อนที่ลักษิกาจะหยุดพักรักษาอาการเจ็บที่

ไหล่ขวาในช่วงปี 2019 จนกระทั่งอาการดีขึ้นและสามารถกลับมา

แข่งขันได้ในปัจจุบัน

ทางด้านแชมป์ประเภทชายเดี่ยว เป็นของ ฮง ซอง ชาน 

มือวางอันดับ 7 จากเกาหลีใต้ ที่ในรอบชิงชนะเลิศ เฉือนเอาชนะ 

นัม ฮวง ลี มือวางอันดับ 3 จากเวียดนาม 2-1 เซต 6-3, 3-6 และ 

7-5 โดย ฮง ซอง ชาน ได้รับเงินรางวัล 2,160 ดอลลาร์สหรัฐ 

หรือประมาณ 69,681 บาท พร้อมคะแนน 15 แต้ม ส่วน นัม ฮวง 

ลี ได้รับจำานวน 1,272 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 41,034 บาท 

และคะแนน 8 แต้ม.

แจซซ์บุกอัดดัลลัสเปิดเพลย์ออฟ
ซานฟรานซิสโก • โดโนแวน มิทเชลล์ ทำา 30 จากท้ังหมด 32 คะแนน

ในช่วงครึ่งหลัง พายูทาห์ แจซซ์ บุกมาชนะ ดัลลัส มาเวอริกส์ ที่ไม่มี

ดาวดังอย่าง ลูกา ดอนซิซ ถึงถิ่น 99-93 ในศึกบาสเกตบอลเอ็นบีเอ

เพลย์ออฟ เมื่อวันที่ 17 เม.ย.ที่ผ่านมา

โบยัน บอกกาโนวิช ช่วยทำา

อีก 26 คะแนน ในขณะที่ รูดี โก

เบิร์ต เซ็นเตอร์ชาวฝรั่งเศสขึ้นไปโฉบ 

17 รีบาวด์ พาแจซซ์ออกนำาซีรีส์รอบ

แรกที่เล่นกันแบบดีที่สุดใน 7 เกม 

1-0 หลังออกมาคว้าชัยนอกบ้าน

เจ้าบ้านดัลลัสที่เกมนี้ต้อง

ขาดดอนซิซ การ์ดระดับออลสตาร์ 

เนื่องจากอาการบาดเจ็บน่องซ้าย แต่

ในช่วงท้ายพวกเขาไล่ขึ้นมาเหลือ 

92-91 ก่อนที่ รอยซ์ โอนีล จะชู้ต

แต้มแรกของวันลงไปเป็นการส่อง 3 

แต้มในช่วง 57 วินาทีสุดท้าย และ

มิทเชลล์ชู้ตโทษลงไปอีก 4 ลูกให้

แจซซ์ชนะไปขาดลอย

“ความแข็งแกร่งทางจิตใจ

ของเราถูกท้าทาย และเราสามารถ

โต้ตอบกลับได้อย่างยอดเยี่ยม”                    

ควิน ชไนเดอร์ หัวหน้าโค้ชของ

แจซซ์กล่าว “พวกเราพยายามเล่นด้วยความดุดัน ไม่ว่าคุณจะเล่นเกม

รับหรือรุกก็ตาม”

“ลองดูการชู้ต 3 แต้มของรอยซ์ โอนีล ตลอดทั้งเกมเขาชู้ต

ไม่ลงแม้แต่ครั้งเดียว และเขาก็ไม่ลังเลที่จะชู้ต 3 แต้มลูกนั้น นั่นคือ

มายด์เซตของทีมเราในตอนนี้ พวกเราเผชิญกับความยากลำาบาก แต่

ก็ต้องผ่านไปให้ได้”

ทางด้าน ไทรีส แมกซ์เลย์ ทำาไป 38 คะแนน มากที่สุดใน

อาชีพในการเล่นรอบเพลย์ออฟ และโทบิอัส แฮร์ริส ช่วยอีก 26 

คะแนนพา ฟิลาเดลเฟีย เซเวน

ตีซิกเซอร์ส เปิดบ้านถล่ม โต

รอนโต แรพเตอร์ส 131-111 

ออกนำาซีรีส์ 1-0

“นี่เป็นเครื่องยืนยันถึง

ผลงาน แมกซ์เลย์กล่าวพร้อม

ยกย่องการเล่นเกมรับของ

แฮร์ริส ที่ป้องกัน พาสคาล เซีย

แคม ตัวชู้ตท็อปสกอร์ของแรพ

เตอร์สที่เกมนี้ทำาไปได้เพียง 24 

คะแนนเท่านั้น

เกมที่เมมฟิส แอนโธนี 

เอ็ดเวิร์ดส ผู้เล่นของมินเนโซตา

ที่ลงเล่นเพลย์ออฟเป็นครั้งแรก  

ในชีวิต ทำาไป 36 คะแนน มาก

ที่สุดของเกม และคาร์ล-แอนโธ

นี ทาวน์ส ได้ไป 29 คะแนน 

13 รีบาวด์ พาทิมเบอร์วูล์ฟสบุก                                      

มาชนะ เมมฟิส กริซซ์ลีย์ส 

130-117 ในการเจอกันของ 2 ทีมที่ทำาแต้มมากที่สุดในฤดูกาลนี้

มาลิก บีสลีย์ ลุกจากม้านั่งสำารองมาทำาไปอีก 23 คะแนนให้กับ 

มินเนโซตา ทิมเบอร์วูล์ฟส์ ที่เพิ่งโอกาสผ่านเข้ามาเล่นในรอบเพลย์ออฟ

เพียงครั้งที่ 2 นับตั้งแต่ปี 2004 และยังไม่เคยชนะซีรีส์มาแล้ว 18 ปี.

‘ลักษิกา’ผงาดแชมป์25Kในรอบ4ปี

หวดเอเชีย/โอเชียเนียวีก2เชียงราย

ไปเราต้องการ 3 แต้มเพื่อขึ้นจ่าฝูงของกลุ่ม ที่ผ่านมานักเตะทุกคน

ได้ทำางานร่วมกับโค้ช และได้เรียนรู้ระบบและวิธีการเล่นของโค้ชเป็น

อย่างดี ผมเชื่อว่าเกมต่อไปเราจะทำาผลงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆ และหวังว่า

จะมีผลการแข่งขันที่ดี ก็อยากเชิญชวนแฟนบอลทุกคนเป็นกำาลังให้

กับทีมด้วยครับ”

ด้าน ยอน คยุน จุน เฮดโค้ชชุนนัม ดรากอนส์ ได้กล่าวถึง

เกมที่จะพบกับทัพ “เดอะ แรบบิท” ว่า “บีจี ปทุมฯ เป็นทีมที่ดีและ

แข็งแกร่ง ซึ่งหลังจากที่เราเห็นผลงานของพวกเขาจากเกมแรก เรา

ก็ได้ทำางานกันอย่างหนักเพื่อให้ทีมพร้อมสำาหรับเกมนี้ แต่เราไม่ได้

ระวังใครเป็นพิเศษ ผู้เล่นทุกคนของเขามีความสามารถดีอยู่แล้ว เรา

แค่ทำางานในส่วนของเราให้ดีที่สุด แม้ว่าเกมแรกเราจะชนะ แต่เรา

ยังไม่มองไกลถึงโอกาสเข้ารอบ เรายังมองเกมต่อเกม และเมื่อครบ 6 

แมตช์แล้วค่อยมาดูว่าเราดีพอผ่านเข้าสู่รอบต่อไปหรือไม่”

สำาหรับโปรแกรมการแข่งขันเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก 2022 

กลุ่มจี นัดที่ 2 คู่แรก ชุนนัม ดรากอนส์ (เกาหลีใต้) พบ บีจี ปทุม 

ยูไนเต็ด (ไทย) เวลา 18.00 น. คู่ที่ 2 เมลเบิร์น ซิตี (ออสเตรเลีย) พบ 

ยูไนเต็ด ซิตี (ฟิลิปปินส์) เวลา 21.00 น. โดยทั้ง 2 คู่แข่งขันที่สนาม

ปทุมธานี สเตเดี้ยม ถ่ายทอดสดผ่านทาง ELEVEN SPORTS.

แชมป์ • ลักษิกา คำาขำา นักเทนนิสไทยคว้าแชมป์สำาเร็จ 

โดยชนะ เพียงธาร ผลิพืช 2-0 เซต 6-3, 6-3 ในประเภท

หญิงเดี่ยว การแข่งขันเทนนิสอาชีพนานาชาติ “ไอทีเอฟ              

วีเมนส์ เอเชีย/โอเชียเนีย ครั้งที่ 2” ที่สนามเทนนิส อบจ.

เชียงราย  

เอ็นบีเอเพลย์ออฟ • โดโนแวน มิทเชลล์ (เบอร์ 45) ผู้เล่นของ ยู

ทาห์ แจซซ์ เลี้ยงบอลผ่าน สเปนเซอร์ ดินวิดดี (เบอร์ 26) ของ

เจ้าบ้าน ดัลลัส มาเวอริกส์ ในเกมเอ็นบีเอเพลย์ออฟ ซีรีส์รอบแรก            

เกมนี้ทิทเชลล์ทำาไป 32 คะแนน พาแจซซ์บุกมาชนะมาเวอริกส์ถึง

อเมริกัน แอร์ไลน์ เซ็นเตอร์ ในดัลลัส 99-93 ออกนำาซีรีส์ดีที่สุดใน 

7 เกมไปก่อน 1-0

กรุงเทพฯ • สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทย จัดงาน

แถลงข่าว ‘มีต เดอะ เพรส’ กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 จำานวน 5 ครั้ง 

ประเดิมครั้งแรก 18 เมษายน เวลา 13.00 น. ที่ห้องประชุม 222            

ราชมังคลากีฬาสถาน โดยได้รับเกียรติจาก “ดร.ก้องศักด ยอดมณี” 

ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมเป็นประธาน สำาหรับ

ผู้ร่วมงานทุกท่านต้องได้รับการตรวจ ATK ก่อนการแถลงข่าว เพื่อ

ป้องกันการแพร่ระบาดโรคไวรัสโควิด-19 

นายไพฑูร ชุติมากรกุล นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่ง

ประเทศไทย เปิดเผยว่า มหกรรมกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ที่กรุงฮานอย 

ประเทศเวียดนาม ซึ่งเลื่อนมาจากเมื่อปีที่แล้ว เนื่องจากสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยปีนี้จะทำาการแข่งขันระหว่าง

วันที่ 12-23 พฤษภาคม ทำาการแข่งขันทั้งสิ้น 45 ชนิดกีฬา ชิงชัย

รวม 526 เหรียญทอง สำาหรับประเทศไทยมีสมาคมกีฬารับผิดชอบส่ง

นักกีฬาเข้าร่วมรวมทั้งสิ้น 37 สมาคม ได้แก่ กรีฑา, ว่ายน้ำา, มวยสากล, 

มวยไทย, แบดมินตัน, ยิมนาสติก, ฟุตบอล, เทควันโด, บาสเกตบอล, 

วอลเลย์บอล, แฮนด์บอล, ตะกร้อ, จักรยาน, ยกน้ำาหนัก, กอล์ฟ, 

เทนนิส, เทเบิลเทนนิส, เรือพาย, ไตรกีฬา, บิลเลียด, คาราเต้ โด, ยูโด, 

ยูยิตสู, คูราช, วูซู, มวยปล้ำา, ปันจักสีลัต, หมากรุก, ยิงปืน, ยิงเป้าบิน, 

ยิงธนู, ฟันดาบ, เปตอง, เพาะกาย, โบว์ลิ่ง, อีสปอร์ต และลีลาศ 

นายไพฑูรกล่าวอีกว่า ก่อนหน้านี้การแข่งขันมหกรรมกีฬาที่

ผ่านๆ มา สมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยดำาเนินการ

จัดงานแถลงข่าวความพร้อมของทัพนักกีฬาภายใต้ชื่อ “มีท เดอะ 

เพรส” มาโดยตลอด โดยความร่วมมือจากคณะกรรมการโอลิมปิก

แห่งประเทศไทย, การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และสมาคมกีฬา

ต่างๆ เพื่อเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้องครบ

ถ้วน ทั้งการเตรียมความพร้อมและความหวังก่อนหน้าการแข่งขัน

มหกรรมกีฬานั้นๆ 

นายกสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬากล่าวเพิ่มเติมว่า สำาหรับงาน

แถลงข่าว “มีท เดอะ เพรส” กีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 กำาหนดจัดขึ้นที่

ห้องประชุม 222 ราชมังคลากีฬาสถาน หัวหมาก เป็น 5 วัน ได้แก่ 

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2565, วันพุธที่ 20 เมษายน 2565, วันศุกร์ที่ 

22 เมษายน 2565, วันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 และวันพุธที่ 27 

เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ทุกวัน โดยการแถลงข่าวครั้งแรก ใน

วันที่ 18 เมษายนนี้ ได้รับเกียรติจาก ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ร่วมเป็นประธาน พร้อมด้วยผู้แทน

จากสมาคมกีฬาต่างๆ มาแถลงถึงความพร้อมของนักกีฬา 

อนึ่ง สำาหรับสื่อมวลชนและผู้ที่มาร่วมงานแถลงข่าว “มีท 

เดอะ เพรส” จะได้รับการตรวจ ATK ก่อนเข้างานทุกท่าน เพื่อ

เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 โดยสมาคม

นักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจะจัดทีมงานพยาบาลอาชีพมา

ทำาการตรวจให้แก่ผู้ร่วมงานทุกท่าน จึงขอความกรุณาผู้ร่วมงานทุก

ท่านเผื่อเวลาสำาหรับการร่วมงานแถลงข่าวในครั้งนี้ด้วย. 

กรุงเทพฯ • การแข่งขันฟุตบอลเอเอฟ

ซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 รอบ

แบ่งกลุ่ม  ที่กำาลังแข่งขันอยู่ขณะนี้ ส่วน

ของผู้ตัดสินจากประเทศไทยนั้นก็ได้รับ

ความไว้วางใจจากสมาพันธ์ฟุตบอลแห่ง

เอเชีย หรือเอเอฟซี ให้ลงทำาหน้าที่ใน

กลุ่มต่างๆ ด้วย

โดยการแข่งขันกลุ่มเอช ที่

ประเทศเวียดนามนั้น มงคลชัย เพชร

ศรี ผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite และภัทร

พงศ์ กิจสถิตย์ ผู้ช่วยผู้ตัดสินระดับ FIFA Elite ทำาหน้าที่ในการ

แข่งขันฟุตบอลเอเอฟซี แชมเปียนส์ลีก ฤดูกาล 2022 รอบแบ่ง

กลุ่ม  กลุ่มเอช โซนตะวันออก คู่ระหว่าง ฮอง อันห์ ยาลาย 

จากเวียดนาม พบ โยโกฮามา เอฟ มารินอส จากญี่ปุ่น เมื่อวัน

ที่ 16 เมษายน 2565 ณ ประเทศเวียดนาม ผลปรากฏว่า โยโก

ฮามา เอฟ มารินอส เอาชนะ ฮอง อันห์ ยาลาย ไป 2-1

สำาหรับ มงคลชัย เพชรศรี ได้รับโอกาสทำาหน้าที่ผู้ตัดสิน

ในศึกชิงแชมป์สโมสรเอเชียมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ฤดูกาล 

2021 จนถึงปัจจุบัน

โดยทีมงานผู้ตัดสินจากไทยทั้ง 3 คน จะทำาหน้าที่ในช่วง

ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2565 ซึ่งทางเอเอฟซีจะ                                

มีการเก็บคะ 

แนนในการทำา                  

หน้าที่ก่อนประ 

เมิน เพื่อคัด

เลือกทำาหน้าที่

ในการแข่งขัน

ฟุตบอลเอเอฟซี 

แชมเปียนส์ลีก 

รอบน็อกเอาต์

ต่อไป.

เอเอฟซีเลือก‘มงคลชัย-ภัทรพงศ์’

ทำาหน้าที่ACL2022ที่เวียดนาม
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10 การศึกษา-สาธารณสุข-วาไรตี้

ในงานเสวนาให้ความรู้ วิชาการต่างๆ แลกเปลี่ยนความรู้ในชุดข้อมูล

ประวัติศาสตร์ที่บางครั้งเราอาจหลงลืมและสงสัย ดังนั้นละครเรื่องนี้เมื่อ

สร้างขึ้นบนฐานการสืบค้น วิจัย และค้นหาข้อเท็จจริง ทำาให้มีข้อมูลใน

การให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในประเด็นต่างๆ ทางวัฒนธรรมและ

สังคมของทั้งสองประเทศ

ด้านชาติชาย เกษนัส ผู้กำากับละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี เล่า

ประสบการณ์การทำางานชิ้นนี้ว่า การทำาละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี สิ่งที่

สำาคัญคือเนื้อหาของเรื่องที่ได้จากงานวิจัยประวัติศาสตร์ระหว่างไทยและ

พม่าที่เป็นจริง เพื่อให้เห็นถึงเค้าโครงของอดีต เห็นความเป็นพี่น้องและ

สัมผัสถึงความเป็นมนุษย์ และศิลปวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ซึ่งจะมี

ความแตกต่างจากภาพยนตร์ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับประเทศเพื่อนบ้านที่

ผ่านมา มีการนำามาทำาเป็นภาพยนตร์แนวตลก ซึ่งบางครั้งมันก็ไม่ได้ตลก

สำาหรับคนที่ถูกกล่าวถึง เราจึงต้องใส่ใจในข้อมูลบนพื้นฐานความจริง

“ในละครเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นการร่ายรำา เครื่องแต่งกาย ดนตรี 

และอื่นๆ ล้วนถูกสังเคราะห์มาจากผลงานวิจัยและการศึกษาข้อมูลของผู้

เชี่ยวชาญ จึงเป็นอีกฉากที่มีความหมายอย่างมาก หรือการถ่ายทำาเกี่ยวกับ 

“มหาเต็งดอจี” ก็ต้องอาศัยข้อมูลรูปแบบ 3 มิติ เพราะไม่สามารถเดินทาง

ไปถ่ายทำาที่พม่าได้ ร่วมกับมีการเซตฉากในโรงถ่ายครึ่งหนึ่ง ทำาให้ถ่ายฉาก

นี้ออกมาได้เหมือนนักแสดงไปยังสถานที่จริง ดังนั้นการศึกษาค้นคว้างาน

วิจัยในการทำาละครที่เป็นประวัติศาสตร์ หรือในละครทุกแบบ เป็นอีกหนึ่ง

ความสำาคัญที่จะทำาให้คนดูได้เข้าใจข้อมูลที่มีความจริงอยู่” ชาติชายกล่าว

รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ นักวิจัยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมของ

พม่าบอกว่า พม่าเป็นสนามของการวิจัยที่น่าสนใจมาก เพราะมีมิติทาง

วัฒนธรรมที่ซับซ้อน ซึ่งตนก็ได้ทำางานวิจัยเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมพม่าจน

สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งเนื้อหาและภาพมาพอสมควร เพียงพอที่ผู้กำากับ

จะนำาไปใช้ต่อยอดในการทำางานได้ การวิจัยครั้งนี้ก่อนทำามาเป็นละคร 

เป็นความตั้งใจที่ต้องการพัฒนาองค์ความรู้ ทำาความเข้าใจและบันทึก

ข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรมของมนุษยชาติให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำาได้ และผู้

กำากับก็ได้หยิบเอาข้อมูลการวิจัยมาใช้ประโยชน์ในละคร คือ ในแง่สถาน

เตรียมฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นเด็ก12-17ปีต้นพ.ค.

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรม

ควบคุมโรค กล่าวว่า จากมติการประชุมคณะ

อนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค ครั้ง

ที่ 2/2565 แนะนำาให้เด็กอายุ 12-17 ปี ที่

ได้รับวัคซีนโควิด-19 ครบ 2 เข็มแล้ว ให้

เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ เป็นเข็มกระตุ้นเข็มที่ 3 

และต้องมีระยะห่างจากเข็มที่สอง 4-6 เดือน

ขึ้นไป เพื่อกระตุ้นภูมิคุ้มกัน แม้ว่าเด็กที่ติด

เชื้อส่วนใหญ่ไม่มีอาการหรืออาการน้อย แต่

จำาเป็นต้องฉีดวัคซีน โดยเฉพาะเด็กที่มีโรค

ประจำาตัว 7 กลุ่ม เพื่อป้องกันอาการรุนแรง

และเสียชีวิต

สำาหรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ไฟ

เซอร์ ในกลุ่มเป้าหมายอายุ 12-17 ปี (ชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 1-6) ที่มีสุขภาพแข็งแรง 

เป็นการฉีดเข็มกระตุ้นผ่านระบบการศึกษา 

เพื่อเตรียมพร้อมสำาหรับการเปิดเทอมภาค

การศึกษาที่ 1/2565 โดยบูรณาการความร่วม

มือกับกระทรวงศึกษาธิการ เนื่องจากวัคซีน

ไฟเซอร์กระตุ้นภูมิคุ้มกันดี มีผลข้างเคียง

น้อยลง และเป็นวัคซีนที่พร้อมใช้งานได้ทันที

ไม่ต้องผสมน้ำาเกลือก่อนฉีด สามารถเก็บใน

อุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส ได้นานขึ้นเป็น 

10 สัปดาห์ หลังเปิดใช้แล้วต้องฉีดให้หมด

ภายใน 2-6 ชั่วโมง ซึ่งสูตรการฉีดในกลุ่มเด็ก

อายุ 12-17 ปี จะฉีดคนละ 15 ไมโครกรัมต่อ

โดส โดยจะเริ่มฉีดพร้อมกันทั่วประเทศช่วง

ต้นเดือนพฤษภาคม 2565

นพ.โอภาสกล่าวเพิ่มเติมว่า สำาหรับ                                                             

กลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ได้แก่ กลุ่มนักเรียนนอก                                                                     

สาธารณสุข • กรมควบคุมโรคเตรียมฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มกระตุ้น ขนาด 15 ไมโครกรัม/

โดส ให้กลุ่มเด็กอายุ 12-17 ปี ที่ ไม่มีปัญหาสุขภาพ ผ่านทางระบบสถานศึกษาในช่วงต้น

เดือนพฤษภาคมนี้ เพื่อเตรียมพร้อมเปิดเทอม  ส่วนเด็กที่มี โรคประจำาตัว 7 กลุ่ม ให้เข้ารับ

การฉีดผ่านระบบสถานพยาบาล เพื่อป้องกันอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต

ระบบการศึกษา เช่น Home School การจัด                                                                        

การเรียนการสอนที่บ้าน กลุ่มเด็กที่มีโรคประ                                                                                 

จำาตัว 7 กลุ่มโรค 1.โรคอ้วน 2.โรคทางเดิน 

หายใจเร้ือรัง 3.หัวใจและหลอดเลือด 4.ไตวาย 

เรื้อรัง 5.มะเร็งและภูมิคุ้มกันต่ำา 6.เบาหวาน 

7.โรคพันธุกรรม รวมทั้งกลุ่มอาการดาวน์ เด็ก

ที่มีภาวะบกพร่องทางระบบประสาทรุนแรง 

และเด็กที่มีพัฒนาการช้า ให้เข้ารับการบริการ

ฉีดวัคซีนผ่านระบบสถานพยาบาล

ทั้งนี้ หากผู้เข้ารับวัคซีนกลุ่มเป้าหมาย

อายุ 12-17 ปีมีเงื่อนไขเฉพาะ หรือมีข้อจำากัด

ในการรับวัคซีนตามแนวทางการฉีดวัคซีน

ที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำาผ่านระบบ

การศึกษา ให้กลุ่มดังกล่าวเข้ารับวัคซีนผ่าน

ระบบสถานพยาบาล โดยให้หน่วยบริการฉีด

สามารถพิจารณาฉีดวัคซีนตามดุลพินิจของ

แพทย์ ภายใต้หลักวิชาการ คำาแนะนำาจาก

บริษัทผู้ผลิต ความสมัครใจของผู้ปกครอง

และผู้รับวัคซีน.

ที่ มหาเต็งดอจี ที่ได้มีการเก็บรายละเอียดตัวอย่าง ไม่ว่าจะเป็นภาพ

ผนังด้านใน ด้านนอก หรือข้อมูลด้านสถาปัตยกรรม ทำาให้การสร้างฉาก 

ดำาเนินไปตรงกับสถานที่จริงมากที่สุด

อ.อานันท์ นาคคง ศิลปินศิลปาธร ที่รับผิดชอบการทำาดนตรี

ประกอบเรื่อง กล่าวว่า ดนตรีเป็นสื่อที่เปลี่ยนไปตามเวลา คนและสิ่ง

แวดล้อมไม่สามารถควบคุมได้ด้วยเงื่อนไขทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 

เป็นศิลปะบริสุทธิ์ที่ต้องแปลงร่างใหม่ ข้อมูลจากการวิจัยภาคสนามซึ่ง

เป็นกระบวนการวิจัยที่สำาคัญมาก ทำาให้มีอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด ซึ่งเรา

ได้ทำาฮาร์ โมนีในละครขึ้นมาใหม่ และสื่อสารกับทีมงานให้เป็นการแสดง

ศิลปะที่ไม่มีเงื่อนไขของศาสนาและระบบครอบครัว ตามเจตนาที่มองว่า

จินตนาการอยู่เหนือทุกสิ่ง

อ.ยุทธนา อัครเดชานัฏ นักวิชาการออกแบบท่ารำาในเรื่อง กล่าว

เสริมว่า สิ่งสำาคัญของละครเรื่องนี้คือ การนำาการแสดงมาเล่าเรื่องผ่าน

ท่ารำา โดยเฉพาะฉากบุษบาเสี่ยงเทียน ซึ่งเป็นบทอัศจรรย์รักที่สื่อสาร

ถึงความรัก ซึ่งได้หารือกับผู้กำากับละครเพื่อออกแบบท่ารำาให้ยังคงความ

รู้สึกนั้นอย่างเต็มที่ จากการวิจัยพบว่านาฏศิลป์พม่ามีท่ารำาแตกต่างจากที่

เราเห็น จึงต้องออกแบบให้เข้ากับนาฏศิลป์ไทยอย่างลงตัว และเชื่อมโยง

กับศาสตร์ของท่ารำาสมัยกรุงศรีอยุธยา ดังนั้นการวิจัยจึงสำาคัญ เพื่อทำา

ศิลปะละครเชิงรุกและยกระดับสังคมได้มากยิ่งขึ้น

แม้ละคร “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” จะจบไปแล้ว แต่เชื่อว่าหัวใจหลัก

ของละครที่พยายามสื่อสารและสะท้อนภาพประวัติศาสาตร์ของสองราช

อาณาจักรเมื่อกว่า 200 ปีก่อนให้ตรงกับความเป็นจริงมากที่สุด จะตราตรึงใจ

คนดู และนับเป็นการยกระดับการทำาละคร ตลอดจนเป็นการนำาร่องนำาข้อมูล

จากงานวิจัยมาโลดแล่นมีชีวิต ไม่ได้เป็นแค่เอกสารในชั้นหนังสือเท่านั้น.

6 ชุมชนอาเซียนใต้พระบรมโพธิสมภาร

งาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” โดย

กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ใกล้เข้ามา กำาหนดจัดงานวัน

ที่ 20-24 เม.ย.นี้ หนึ่งในไฮไลต์นิทรรศการชุมชนในไทยและ

ชุมชนต่างชาติใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารใน 2 พื้นที่ ได้แก่ 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร จัดนิทรรศการ “ชุมชน

ใต้ร่มพระบารมี” เสนอความเป็นมาและอัตลักษณ์ชุมชน 

เช่น สถาปัตยกรรม 

หัตถกรรมและอาหาร 

การแต่งกายของชุมชน

ในกรุงเทพฯ ตาม

ภูมิภาค และศูนย์

อาเซียน ชั้น 3 หอศิลป์

ร่วมสมัยราชดำาเนิน จัด

นิทรรศการ “ชุมชน

อาเซียนใต้ร่มพระบรม

โพธิสมภาร” เผย

แพร่องค์ความรู้การ

ตั้งถิ่นฐานชุมชนอาเซียนดั้งเดิมในกรุงเทพฯ 6 กลุ่ม ได้แก่ 

เขมร ญวน พม่า มอญ ลาว และมุสลิม พร้อมเสนออัตลักษณ์ 

ขนบประเพณีชุมชนอาเซียนที่อยู่อาศัยร่มเย็นเป็นสุขตั้งแต่

อดีตจนปัจจุบัน วันที่ 23-24 เม.ย. จัดเสวนาและสาธิตทาง

วัฒนธรรมด้านอาชีพและอาหาร โดยผู้แทนชุมชน เช่น ย่าน

เขมร ชุมชนบ้านบาตรสาธิตทำาบาตร ย่านพม่า ชุมชนตลาด

พระโขนงออกร้านขายเครื่องอุปโภคบริโภค ย่านมอญ จัดแสดง

ข้าวแช่บางลำาพู ย่านลาว ชุมชนบางไส้ไก่สาธิตทำาขลุ่ย และ

ย่านมุสลิมจัดแสดงแกงมัสมั่นจากชุมชนมัสยิดจักรพงษ์

เวิร์กช็อปสำาหรับเยาวชน ‘พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย’

กรมศิลปากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการ

ส่งเสริมการเรียนรู้สำาหรับเยาวชน (ภาคฤดูร้อน) กิจกรรม 

“พิพิธภัณฑ์บันดาลไทย” ร่วมเรียนรู้ สร้างสรรค์ Clip Art จาก

แรงบันดาลใจในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 25-28  

เม.ย.นี้ ณ โรงละครแห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์ฯ พระนคร โดย

ออกแบบการอบรมกระตุ้นให้

เยาวชนแสวงหาแรงบันดาลใจ

จากงานประณีตศิลป์ โบราณ

วัตถุ ตลอดจนโบราณสถาน

ภายในพิพิธภัณฑ์ ไปสร้างศิลปะ

ประยุกต์ในรูปแบบ Digital Clip 

Art ทั้งนี้เยาวชนต้องมีอายุ

ระหว่าง 15-18 ปี สามารถ

ร่วมกิจกรรมได้ทั้ง 4 วัน (ไป-

กลับ) พร้อมอุปกรณ์ถ่ายภาพ 

เช่น กล้องจากโทรศัพท์มือถือ 

กล้องถ่ายภาพดิจิทัล Notebook หรือ Tablet ใช้ โปรแกรม 

Adobe Photoshop/Illustrator/Canva สมาชิกในทีมสามารถ

ใช้ โปรแกรมดังกล่าวได้ สมัครฟรีตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 22 เม.ย. 

ดูรายละเอียดการลงทะเบียนได้ที่เพจ Office of National 

Museums, Thailand.

สสวท.เดินหน้าสรรหาผู้อำานวยการคนใหม่แทน‘ชูกิจ’
กรุงเทพฯ • สสวท.เดินหน้าสรรหา 

ผอ.สสวท.คนใหม่แล้วแทนชูกิจ ลิมปิจำานงค์ 

ที่ไปรับตำาแหน่ง ผอ.สวทช. ด้าน “คุณหญิง

กัลยา” ย้ำาต้องโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์

ที่แท้จริงขององค์กร

ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้มี

มติเห็นชอบแต่งตั้งนายชูกิจ ลิมปิจำานงค์ 

ผู้อำานวยการสถาบันส่งเสริมการสอน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ให้

ดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการสำานักงาน

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่ง

ชาติ (สวทช.) คนใหม่ ตามที่กระทรวง

การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ

นวัตกรรม (อว.) เป็นผู้เสนอ โดยจะให้

มีผลตั้งแต่วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ.2565    

เป็นต้นไปนั้น ซึ่งทำาให้ตำาแหน่งผู้อำานวย

การ สสวท.ว่างลง

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรี

ช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมช.ศธ.) 

ในฐานะกำากับดูแล สสวท. กล่าวในเรื่อง

นี้ว่า ขณะนี้ทาง สสวท.ได้มีการตั้งคณะ

กรรมการสรรหาผู้อำานวยการ สสวท.คน

ใหม่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งตนมองว่าผู้ที่จะเข้า

มาดำารงตำาแหน่ง ผอ.สสวท.นั้น จะต้อง

มีคุณสมบัติสำาคัญ 3 อย่าง คือ เป็นนัก

วิทยาศาสตร์ มีประสบการณ์ในการบริหาร

งาน เข้าใจงานการศึกษาและความเจริญ

ก้าวหน้าในอนาคต อย่างไรก็ตาม ตนคง

ไม่ได้มีการกำาชับหรือสั่งการคณะกรรมการ

สรรหา ที่จะดำาเนินการคัดเลือก ผอ.สสวท.

คนใหม่ เพียงแต่เห็นว่ากระบวนการสรรหา

จะต้องมีความโปร่งใส ซึ่งเป็นแนวทาง

พื้นฐานที่จะต้องมีในทุกๆ กระบวนการอยู่

แล้ว และจะต้องทำาเพื่อให้เกิดประโยชน์

ที่แท้จริงขององค์กร อีกทั้งตนมองว่าหาก

ได้ผู้ที่ไม่มีความรู้ ความสามารถเข้ามาทำา

หน้าที่นี้ คนคนนั้นก็คงจะไม่มีความสุข ไม่

สนุก เพราะองค์กรนี้จำาเป็นต้องได้คนที่อยู่

ในแวดวงวิทยาศาสตร์ และเน้นเรื่องหลัก

วิชาการจริง

“สำาหรับการดำาเนินโครงการต่างๆ 

ดิฉันคิดว่าจะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่าง

แน่นอน ไม่ว่าจะเป็นโครงการวิทยาศาสตร์

พลังสิบ และอื่นๆ แม้ว่าจะมีการปรับ

เปลี่ยน ผอ.สสวท. เนื่องจากมีเจ้าหน้าที่ใน

ระดับปฏิบัติการขับเคลื่อนงานอยู่แล้ว อีก

ทั้งขณะนี้ โครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบได้

ทำาความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในท้องถิ่น

ประจำาจังหวัดต่างๆ และมีความตื่นตัวเป็น

อย่างมาก เพราะเป็นการเรียนวิทยาศาสตร์

ที่อยู่ ใกล้ตัวเชื่อมโยงกับชีวิตประจำาวัน” 

รมช.ศธ.กล่าว.

เ

ศึกษาธิการ • สพฐ.ร่วม ป.ป.ช. สร้าง

หลักธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในโรงเรียนทั่ว

ประเทศ พร้อมบูรณาการการเรียน ปลุก 

เด็กไทยมีคุณธรรม

ว่าที่ร้อยตรีธนุ วงษ์จินดา รองเลขา 

ธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

(รองเลขาฯ กพฐ.) กล่าวว่า ตามที่นางสาว

ตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวง

ศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) มีนโยบายแนวปฏิบัติ                                                    

การบริหารงานบุคคล โดยให้ความสำาคัญ

ในการบริหารงานให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส  

เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติ

มิชอบในวงข้าราชการในกระทรวงศึกษา                    

ธิการ (ศธ.) พร้อมให้ยึดนโยบายเรื่องความ

ซื่อสัตย์สุจริต และการไม่เรียกรับหรือยอม

จะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด อัน

เป็นการสร้างความเสื่อมเสียให้กับวงการ

ครูและบุคลากรทางการศึกษานั้น ในส่วน

ของสำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น                                                        

พื้นฐาน (สพฐ.) ตนได้รับข้อสั่งการจาก

นายอัมพร พินะสา เลขาฯ กพฐ.ให้รับผิด

ชอบเดินหน้าการประชุมปฏิบัติการบูรณา

การความร่วมมือในการต่อต้านทุจริตและ

ประพฤติมิชอบระดับสำานักงานเขตพื้นที่การ

ศึกษา ประจำาปีงบประมาณ 2565 ใน 4 

ภูมิภาค ได้แก่ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคอีสาน 

และภาคเหนือ ซึ่ง สพฐ.ต้องการให้เกิดการ

สร้างการรับรู้และความเข้าใจเรื่องการทุจริต

ว่าจะส่งผลเสียอย่างไร รวมถึงขยายผลสร้าง

จิตสำานึกไปถึงนักเรียนด้วย

ว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวต่อว่า สำาหรับ

โครงการดังกล่าวที่เกิดขึ้น เป็นความร่วมมือ

ระหว่าง สพฐ.และสำานักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(ป.ป.ช.) เพื่อสร้างหลักธรรมาภิบาลให้เกิด

ขึ้นในสถานศึกษาทั่วประเทศ โดยจะอยู่ใน                                                             

รูปแบบโรงเรียนสุจริตและสำานักงานเขต

พื้นที่การศึกษาสุจริต พร้อมกับการนำาหลัก 

สูตรต้านทุจริตศึกษามาบูรณาการในการ

เรียนแบบ Active Learning หรือการเรียนรู้

แบบลงมือปฏิบัติ ให้แก่นักเรียนทั่วประเทศ 

เพื่อให้เกิดคุณลักษณะ 5 ด้าน คือ กระ 

บวนการคิด มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต อยู่อย่าง

พอเพียง และมีจิตสาธารณะ อย่างไรก็ตาม 

ตนเชื่อมั่นว่าการเดินหน้าขับเคลื่อนเรื่องดัง

กล่าว จะทำาให้เราผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพ

ท่ีมีความซื่อสัตย์สุจริตมาร่วมพัฒนาประเทศ

ในอนาคต.

‘สพฐ.’จับมือ‘ป.ป.ช.’

สร้างธรรมาภิบาล

โรงเรียนทั่วประเทศ

สร้างความพร้อมเปิดเทอม1/2565ป้องกันติดเชื้อเกิดอาการรุนแรงหรือเสียชีวิต

ชื่อว่าหลายคนคงผ่านตากับละครเรื่อง “จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี” 

ละครโทรทัศน์อิงประวัติศาสตร์ ซึ่งมีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระเจ้าปดุง 

ราชวงศ์ โก้นบองกับราชอาณาจักรอยุธยา เมื่อราว พ.ศ.2325 ซึ่ง

เป็นช่วงเหตุการณ์ที่ชาวอโยธยา รวมทั้งเชื้อพระวงศ์ของไทยถูกกวาดต้อน

ไปยังกรุงอังวะของพม่า หลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง ราว จ.ศ.

1129 (พ.ศ.2310) ซึ่งละครทั้งเรื่องมีทั้งหมด 12 ตอน โดยตอนสุดท้ายได้

ออกอากาศไปเมื่อวันที่ 6 ก.พ.65 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

ละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี กำากับโดย ชาติชาย เกษนัส นำาแสดง

โดย จิรายุ ตันตระกูล, นัฐรุจี วิศวนารถ และนักแสดงจากประเทศ               

เมียนมา (พม่า) เดาง์ และนีน ตเว ยูออง มารับบทตัวละครฝ่ายไทยและ

พม่า สื่อสารกับคนดูในมุมมองที่จะเปิดรับมายาคติใหม่เกี่ยวกับประเทศ

เพื่อนบ้าน พร้อมกับนำาเสนอวัฒนธรรม ศิลปะการแสดง สถานที่สำาคัญ

ทั้งไทยและพม่าได้อย่างสวยงาม

เบื้องหลังที่มาของการทำาละครเรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็นสถานที่โบราณ 

เครื่องแต่งกาย การร่ายรำา ดนตรี และอื่นๆ ล้วนผ่านการศึกษาค้นคว้า

วิจัยมาอย่างหนักจากนักวิชาการที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ศ.ดร.

เกรียงไกร เกิดศิริ รองคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร ผู้ทำาการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับโบราณสถานและประวัติศาสตร์พม่า 

ส่วนดนตรีที่ใช้ประกอบในเรื่องผ่านการวิเคราะห์ตีความจาก อ.อานันท์ 

นาคคง จากคณะดุริยางคศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในด้านความ

วิจิตรงดงามของการแสดงนาฏศิลป์ที่มีความซับซ้อนของสองวัฒนธรรม 

ก็ได้ถูกศึกษาและรังสรรค์ โดย อ.ยุทธนา อัครเดชานัฏ ประธานสาขา

นาฏยศาสตร์และการแสดง คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บ้านสมเด็จเจ้าพระยา และหัวหน้ากลุ่มศิลปินคิดบวกสิปป์

เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความสำาคัญของการวิจัยว่าสามารถนำาไป

ต่อยอดสู่รูปแบบอื่นๆ ได้อย่างหลากหลายตามการส่งเสริมของสำานักงาน

คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) จึงได้

มีการจัดเสวนา “เรื่องเล่าจากงานวิจัยสู่ละครโทรทัศน์” ส่วนหนึ่งของ

กิจกรรมในงานมหกรรม TRIUP FAIR 2022 เพื่อแชร์ประสบการณ์ของ

นักวิจัย รวมทั้งผู้เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละคร ที่ร่วม

กันริเริ่มสร้างสรรค์และถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมข้ามพรมแดน ซึ่งมอง

ไปไกลกว่าสงครามในอดีต เพื่อส่งต่อภูมิปัญญา ส่งเสริม สนับสนุน และ

อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมทรงคุณค่าของไทยและประเทศเพื่อนบ้าน นับว่า

เป็นการสร้าง Soft power ของภูมิภาคอาเซียน และใช้ประโยชน์ผลงาน

วิจัยและนวัตกรรมอีกด้วย

สมยศ เกียรติอร่ามกุล ผู้อำานวยการสำานักสร้างสรรค์เนื้อหา 

สถานีโทรทัศน์ Thai PBS กล่าวว่า ตามนโยบายทางสถานีมีความตั้งใจที่

จะผลิตละครที่สะท้อนคุณค่าและประเด็นบางอย่างในสังคม เช่น ความ

เหลื่อมล้ำา สังคมสูงวัย ความเป็นไทย การเข้าถึงอย่างเท่าเทียมทั้งคน

พิการและภาษาต่างๆ เช่น ภาษาเพื่อนบ้าน สำาหรับปรากฏการณ์ของ

ละครเรื่องจากเจ้าพระยาสู่อิรวดี ได้รับเสียงตอบรับจากสังคมค่อนข้าง

ดี แม้ว่าละครจะจบลงไปแล้ว แต่เหล่าผู้อยู่เบื้องหลังก็มีเดินสายไป

โอภาส การย์กวินพงศ์

ชาติชาย เกษนัส

‘เจ้าพระยาสู่อิรวดี’

เรื่องเล่าจากงานวิจัยสู่ละครโทรทัศน์

ฉากบุษบาเสี่ยงเทียน ในละครจากเจ้าพระยาสู่อิรวดีบรรยากาศบนเวทีเสวนาของผู้มีส่วนในการสร้างละคร 

จากเจ้าพระยาสู่อิรวดี

รศ.ดร.เกรียงไกร เกิดศิริ อ.ยุทธนา อัครเดชานัฏ
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11บันเทิง

งไม่ได้ไป (ฟัง) หรอกนะ!

ผมหมายถึงการนัดแถลงข่าวของคุณสุกัญญา มิ

เกล อดีตนักร้องดัง เพื่อขอโทษ (อดีต) ทูตนริศ

โรจน์ เฟื่องระบิล..

ที่ได้แจ้งความฟ้อง “หมิ่นประมาท” จากการแชร์

โพสต์ข่าวของสำานักข่าว Bright TV นั่นแหละ!

นัยว่า ได้มีการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ต้องจัด

ทำาการขอโทษทางสื่อสาธารณะ จึงได้เชิญสื่อมวลชนไป

เป็นสื่อกลางเพื่อให้สังคมได้ทราบต้นสายปลายเหตุอย่าง

พร้อมเพรียง

ในวันจันทร์ที่ 18 เมษา.นี้ เวลา 15.00 น. ที่ ร้าน 

Area-11 ถ.พหลโยธิน บางเขน

ก็..คอยดู-คอยอ่านเอาจะสะดวกกว่า เพราะการขอ 

โทษ-ขอขมาไม่น่าจะมีอะไรสลับซับซ้อน-พิเศษ เคยเห็นมา

แล้วกับภาพตอนอดีตนักร้องดังอีกคน..

คือนายฮาร์ท-สุทธิพงศ์ ทัดพิทักษ์กุล ท่ีได้หอบกระเช้า

ดอกไม้เข้าไปขอโทษทูตนริศโรจน์ หลังจากท่ี (อ้าง) คึกคะนอง 

แสดงความคิดเห็นในโพสต์ของนายปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์ 

ด้วยข้อความ..

“ทูตแบบนี้ศัพท์ไม่เป็นทางการเรียก ทูตติ่ม (ทิ่มตูด) 

สำาหรับคนผวนไม่เป็น”

แล้วทูตนริศโรจน์ก็โพสต์ข้อความว่า.. “ขอช้ีแจงกรณีที่

คุณฮาร์ทเข้าพบขอโทษผมอย่างเป็นทางการนั้น ผมถือคติ

อันหนึ่งคือ

ต้องการบอกผู้คนในสังคมทั่วไปว่า เราคนไทยต้อง

อยู่ร่วมกันได้ถึงแม้จะเห็นต่าง เราก็ compromise กันได้ 

แต่อย่างไรก็ตาม เสรีภาพต้องมีขอบเขต ต้องมี

มารยาท ต้องไม่ระรานกัน เพราะแก่นที่สำาคัญที่สุดอันหนึ่ง

ของความเป็นประชาธิปไตยคือ “มารยาท” ในการเคารพ

ความต่างของคนอื่นแบบสุภาพและมีเหตุผล

การที่ผมให้อภัยคุณฮาร์ท ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่จะ

สื่อไปถึงคนทั้งสองขั้วว่า ณ จุดหนึ่งเราคนไทย เราต้องคุย

กันได้แบบ “อารยชน” เราไม่จำาเป็นต้องห้ำาหั่นฆ่าฟันกัน

จนถึงตาย

เราไม่จำาเป็นต้องหยาบคายใส่กัน คนไทยทุกคนมี

ศักดิ์ศรีในความเป็นคนเท่าเทียมกัน เมื่อทำาผิดแล้วรู้สำานึก

ว่าผิด ผมก็ให้อภัยได้ จึงเรียนมาเพื่อทราบครับ”

ซ่ึงจะด้วยเป็นคนใจเย็น-ใจดีของทูตนริศโรจน์น้ีกระมัง 

คุณสุกัญญาจึงเลย “ไม่คิดอะไร แค่คึกคะนอง” ตามนายฮาร์ท 

มาอีกคน ก็ขอให้เป็น “อดีตนักร้องดัง” คนสุดท้ายเถอะนะ

เพราะถ้าจะปากดี ปากเก่ง หรือคึกคะนองหาญกล้า

กันแล้ว ก็อย่ายอม “ก้มหัว” ขอโทษเป็นอันขาด..นักข่าว

เบื่อคำาเชิญให้ไปฟังคำาแก้ตัว (ว่ะ)!

เอ้า.. “แล้วน่ันเป็นอะไรของนาย? ผมถามนายวิโรจน์ 

ลักขณาอดิศร ผู้สมัครเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.พรรคก้าวไกล 

กับเรื่องที่ขีดฆ่าชื่อเต็มกรุงเทพมหานครน่ะ!

เป็นอะไรมากรึเปล่า ต้องถึงขั้นไปพบหมอ-พบจิต 

แพทย์ไหม? เพราะคนปกติ เห็นจะไม่มีใครที่ปวารณาตัว

ลงสมัครผู้ว่าฯ เพื่อจะได้ขีดฆ่าชื่อเต็มจังหวัด เอาตามตัว

เองคิดหรอก!

ชื่อกรุงเทพฯ น่ะ มีที่มาที่ไปดังที่ “ท่านใหม่” ม.จ.จุล

เจิม ยุคล ได้กรุณาอรรถาธิบาย ซึ่งคนรุ่นลูก-รุ่นหลานที่ได้

อ่าน-ได้ดู ก็พลอยได้รู้-ได้เข้าใจ และภาคภูมิใจ

และที่ท่านใหม่ถาม.. “ตกลงการหาเสียงเลือกตั้งผู้

ว่าฯ กทม.ของนายวิโรจน์และพรรคก้าวไกล มีแต่ความ

ต้องการทำาลายล้างกรุงเทพมหานคร ประเทศไทย และ

สถาบันพระมหากษัตริย์ใช่หรือไม่”

หากไม่ใช่ นายวิโรจน์ก็ไม่เห็นจะต้องหัวร้อนย้อน.. 

“จุลเจิม ยุคล คุณเป็นอะไรของคุณ”? แบบไม่มีสัมมา

คารวะผู้หลักผู้ใหญ่-ผู้อาวุโสเช่นนี้

หรือว่านี่ เป็นการแสดงให้เห็นถึง..

“คนทุกคนเท่าเทียมกัน” ..หือ?.

เบื่อฟังคำ�(ขอโทษ)แก้ตัว!

ค

พ่ิงสูญเสียแฟนสาว นุ้กซ่ี-อัญพัชญ์ วัฒนา

ตันติรัตน์ ด้วยโรคมะเร็งไปไม่นาน ปู 

แบล็คเฮด หรือ อานนท์ ฉายแสงจันทร์ 

ยอมรับยากเกินทำาใจและยังคงคิดถึงน้องนุ้กซี่

ทุกๆ วัน ล่าสุดหยิบเอาเพลงสัญญาของวงแบล็ค

เฮดมาทำาเป็นเอ็กซ์คลูซีฟเอ็มวีแทนความคิดถึง 

โดยปู แบล็คเฮด กล่าวว่า

“ยอมรับเลยว่าช่วงนี้ก็หนักหน่อย ทุก

อย่างที่เคยเป็น ยิ้ม หัวเราะ 

พูดคุย ก็จะต่างไป ฟังเพลง

ก็ไม่เพราะ ทานอาหารก็ไม่

อร่อย ยังงง มองไม่เห็นอะไร

ที่ชัดเจนในวันต่อๆ ไป และ

ไม่มีวันไหน วินาทีไหนเลย

ที่ไม่คิดถึงน้อง วันนี้ก็เลยมา

ถ่ายทำาเอ็กซ์คลูชีฟเอ็มวีเพลง

สัญญา ซึ่งเป็นเพลงที่เคยอยู่

ในอัลบั้ม Full Flavor ของ

แบล็คเฮด เพื่อเป็นการ

ระลึกถึงน้องนุ้กแฟนผม 

เป็นการบันทึกภาพความ

ทรงจำาหลายๆ สิ่งที่เราสอง

คนทำาร่วมกัน 

ถึงแม้วันนี้เธอจะไม่

อยู่แล้ว แต่หลายๆ สิ่ง 

หลายๆ อย่างในเอ็ม

วีนั้นเป็นสิ่งที่เป็น

ภาพความ

ประทับใจ 

เป็นภาพที่ทำาให้ผมนึกถึง

จนถึงวินาทีนี้ แล้วก็ไม่น่า

จะมีวันลืมได้ง่ายๆ และ

ก็หวังว่าวันหนึ่งเราคงได้

เจอกับน้องใหม่อีกครั้งหนึ่ง 

แต่ว่าก็ไม่ทราบนะครับว่า

เมื่อไหร่ แต่ยังไงก็แล้วแต่ 

ฝากเพลงนี้ ไว้ให้กับเพื่อนๆ 

หลายๆ คนด้วยนะครับ ว่าการ

มีความรักที่อยู่ข้างๆ เป็นสิ่งที่

ดีที่สุด เพราะฉะนั้นหากคุณ

มีคนรัก ก็อยากให้ดูแลเขาใน

ยามที่เรายังดูแลได้อยู่ เพราะ

ไม่เช่นนั้นแล้วถึงวันที่เราไม่ได้

อยู่ด้วยกันเราจะนั่งนึกเสียใจ

ทีหลัง

ส่วนในเรื่องราว

ของในเอ็มวี ในเมื่อมัน

เกี่ยวพันกับผม กับน้อง

นุ้ก ก็เลยเลือกให้มา

ถ่ายที่บ้าน ที่เราอยู่

ด้วยกัน 24 ชั่วโมง

ในเวลา 5 ปีที่ผ่าน

มา จริงๆ แล้วภาพ 

หลายๆ ภาพก็ถ่าย

ที่บ้าน ความทรง

จำาทั้งหมดทั้งสิ้น

ไม่ว่ากล้องแพ

ลนไปตรงไหน 

สายตาจะหันไป

ทางไหนก็แล้ว

แต่ ในเรื่องราว

ก็จะบ่งบอกเลย

ว่าทุกวินาที ทุก

นาที ทุกชั่วโมง 

5 ปีที่ผ่านมา

เราทำาอะไร

เ

onan Gray” นักร้อง นักแต่งเพลง 

ขวัญใจชาว Gen Z ปล่อยซิงเกิล

ใหม่พร้อมมิวสิกวิดีโอ “Memories” 

ถ่ายทอดความรู้สึกที่พยายามจะมูฟออนตัดใจจาก

คนที่แอบรัก แต่แล้วจู่ๆ คนคนนั้นก็ดันกลับมาใน

ชีวิตอีกครั้ง จนทำาให้หัวใจว้าวุ่นกลายเป็นความ

เจ็บปวดที่ไม่สิ้นสุดสักที อย่างในท่อนที่ Conan 

ร้องไว้ว่า “Please don’t ruin this for me. Please 

don’t make this harder than it already is. I’m 

trying to get over this.”

พร้อมกันนี้ “Conan Gray” ยังได้ประ                                                      

กาศกำาหนดปล่อยวันอัลบั้มเต็มชุดที่ 2 ที่

แฟนๆ กำาลังรอคอยอย่างใจจดใจจ่อ กับ

อัลบั้ม “Superache” ในวันที่ 24 มิถุนายน 

2565 สามารถ Pre-order/pre-save อัลบั้ม 

“Superache” ได้ที่ http://conangray.lnk.to/

superachePR

นอกจากนั้นแล้ว “Conan Gray” กำาลังจะ

ขึ้นแสดงคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ Coachella 2022 

และจะเริ่มออกทัวร์อเมริกา ยุโรป และอังกฤษ ใน

ปีนี้อีกด้วย

สำาหรับ “Conan Gray” เริ่มมีชื่อโด่งดัง

ตั้งแต่วัยเพียง 15 สร้าง

แชนเนลของตัวเอง

บนช่อง YouTube จน

กลายเป็นหนึ่งในซูเปอร์

สตาร์ป๊อปที่มีชื่อเสียงใน

กลุ่มวัยของเขา

หลังประสบความ

สำาเร็จในการเป็นศิลปิน 

และการที่มีเพลงฮิต

ระดับแพลทินัมระดับ

โลกอย่าง “Heather” 

และ “Maniac” แล้ว 

เขายังคงรักษาความ

เป็นต้นฉบับและความ

คิดริเริ่มที่ไม่ย่อท้อใน

การสร้างเสียงดนตรี

ของเขา ในอัลบั้มเปิด

ตัว “Kid Krow” ของ 

“Conan Gray” ที่ได้

ทำาขึ้นมาด้วยตัวเขาเอง 

และโปรดิวเซอร์

อย่าง Dan Nigro 

ที่ได้ร่วมงานกัน

มาอย่างยาวนาน 

สามารถขึ้นถึงอันดับ

ที่ 5 ใน Billboard 

200 และขึ้น

อันดับ 1 ในชาร์ต 

Billboard Pop 

Albums

ทำาให้เขา

ได้กลายเป็น

ศิลปินหน้าใหม่ที่

ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่ง

ปี ในช่วงฤดูร้อน

ปี 2020 เมื่อเพลง 

“Heather” ได้ขึ้น

อันดับหนึ่งบนชาร์ต

ทั่วโลก ศิลปินระดับ

ตำานานอย่าง Elton 

John ก็ได้ยกย่อง 

“Conan Gray”                      

ต่อสาธารณชน

ว่า เขาเป็นศิลปิน

เพียงคนเดียวใน 

50 อันดับแรกของ Spotify ที่ได้แต่งเพลงทั้งหมด

ด้วยตัวเอง และด้วยการสตรีมที่มากกว่า 7 พัน

ล้านครั้ง 

“Conan Gray” ได้รับการชื่นชมจากเหล่า 

tastemakers อย่าง Vogue, GQ, V Man, Paper, 

Fader, Billboard, NPR, MTV, I-D, Wonderland, 

Clash, Notion และ Conan ก็ยังได้แสดงสดทาง

รายการโทรทัศน์ต่างๆ เช่น Late Night with Seth 

Meyers, The Late Late Show with James 

Corden และ The Today Show.

interthaipost69@gmail.com

“C
สันต์ สะตอแมน

 Satorman_1@yahoo.co.th

บ้างในบ้านหลังนี้ จนถึงทุกวันนี้สภาพจิตใจของ

ผมก็พยายามแข็งแรง เพราะไม่อยากให้คนที่จาก

ไปเป็นห่วง แต่ที่สุดแล้วทุกส่วนของบ้าน ทุกมุม

ของบ้านมันยังยากอยู่ เพราะว่าเราก็ยังไม่อยาก

เปลี่ยน

จริงๆ แล้วผมก็ยังไม่อยากลืม ทั้งๆ ที่ใคร

หลายๆ คนก็บอกว่าต้องเข้มแข็งนะ เดี๋ยววัน

หนึ่งก็จะลืมได้ แต่ ณ วันนี้ใจผมเองก็ยังไม่อยาก

ลืม ก็ยังอยากจดจำาทุกๆ ฉาก ทุกๆ ตอน ทุกๆ 

ชั่วโมงที่เราอยู่ด้วยกันให้มันลึกลงไปข้างในที่สุด

เท่าที่เราจะทำาได้ แต่ถึงวันหนึ่งที่มันแข็งแรงขึ้น

จริงๆ ถึงวันหนึ่งที่มันใช้เวลานานมากแล้วก็คงจะ

แข็งแรงทั้งภายนอกและภายใน ถ้า ณ วันนี้เอ็ม

วีตัวนี้หรือสิ่งที่ทำาเหล่านี้ ไปถึงน้องก็คงได้รับรู้

แหละครับ เพราะว่าเรามีหลายสิ่งหลายอย่างที่

เราอยากทำาด้วยกันแต่ก็ไม่มีโอกาสได้ทำา ก็หวัง

ว่าวันนี้เขาคงจะมีโอกาสได้เห็น คงยิ้มลึกอยู่ข้าง

บน ขอให้หนูมีความสุขมากๆ นะคะ ขอให้อยู่บน

นั้น ขอให้หนูเป็นที่ยินดีสำาหรับทุกๆ คนบนนั้น 

ในโลกแห่งนั้น

ตรงนี้ ไม่ต้องเป็นห่วงอะไรเดี๋ยววันหนึ่งพี่

จะดีขึ้น แล้วเมื่อไหร่เมื่อนั้นเราคงได้เจอกัน และ

ประมาณเดือนหน้าฝากติดตามด้วยนะครับซิงเกิล

ใหม่ของแบล็คเฮด เพลงเหลียวหลัง เพลงนี้จริงๆ 

แล้วโดยคอนเซ็ปต์นี้ผมกับน้องนุ้กช่วยๆ กัน

คิดมา แล้วชื่อเพลงก็เป็นน้องนุ้กเลย เพลงนี้เป็น

เพลงช้า กลิ่นอายแบล็คเฮดเลย แต่สีสันดนตรีก็

จะเป็นกลิ่นอายใหม่ๆ เข้ามาผสมผสานด้วย ฝาก

ไว้ด้วยครับ”.

‘Conan Gray’ปล่อยซิงเกิลใหม‘่Memories’

พร้อมประกาศวันออกอัลบั้ม‘Superache’มิ.ย.นี้

‘ปู แบล็คเฮด’จัดทำาเอ็มวีเพลง‘สัญญา’

พรั่งพรูความคิดถึงแฟนสาว‘น้องนุ้กซี่’

‘วุฒิ นันทวุฒิ’สุดเศร้า!

สูญเสียคุณพ่อกะทันหัน

โดยคุณพ่อปัญญา

เป็นคนจิตใจดี รักครอบครัว

ท่ีสุด และมีน้ำาใจกับลูก

น้องและทุกๆ คนเสมอ จน

เพื่อนๆ ขนานนามให้ว่า “โก

หนุ่ม คนจนผู้ย่ิงใหญ่” วุฒิ

กล่าวส้ันๆ ว่า “ผมภูมิใจใน

ตัวป๊าและรักป๊ามากครับ ป๊า

ไม่ต้องห่วงอะไรแล้ว แม่กับ

พ่ีสาว ผมจะดูแลให้ดีท่ีสุด 

และขอบคุณป่านท่ีคอยให้

กำาลังใจ และช่วยดูแลงาน

ศพป๊าทุกอย่าง”

ในส่วนของงานศพ 

จัดขึ้นที่วัดช่องลม (วัดพระ

ยาจักร์) ศาลาหลวงน้าแผน 

อ.อู่ทอง จ.สุพรรณบุรี มี

พิธีรดน้ำาศพไปเมื่อวันที่ 

15 เมษายนที่ผ่านมา สวด

อภิธรรมวันที่ 16 เมษายนเป็นวันแรก และมี

กำาหนดฌาปนกิจศพในวันที่ 18 เมษายนนี้ โดย

จะมีวุฒิรำามวยโบราณหน้าเมรุ มอบให้คุณพ่อ

เป็นสิ่งสุดท้ายก่อนจากกันตลอดไป.

เกิดเหตุร้ายใดๆ ด้วยความที่ครอบครัวมีกันอยู่

เพียง 4 คน (คุณแม่ รมณ บุญรับทรัพย์, พี่สาว 

ปัญจนาเรศ บุญรับทรัพย์) เป็นครอบครัวเล็กๆ 

ที่รักและเข้าใจกันอย่างดี ดูแลกันอย่างมีความ

สุขมาตลอด

บีบหัวใจที่สุดในชีวิต วุฒิ-นันทวุฒิ บุญ

รับทรัพย์ สามีของสายป่าน-อภิญญา สกุล

เจริญสุข ที่ต้องมาสูญเสียคุณพ่อปัญญา บุญรับ

ทรัพย์ (โกหนุ่ม) เจ้าของร้านต้นตำารับก๋วยเตี๋ยว

เรือและโปรโมเตอร์มวยชื่อดังแห่งเมืองอู่ทอง 

สุพรรณบุรี ด้วยอุบัติเหตุกระโดดลงไปช่วยลูก

น้องตกน้ำา สุดท้ายหมดแรงจมเสียชีวิตทั้งคู่ ที่

บริเวณร้านริมคลองคูเมืองอู่ทอง เมื่อวันที่ 14 

เมษายนที่ผ่านมา

ซึ่งในวันเกิดเหตุ วุฒิและสายป่านอยู่

ระหว่างออกทริปดำาน้ำาดูแลลูกค้าอยู่ที่หมู่เกาะ

สุรินทร์ เมื่อทราบข่าววุฒิมีอาการช็อกและ

เสียใจเป็นอย่างมาก เนื่องจากใกล้ชิดผูกพันกับ

คุณพ่อมาตั้งแต่เล็กจนโต ก็ยังโทร.หากันทุกวัน 

แม้แต่ในวันเกิดเหตุก็เพิ่งคุยกัน ไม่คาดคิดว่าจะ



กิโลกรัมละ 18.15 บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัม

ละ 12.51 บาท ในป 2563 (สูงขึ้นรอยละ 

45.08) ซึ่งราคาสูงขึ้นไปในทิศทางเดียวกับ

ราคาในตลาดโลก

“จากสถานการณถั่วเหลืองขางตน 

จะเห็นไดวาผลผลิตถั่วเหลืองในประเทศมีไม

เพียงพอตอความตองการใชเปนจํานวนมาก 

อีกทั้งแนวโนมราคายังมีทิศทางปรับตัวดี

ขึ้นอยางตอเน� อง ประกอบกับสถานการณ

ความขัดแยงระหวางรัสเซียและยูเครนที่อาจ

กระทบตอการนําเขาพืชอาหารสัตว ดังนั้น 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

จึงมีนโยบายเรงสงเสริมการผลิตถั่วเหลืองใน

ประเทศ โดยมอบหมายให สศก. รวมกับ

ทุกภาคสวนสงเสริมการผลิตในประเทศ 

พัฒนาศักยภาพการผลิตและคุณภาพของ

ถั่วเหลือง โดย สศก. จะมีการลงพื้นที่ระหวาง

วันที่ 7-8 เมษายน ณ จังหวัดเชียงใหม และ 

แมฮองสอน ซึ่งเปนแหลงผลิตที่สําคัญของ

ประเทศ เพ� อพูดคุยกับเกษตรกรผูปลูกถ่ัวเหลือง 

เจาหนาที่ที่เกี่ยวของในพื้นที่ รวมทั้งสหกรณ

ที่ทําธุรกิจเกี่ยวกับการรับซื้อเมล็ดถั่วเหลือง 

และผูประกอบการที่ใชเมล็ดถั่วเหลืองเปน

วัตถุดิบ ในการหาแนวทางที่จะเพิ่มผลผลิต

ถ่ัวเหลืองในประเทศรวมกัน” เลขาธิการ สศก. กลาว

12 ขาวประชาสัมพันธ

นายฉันทานนท วรรณเขจร เลขาธิการ

สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) 

โฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ เปดเผย

วา ดร.เฉลิมชัย ศรีออน รัฐมนตรีวาการ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดส่ังการให สศก.

รวมกับหน�วยงานที่ เกี่ยวของทั้ งภาครัฐ 

เอกชน และ เกษตรกร สงเสริมการผลิตพืช

เศรษฐกิจเพ� อความม่ันคงทางอาหาร โดยเฉพาะ

ถั่วเหลือง ซึ่งเปนพืชที่ใหทั้งโปรตีนและน้ํามัน 

และยังเปนวัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรม

หลายประเภท ท้ังอุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ

อาหาร อุตสาหกรรมสกัดนํ้ามัน และอุตสาหกรรม

อาหารสัตว 

จากสถานการณการผลิตและการ

ตลาดถั่วเหลืองในป 2565 หรือปเพาะปลูก 

2565/66 (ขอมูลพยากรณ ณ 24 กุมภาพันธ 

2565) พบวา ประเทศไทยมีเนื้อที่เพาะปลูก 

85,226 ไร แบงเปน ถั่วเหลือง รุน 1  จํานวน 

26,208 ไร และถั่วเหลือง รุน 2 จํานวน 

BEST Express และ MIDEA ประเทศไทย รวมลงนามความรวมมือทางธุรกิจ มุงพัฒนา

ตลาดในประเทศ      เจสัน เชียน ผูจัดการทั่วไปภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต และประธาน

กรรมการ บริษัท เบสท โลจิสติกส เทคโนโลยี (ประเทศไทย) และ โทนี่ หลิว (Tony Liu), 

MD Consumer Appliance (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร แอพพลายแอนซ 

(ประเทศไทย) ไดลงนามความรวมมือทางธุรกิจรวมกันในประเทศไทย โดย เบสท เอ็กซเพรส 

จะเขามารับผิดชอบการขนสงผลิตภัณฑเคร� องปรับอากาศ คอมเพรสเซอร และสินคาขนาด

ใหญในครัวเรือนอ� น ๆ (White goods) ภายในประเทศ ใหกับแบรนด ไมเดีย (Midea) ภายใต

การบริหารงานของ บริษัท เอ็มดี คอนซูเมอร แอพพลายแอนซ (ประเทศไทย) จํากัด อยาง

เปนทางการ ดวยบริการขนสงพัสดุดวนสําหรับสินคาขนาดใหญ (BEST Big Parcel) ไดถึง 

100 กิโลกรัม และรองรับนํ้าหนักปริมาตรไดสูงสุดถึง 300 กิโลกรัม เม� อวันท่ี 8 เมษายน 2565 

ที่ผานมา ณ อาคาร RASA TOWER 2 เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

บิ๊กตอ เฉลิมชัย สั่งเรงเคร� อง พลิกโอกาสถั่วเหลืองไทย 

พืชเศรษฐกิจ สรางความมั่นคงอาหารของประเทศ

59,018 ไร  ผลผลิตรวม 23,007 ตัน  (ถ่ัวเหลือง 

รุน 1 จํานวน 7,836 ตัน และถั่วเหลือง รุน 

2 จํานวน 15,171 ตัน) โดยเนื้อที่เพาะปลูก

ลดลงจากปที่ผานมา ซึ่งมีจํานวน 88,010 ไร 

(ลดลงรอยละ 3.40) และผลผลิตลดลงจากที่

มีจํานวน 23,482 ตัน (ลดลงรอยละ 2.02) 

เน� องจากถั่วเหลืองเปนพืชที่ใหผลตอบแทน

นอยกวาพืชอ� น เกษตรกรบางสวนจึงหันไป

ปลูกพืชอ� นที่ใหผลตอบแทนสูงกวา เชน ขาว 

ขาวโพดเลี้ยงสัตว เปนตน 

ที่ผานมา พื้นที่เพาะปลูกถั่วเหลือง

และผลผลิตถ่ัวเหลืองลดลงอยางตอเน� องทุกป 

ไมเพียงพอตอความตองการใชภายในประเทศ 

เน� องจาก ตนทุนการผลิตที่สูง ขาดแคลน

เมล็ดพันธุที่ดี ตองใชแรงงานสูงโดยเฉพาะ

ในการเก็บเกี่ยว ขณะที่ความตองการใช

ในประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

ซ่ึงหากพิจารณาขอมูล 5 ปยอนหลัง (ป 2560 

– 2564) ความตองการใชถ่ัวเหลืองในประเทศ

มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 11.92 ตอป โดยป 

2565 คาดวา ความตองการใชเมล็ดถ่ัวเหลือง

มีปริมาณ 4.02 ลานตัน มีสัดสวนการใช

ผลผลิตภายในประเทศ รอยละ 0.58 และยัง

ตองนําเขารอยละ 99.42 ของปริมาณความ

ตองการใชทั้งหมด สงผลแนวโนมการนําเขา

ยังเพิ่มขึ้นรอยละ 12.15 ตอป ทั้งนี้ ป 2565 

คาดวาการนําเขาเมล็ดถั่วเหลืองมีปริมาณ 

4.00 ลานตัน เพิ่มขึ้นตามความตองการใช

ของภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ 

ดานราคาถั่วเหลืองที่เกษตรกรขายได 

(เกรดคละ) มีแนวโนมเพิ่มขึ้นรอยละ 1.96 

ตอป โดยในป 2564 เฉลี่ยกิโลกรัมละ 17.16 

บาท สูงขึ้นจากกิโลกรัมละ 16.71 บาท ใน

ป 2563 รอยละ 2.69 และปจจุบัน ราคา 

ณ ชวงสัปดาหที่ 3 ของเดือนมีนาคม 2565 

กิโลกรัมละ 20.20 บาท สวนราคาถั่วเหลือง

นําเขา ณ ทาเรือเกาะสีชัง มีแนวโนมสูงขึ้น 

รอยละ 3.62 ตอป โดยในป 2564 ราคา

ถั่วเหลืองนําเขา ณ ทาเรือเกาะสีชัง เฉลี่ย

มูลนิธิธนชาตเพ� อสังคมไทย และ 

เครือ เอ็ม บี เค หวงใยเกษตรกรในภาวะ

ราคามะมวงตกต่ํา จัดงาน “เกษตรกรไทย ยัง

ยิ้มได” รับซื้อมะมวงจากเกษตรกร 12,000 

กิโลกรัม แจกฟรีใหกับประชาชน พรอมชวน

ชิมอาหารแปรรูปจากมะมวงนานาชนิด จาก

โรงแรมและรานอาหารช� อดัง ในวันศุกรที่ 8 

เมษายน 2565 ณ ศูนยการคา เอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร  

นายศุภเดช พูนพิพัฒน ประธาน

กรรมการ มูลนิธิธนชาตเพ� อสังคมไทย กลาววา 

จากสถานการณราคามะมวงตกต่ํา สงผลให

เกษตรกรผูปลูกมะมวงไดรับความเดือดรอน 

มูลนิธิธนชาตฯ มีความหวงใยและตั้งใจจะ

ชวยบรรเทาวิกฤตดังกลาว จึงริเริ่มกิจกรรม

ดีๆ ขึ้นเพ� อเติมเต็มความตองการใหสังคม

อยางตรงจุด โดยไดรวมมือกับพันธมิตรไดแก 

เครือเอ็ม บี เค จัดงาน “เกษตรกรไทย ยัง

ยิ้มได” โดยไปรับซื้อมะมวงจากสวนของ

เกษตรกรในพื้นที่ภาคกลาง จํานวน 12,000 

กิโลกรัม นํามาแจกฟรีใหแกลูกคาที่มาเดิน

ใน ศูนยการคาเอ็ม บี เคเซ็นเตอร ชุมชน

ละแวกเขตปทุมวัน และประชาชนทั่วไป ใน

วันศุกรท่ี 8 เมษายน 2565 เวลา 14.00  - 18.00 น. 

ณ ศูนยการคาเอ็ม บี เค เซ็นเตอร ชั้น 4 

โซน A พรอมกันนี้ยังรวมรณรงคเร� องลดการ

ใชถุงพลาสติก โดยเชิญชวนใหผูสนใจที่จะ

มารับมะมวงนําถุงผามาเองดวย  ภายในงาน

นอกจากจะแจกมะมวงหลากสายพันธุเปน

ผลๆ แลว ยังมีโรงแรมและรานอาหารช� อดัง

รวมนํามะมวงแปรรูปหลากหลายเมนูมาให

ไดลิ้มรสกันดวย ประกอบดวย วอฟเฟล

มะมวง จากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ขาว

เหนียวมะมวง และสมตํามะมวง จากราน

บานคุณแม สมูทตี้มะมวง จากราน Mai Cha 

มูลนิธิธนชาตเพ� อสังคมไทย  จับมือ เครือ เอ็ม บี เค  ชวยเหลือเกษตรกร 

จัดงาน “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได”  รับซื้อมะมวง 12,000 กิโลกรัม แจกฟรีใหประชาชน

และมะมวงแชอิ่ม

“เราหวังวาการจัดงานครั้งนี้จะชวย

ระบายมะมวงไดในระดับหน่ึง และชวยบรรเทา

ปญหาความเดือดรอนของเกษตรกรไทยให

สามารถประกอบอาชีพตอไปได โดยมูลนิธิ

ธนชาตฯ ถือเปนนโยบายหลักอยางหนึ่งที่

ตองชวยเหลือสังคม สําหรับกิจกรรมชวย

ชาวสวนมะมวงครั้งนี้คาดวาจะแจกมะมวง

ใหแกลูกคาที่มาเดินในศูนยการคา เอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร ชุมชนในละแวกใกลเคียง และ

ประชาชนทั่วไปไดประมาณ 10,000 ราย” 

นายศุภเดช กลาว

ดาน นายสุเวทย ธีรวชิรกุล ประธาน

เจาหนาที่บริหารและกรรมการผูอํานวยการ 

บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) กลาวเพิ่ม

เติมวา “เอ็ม บี เค มุงมั่นดําเนินธุรกิจ ควบคู

นโยบายดูแลสังคมและชุมชนอยางตอเน� อง 

โดยที่ผานมาไดสนับสนุนพื้นที่ศูนยการคา

ในเครือเอ็ม บี เค ในการจัดกิจกรรมเพ� อ

สังคมและเปนชองทางกระจายสินคาใหกับ

เกษตรกรไทย จึงมีความยินดีอยางยิ่งที่

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร รวมสนับสนุนพื้นที่จัด

งาน “เกษตรกรไทย ยังยิ้มได” ชวยเหลือ

เกษตรกรฝาวิกฤตราคาผลไมตกตํ่า นอกจากน้ี

ยังมีโรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส ธุรกิจในเครือ

เอ็ม บี เค และผูประกอบการรานอาหาร 

รานเคร� องด� มภายในศูนยการคาเอ็ม บี เค 

เซ็นเตอร รวมรังสรรคเมนูมากมายจากมะมวง 

จึงขอเชิญชวนประชาชนบริโภคมะมวง เพ� อ

ชวยเหลือและเปนกําลังใจใหเกษตรกรไทย”

ดร.เฉลิมชัย ศรีออนนายฉันทานนท วรรณเขจร

 คดีหมายเลขดําท่ี ฟ๑๕/๒๕๖๕

 ดวย พนักงานอัยการ สํานักงานอัยการพิเศษฝายคดีพิเศษ ๒ สํานักงานอัยการสูงสุด ผูรอง ท่ีอยู สํานักงานอัยการสูงสุด ถนนรัชดาภิเษก แขวง

จอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ย� นคํารองขอตอศาล ขอใหทรัพยสินของ นายลุค ไมเคิล ทิมมินส (Mr.Luke Michael Timmins) กับพวก อัน

ไดแก

 -รายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ีแนบทายน้ี

 ตกเปนของแผนดิน ตามพระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๔๙ วรรคหา ประกอบมาตรา ๕๑

 ศาลนัดไตสวนคํารอง วันท่ี ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ นาฬ�กา และมีคําส่ังใหประกาศหนังสือพิมพ

 จึงประกาศมาเพ� อทราบท่ัวกัน ผูใดท่ีอางวาเปนเจาของ/ผูรับโอน/หรือผูรับประโยชน ในทรัพยสินดังกลาว ประสงคจะคัดคานใหย� นคํารองคัดคาน

กอนศาลมีคําส่ัง

 อน่ึง ขอตรวจสําเนาคํารองไดท่ีงานเก็บสํานวนคดีปกครองและฟอกเงิน กลุมงานเก็บสํานวนคดีแดงและเอกสารช้ัน ๑ อาคารศาลแพง

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

 (นางสาวนิยะดา อุนเบา)

 เจาหนาท่ีศาลยุติธรรมชํานาญงาน  

ประกาศศาลแพง

เร� อง รองขอใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน

 ประกาศ ณ วันท่ี ๑๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๖๕

รายการ

ที่

รายการทรัพยสิน จํานวน ผูถือกรรมสิทธิ์/

ผูครอบครอง

จํานวน/ราคาประเมิน หมาย 

เหตุ

๑ ที่ดินตามโฉนดที่ดิน เลขที่ ๑๗๖๖๓๖ เลขที่ดิน ๑๒๘๔ ตําบล

หนองปรือ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี เนื้อที่ ๑ งาน ๓๙ 

ตารางวา พรอมสิ่งปลูกสราง 

- บริษัท ทิมมินส พร็อพเพอรตี้ 

จํากัด

๖,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ณ 

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๒ รถยนต ยี่หอ MITSUBISHIรุน Pajero Sport สีดําหมายเลข

ทะเบียน ขอ ๒๖๗ ชลบุรี

๑ คัน ธนาคารเกียรตินาคิน จํากัด 

(มหาชน) / นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๖๐๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๓ รถจักรยานยนต ยี่หอ HONDAรุน Zoomer-X สีขาวดํา

หมายเลขทะเบียน ๑ กฬ ๘๖๑๖ ชลบุรี

๑ คัน นางสาวพัชราภรณ มีศรี ๒๐,๐๐๐ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๔ เลสขอมือ (๑๘ เค) น้ําหนัก ๖๙.๗ กรัม ๑ เสน นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๙๙,๐๓๖ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๕ เลสขอมือ (๑๔ เค) น้ําหนัก ๒๕.๗ กรัม ๑ เสน นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins) 

๒๘,๘๒๙ บาท ( ณ 

วันที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๖ แหวนทอง ๙ เค (นาค) น้ําหนัก ๑๙.๖ กรัม ๑ วง นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๑๓,๗๔๑ บาท (ณ วัน

ที่ ๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๗ เคร� องคอมพิวเตอรแบบตั้งโตะ ยี่หอ ACER มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๓,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๘ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ ACER มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๙ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ HP มีเฉพาะตัวเคร� อง

สภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๐ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ HUAWEI มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๑ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ TOSHIBA มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๒ เคร� องคอมพิวเตอรแบบพกพา ยี่หอ SAMSUNG มีเฉพาะตัว

เคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒,๐๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๓ แท็บเล็ต พรอมซองหนังพรอมแปนพิมพและปากกามีเฉพาะ

ตัวเคร� องสภาพชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๕๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๔ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ SAMSUNG มีเฉพาะตัวเคร� องสภาพ

ชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๑๐๐ บาท (ณ วันที่ 

๒๑ ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๕ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ BQ มีเฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุดไมมี

อุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๖ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ HTC เฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุดไมมี

อุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๗ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ SAMSUNG เฉพาะตัวเคร� อง สภาพ

ชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๘ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ AIS เฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุดไมมี

อุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๑๙ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ i-STY เฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุดไมมี

อุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๒๐ โทรศัพทมือถือ ไมทราบยี่หอ เฉพาะตัวเคร� อง สภาพชํารุด

ไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๒๐ บาท (ณ วันที่ ๒๑ 

ธ.ค. ๒๕๖๔)

-

๒๑ โทรศัพทมือถือ ยี่หอ SAMSUNG เฉพาะตัวเคร� อง สภาพ

ชํารุดไมมีอุปกรณ

๑ 

เคร� อง

นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๑๐๐ บาท -

๒๒ เงินในบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย จํากัด (มหาชน) สาขา

พัทยากลาง เลขที่บัญชี ๒๙๑๒๔๔๗๗๕๒ ช� อบัญชี นายลุค 

ไมเคิล ทิมมินส (Mr. Luke Michael Timmins)

- นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(Mr.Luke Michael Timmins)

๓๐๕.๔๔ บาท(ณ วันที่ 

๙ ธันวาคม ๒๕๖๔)

-

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๒ รายการ รวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๖,๗๗๕,๗๓๑.๔๔ บาท (หกลานเจ็ดแสนเจ็ดหม� นหาพันเจ็ดรอยสามสิบ

เอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค) พรอมดอกผล

บัญชีรายการทรัพยสินสงใหพนักงานอัยการย� นคํารองตอศาล เพ� อใหทรัพยสินตกเปนของแผนดิน นายลุค ไมเคิล ทิมมินส 

(MR. LUKE MICHAEL TIMMINS) กับพวก

(นางสาวมนพร พันธุมชัย)

นักสืบสวนสอบสวนชํานาญการ

พนักงานเจาหนาที่

(นายกมลสิษฐ วงศบุตรนอย)             

ผูอํานวยการกองคดี ๒

เอ็ดบาทสี่สิบสี่สตางค) พรอมดอกผล

(นางสาวมนพร พันธุมชัย)

รวมทรัพยสินทั้งสิ้น จํานวน ๒๒ รายการ รวมจํานวนทั้งสิ้นประมาณ ๖,๗๗๕,๗๓๑.๔๔ บาท (หกลานเจ็ดแสนเจ็ดหม� นหาพันเจ็ดรอยสามสิบ
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นำเขาจากเยอรมัน 

จำหนาย รับซอม

โทร 087-936-1911, 

02-373-1147 

เปดทุกวัน 10 - 19.00 น.

คุนเนอร์ คุกคู คล็อกส์ 
(ประเทศไทย)จำกัด 

แปลงที่ 1 ที่ดินติดแมน้ำโขง เปนเนินสวยมากกก. 

ติดจุดผอนปรนบานแจมปอง อ.เวียงแกนเชียง

ของ จ.เชียงราย 9 ไร ขายต่ำกวาราคาซื้อมา

(ซื้อมา22ลาน) 5ปละ ขายตอนนี้เพียง 15 ลาน 

เหมาะทำบานพักตากอากาศ โรงแรมหรือรีสอรท 

ใกลสพานมิตรภาพไทย-ลาวและสถานีรถไฟที่กำลังจะถึง.

แปลงที่ 2 ที่ดิน 16 ไร. ต.สบเปง อ.แมแตง จ.เชียงใหม  

ตั้งอยูทามกลางภูเขา ลำธาร อยูระหวางพัฒนา

ทำเปนรีสอรท" แมแตงเดอะริเวอรฮิลล" ขายดวน

พรอมทำตอใหจนจบ. ขายยกเพียง 12 ลาน เทานั้น.  

ติดตอกอบลาภ 098 789 5229 ดวนครับ

ประกาศขายที่ดินลดราคาสุดๆ 2แปลง!!

ฉลองสมรส ณัฐชา-กวิน     รังสรรค ศรีวรศาสตร อดีตปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธาน

ในงานเลี้ยงฉลองมงคลสมรสระหวาง ณัฐชา ศิริขันตยกุล บุตรี ณพงศ – สุรีพร ศิริขันตยกุล 

และ กวิน จินตนาวัฒน บุตร วิญู – เกศินี จินตนาวัฒน ทามกลางบรรยากาศช� นม� น ที่หอง

แกรนบอลรูม โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด  

ปฏิทินสังคม-กิจกรรม-โปรโมชั่น

“ธรณ ชัชวาลวงศ” ในฐานะ Mentor 

& Executive Producer รายการ Project Runway 

Thailand (โปรเจ็กต รันเวย ไทยแลนด) ถูก 

“แอน-จักรพงษ” แซวกลางรายการตลอด

วาเปน “นางฟาแมทูนหัว” เพราะทุกครั้ง

เจาตัวจะออกโรงปกปองผูเขาแขงขันท้ัง 15 คน 

จาก The judge หลังจากถูกคอมเมนตอยางดุ

เดือด งานนี้ใครจะเปนหนึ่งดีไซเนอรไทยที่ได

เจิดจรัสในวงการแฟชั่นพรอมควาเงินรางวัล 

1,000,000 บาทมาครอบครอง พฤษภาคม

นี้ชมพรอมกันแน�นอนทางชอง JKN18 

สามารถติดตามความเคล� อนไหวไดท่ี Facebook 

: Project Runway Thailand

โตชิบา ชวนแชรเคล็ด (ไม) ลับประจํา

บาน ท่ีชวยทําใหคุณและคนในบานใชชีวิตงาย 

และสะดวกสบายยิ่งขึ้น รวมสนุกงายๆ เพียง

กดไลค์และแชร์กิจกรรมที ่ FB: Toshiba 

Lifestyle Thailand พรอมโพสตคลิปวิดีโอ 

Life Hacks บอกเคล็ดลับเด็ดๆ ดวยเคร� อง

ใชไฟฟาโตชิบาชนิดใดก็ได ความยาว 30-60 

วินาที ใต โพสตกิจกรรมที่ปกหมุดไว พรอม

พิมพ #lifehackswithtoshiba #DetailsMatter ก็

ลุนรับรางวัลพิเศษถึง 2 ตอ อาทิ เคร� องลาง

จาน หมอดิจิทัล เตาอบไฟฟา รวมมูลคาของ

รางวัลกวา 6 หม� นบาท รวมสนุกไดตั้งแต

วันนี้ - 30 เมษายน รายละเอียดเพิ่มเติมที่ 

www.facebook.com/Toshibasociety

กูรเมต มารเก็ต เดอะมอลล กรุป 

รวมกับ เคอรี่ เอ็กซเพรส เปดตัวจุดบริการ

รับ-สงพัสดุ   เพ� อรองรับไลฟสไตลผูบริโภค

ยุคปจจุบัน พรอมอํานวยความสะดวกสบาย 

และความรวดเร็วใหกับลูกคา มอบโปรโมชั่น

พิเศษใหสมาชิกกับ M-Card สงพัสดุเคอรี่ 

ทุกขนาด เพียงมีใบเสร็จคาสงพัสดุมูลคา  

100 บาทขึ้นไป (คาบริการสงพัสดุเริ ่มตน 

35บาท) รับฟรีบัตรกํานัลจากกูรเมต มารเก็ต 

มูลคา 30 บาท ที่จุดบริการกูรเมต มารเก็ต 

ทั้ง 5 สาขา เดอะมอลล ไลฟสโตร ทาพระ, 

เดอะมอลลไลฟสโตร งามวงศวาน, เดอะมอลล 

บางกะป, เอ็มควอเทียร และพารากอน ดี

พารทเมนทสโตร  ตั้งแตวันนี้ -31 พฤษภาคม

ปลายฤดูรอนขยับสูหนาฝนที่ปนไป

ดวยความน�ารัก กับโปรโมชันสุดพิเศษท่ีอยูกับ

คุณทุกฤดู เพียงซื้อสินคาวาโก 2,500 บาท 

(สุทธิ) ขึ้นไปตอใบเสร็จ รับฟรีรมสุดคิ้วทลิมิ

เต็ดอิดิชั่น ลายการตูน Bubblepopp จํานวน 

1 ชิ้น มูลคา 490 บาท โดยมี 2 สี (สีชมพู, สี

ดํา) และ 2 ลวดลายใหเลือกสะสม (สงวนสิทธ 

1 คนตอ 1 สิทธ์ิ) รม Bubblepopp สามารถ

ปองกันรังสียูวีจากแสงแดด กันฝนทนลมแรง 

พับเก็บงายพกพาสะดวก โปรโมชันแถมฟรีที่

เลือกเฉพาะของพรีเมี่ยมดีๆ มีจํานวนจํากัด 

เริ่มวันที่ 15 เมษายน  2565 – 30 มิถุนายน 

(หรือจนกวาสินคาจะหมด) ณ วาโกช็อป

และเคานเตอรวาโก สาขาที่รวมรายการ 

*เง� อนไขเปนไปตามที่บริษัทฯ กําหนด ขอมูล

เพิ่มเติมที่ Call Center 0-2296-9979

เทเวศประกันภัย สนับสนุนเสื้อกันฝนสะทอนแสง เพ� อความปลอดภัยในการปฏิบัติหนาที่

บริษัท เทเวศประกันภัย โดย มนตรี มงคลสวัสดิ์ ประธานคณะกรรมการสรรหา กําหนดคา

ตอบแทนและกิจกรรมเพ� อสังคม มอบเสื้อกันฝนสะทอนแสง ใหแก สน.นางเลิ้ง เพ� อความ

ปลอดภัยของเจาหนาที่ตํารวจจราจรในขณะปฏิบัติหนาที่อํานวยความสะดวกใหบริการ

ประชาชน โดยมี พ.ต.ต. วุฒิพันธ บุญทอง รักษาราชการแทน รองผูกํากับการจราจร สถานี

ตํารวจนครบาลนางเลิ้ง เปนผูแทนรับมอบ ณ อาคารเทเวศประกันภัย 1

รับรางวัล Socialgiver Awards 2022      โรงแรมชาเทรียม ริเวอรไซด กรุงเทพฯ รับรางวัล 

Socialgiver’s 2022 หนึ่งในสุดยอด Top Giving Partners ประเภทโรงแรมโดยมีประธานงาน

ประกาศรางวัล ฐาปนีย เกียรติไพบูลย รองผูวาการดานตลาดในประเทศ การทองเที่ยวแหง

ประเทศไทย มอบรางวัลและประกาศนียบัตรแก แดเนียล เคอร  ผูจัดการท่ัวไปโรงแรมชาเทรียม 

ริเวอร ไซด กรุงเทพฯ งานประกาศรางวัล Socialgiver Awards 2022 จัดขึ้นที่ โรงแรม

ชาเทรียม ริเวอรไซด กรุงเทพฯ เพ� อเชิดชูและเปนเกียรติใหกลุมคนทําเพ� อสังคม ซ่ึงเปนหน่ึงใน

ปณิธานและแคมเปญ “Think First, Think Earth” ของโรงแรมชาเทรียม ริเวอรไซด กรุงเทพฯ 

เพ� อความยั่งยืนของสังคมและอนาคตสวนรวมของเรา

บริษัท กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต 

นําโดย บุปผาวดี โอวรารินท ประธานเจา

หนาที่บริหารฝายทรัพยากรบุคคลและภาพ

ลักษณองคกรและการส� อสารองคกร เขารวม

รับประกาศเกียรติคุณองคกรเครือขาย

ตัวอยางดานการสงเสริมความเทาเทียม

ระหวางเพศ จาก จุติ ไกรฤกษ รัฐมนตรี

วาการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความ

มั่นคงของมนุษย (รมว.พม.) โดยกรุงไทย-

แอกซา ประกันชีวิต เปนหนึ่งในองคกรชั้นนํา 

18 องคกรที่ไดรับการเชิดชูเกียรตินี้ 

นอกจากนี้ คุณบุปผาวดี โอวรารินท

ไดรับเกียรติเปนหนึ่งในตัวแทนของภาค

เอกชน เพ� อรวมเสวนา Gender Talk ที่จัด

ขึ้นเพื่อส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ 

กรุงไทย-แอกซา ประกันชีวิต 
รับมอบประกาศเกียรติคุณองคกรเครือขายตัวอยางดานการสงเสริมความเทาเทียมระหวางเพศ

และขจัดการเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม 

กับผู ทรงคุณวุฒิจากหน�วยงานภาครัฐ 

องคการเพ� อสตรีแหงสหประชาชาติ (UN 

Women) สํานักงานภาคพื้นเอเชียและแปซิฟก 

และตัวแทนภาคประชาชน โดยกิจกรรม

จัดขึ้นในวันศุกรที่ 8 เมษายน 2565 ณ ลาน

หอศิลปวัฒนธรรมแหงกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งมีผูเขารวมงาน และผูที่สนใจจํานวนมาก 

ทั้งนี้กิจกรรมดังกลาวถือเปนการตอกย้ํา

นโยบายของบริษัทฯ ในการเปนตัวอยางใน

การบริหารงานดานทรัพยากรมนุษย ท่ีมุงเนน

ในการปลุกศักยภาพพนักงานเพื่อมุ่งสู่

ความสําเร็จ พรอมเคียงขางทุกความเช� อมั่น 

ดูแลกันตลอดไป

 อรนุช สําราญฤทธิ์ ผูชวยผูจัดการ

ใหญสายประกันชีวิต บริษัท กรุงเทพ

ประกันชีวิต และผูบริหาร รวมมอบน้ําด� ม

จํานวน 1,200 ขวด เพ� อสนับสนุนการทํางาน

ของเจาหนาที่ ในชวงเทศกาลสงกรานต 

โดยมี พันตํารวจโทบรรเจิด พวงสมบัติ 

สารวัตรปองกันและปราบปราม สถานีตํารวจ

ประชาช� น เปนตัวแทนรับมอบ

นอกจากนี้ กรุงเทพประกันชีวิต ยังได

รวมสนับสนุนน้ําด� มเพ� ออํานวยความสะดวก

กรุงเทพประกันชีวิต สงความหวงใยมอบน้ําด� ม 

สนับสนุนโครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนในชวงเทศกาลสงกรานต

ประจําจุดจราจร ในชวงเทศกาลสงกรานต

ในพื้นที่จังหวัดตาง ๆ ไดแก จังหวัดราชบุร ี

ลพบุรี อางทอง และชัยภูมิ พรอมสงความ

หวงใยแกประชาชนในการใชรถใชถนนชวง

เทศกาลสงกรานตอยางปลอดภัย โดยกิจกรรม

ในครั้ งนี้ เปนสวนหนึ่ ง ในการสนับสนุน

โครงการรณรงคความปลอดภัยทางถนนใน

ชวงเทศกาลสงกรานต ประจําป 2565 โดย

สํานักงานคณะกรรมการกํากับและสงเสริม

การประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

นุมสบายสัมผัสคลายขนหานดวย ไสผานวมและหมอน Lotus MicroDownia

ใหคุณผอนคลายและหลับลึกสนิทตลอดคืน เพราะการนอนตกหมอนไมใชเร� องที่ตลก

คุณเคยต� นเชามาแลวปวดตนคอบางหรือเปลา? 

การนอนตกหมอนที่ดู เหมือนไม ใช

เร� องใหญอะไร แตก็ทําใหหลายๆ คนทรมาน

จนต้องหาน้ําแข็งมาประคบเย็นเพื่อบรรเทา

อาการเจ็บปวดมาแลวนับไมถวน 

ปญหานี้เกิดขึ้นไดบอยโดยเฉพาะคนที่

ชอบนอนทาเดิมเปนเวลานานประกอบกับการ

เลือกใชหมอนที่ไมถูกคุณลักษณะ เชน หมอน

ไมรองรับสรีระกับตัวผูนอน สงผลใหศีรษะอยู

ในทาทางท่ีไมเหมาะสม จึงเปนสาเหตุใหกลามเน้ือ

ตรงบริเวณลําคอยึดจนตึงและแสดงผลลัพธออก

มาดวยอาการปวดคอจนใชชีวิตไดอยางยากลําบาก

ความจริงแลวอาการเจ็บปวดใชเวลา

บรรเทาเพียงแค 2-3 วันเทานั้น แตหากเปน

บอยๆ ก็ดูไมใชเร� องที่น�าสนุกเลยสักนิด ดังนั้น

เราจึงควรหาวิธีปองกันเพ� อไมใหเกิดปญหาน้ีบอยๆ 

แตจะใหเปลี่ยนลักษณะการนอน หรือ

ปรับสรีระของตนเองก็ดูเปนเร� องที่ไกลเกินเปน

ไปได ฉะนั้น “เปลี่ยนหมอน” ดูจะเปนตัวเลือก

ที่เขาทาที่สุด   

หมอน Lotus MicroDownia ขอเปดมิติ

ใหมแหงการนอนหลับ พรอมใหคุณรับสัมผัส

อันแสนนุมสบายดวยนวัตกรรม MicroDownia 

Fiber เทคโนโลยีเทคนิคพิเศษ ที่คัดสรรวัสดุ

มาเพ� อการรองรับรูปทรงศีรษะและลําคออยาง

พิถีพิถัน หากคุณเปนคนที่ชอบต� นมากลางดึก

เพราะปวดเมื่อยต้นคอแล้วล่ะก็..เตรียมบอก

ลาการนอนหลับๆ ต� นๆ ไปไดเลย เพราะ

นวัตกรรม MicroDownia Fiber เทคโนโลยีที่

ผานการวิจัยและคัดสรรวัสดุมาอยางพิถีพิถัน

เพ� อการรองรับรูปทรงศีรษะและลําคอ มีการก

ระจายน้ําหนักไดอยางดีเยี่ยม ซึ่งจะชวยรักษา

สวนโคงเวาของลําคอใหคงรูปและสงผลดีตอ

ชั่วโมงแหงการหลับลึกของคุณ ใหความนุม

ผอนคลายสัมผัสคลายขนออนของหานหรือ

เปดทวามีความทนทานมากกวา 100 เทา  พรอม

มอบสุขภาพที่สมบูรณแบบยิ่งกวาดวยการ

ซัพพอร์ตกระดูกสันหลังที่เชื่อมต่อส่วนลําคอ 

ทําใหบาและไหลไมตองรับภาระจากแรงกดทับ

เม� อคุณนอนตะแคง

Lotus MicroDownia ไมไดมีแคหมอน

เพียงอยางเดียวยังมาคูกับไสผานวมที่พรอม

มอบความนุมนวล ออนโยน โดยเสนใย Micro-

Downia Fiber ไรสารตกคางอันเปนสาเหตุของ

อาการภูมิแพดวยขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย 

ทั้ งยั งมีคุณสมบัติการถ ายเทอากาศดวย

โครงสรางเสนใยแบบเปด (Opened - cell) 

ชวยระบบการหายใจใหสะดวกขึ้นตลอดชวง

เวลาแหงการพักผอนของคุณ 

Lotus MicroDownia ผานแนวคิดที่

ใสใจตอสิ่งแวดลอมโดยคํานึงถึงการไมทําราย

หรือเบียดเบียนสัตว 

ไมตองทนกับความรอนจนเหง� อชุมหลัง 

เพราะทั้งหมอนและไสผานวม Lotus Micro-

Downia มีผาหุม Microtex 330 ซึ่งมีความ

ละเอียดถึง 330เสนดาย / 10 ตารางเซนติเมตร 

ท่ีนอกจากจะมีความเนียนนุมแลวยังชวยปองกัน

ความอับช้ืนท่ีเกิดจากการกดทับไดอยางดีเย่ียม

ถาคุณมีความสุขในตอนนอน น้ันหมายความ

วาคุณภาพชีวิตของคุณในอีกวันหนึ่งจะเต็มไป

ดวยพลังงานท่ีดี ทุกคนไดรับความสดช� นในยามเชา 

ไมตองทนทรมานหรือเจ็บปวดเพราะการนอนตกหมอน

ผู ใดสนใจทดลองสัมผัสสินคาไดดวย

ตนเอง เรามีผูเชี่ยวชาญ ใหคําปรึกษาไดตลอด

เวลาพบกับสินคาเราไดท่ี Lotus Sleep Studio ทุก

สาขา และMattress City ทุกสาขาทั่วประเทศ
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14 บทความ-ต่างประเทศ

โป๊ปประณามความโหดร้ายสงครามยูเครน

วาติกันซิตี • รอยเตอร์รายงานว่า สมเด็จพระสันตะปาปา

ฟรังซิสทรงประณามความโหดเหี้ยมของสงครามในยูเครน 

ระหว่างพิธีมิสซาคืนแห่งการตื่นเฝ้าอีสเตอร์หรือวันเสาร์

ศักดิสิ์ทธิ์เมื่อ 16 เมษายนที่ผ่านมา โดยพิธีนี้โป๊ปไม่ได้มาทำา

หน้าที่เป็นประธานเพราะอาการปวดขา ผู้ทำาหน้าที่แทนคือ

พระคาร์ดินัลชาวอิตาลี โจวานนี บัตติสตา เร โดยอีวาน เฟ

โดรอฟ นายกเทศมนตรีเมืองมารีอูโปลของยูเครน เข้าร่วม

มิสซาด้วย เขาถูกทหารรัสเซียควบคุมตัวเมื่อเดือนที่แล้วก่อน

ได้รับการปล่อยตัว โป๊ปกล่าวในบทเทศน์ถึงความชั่วร้ายของ

สงคราม และปิดท้ายว่า “พระคริสต์ทรงกลับคืนพระชนม์ชีพ

แล้ว” เป็นภาษายูเครน 

กราดยิงในห้างเซาท์แคโรไลนาบาดเจ็บ 12

โคลัมเบีย • รอยเตอร์รายงานว่า เกิดเหตุกราดยิงภายใน

ศูนย์การค้าแห่งหน่ึงในเมืองโคลัมเบีย เมืองหลวงของรัฐเซาท์

แคโรไลนาเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 

12 คน ตำารวจเผยว่าควบคุมตัวผู้ก่อเหตุได้ 3 คน วิลเลียม โฮล 

บรูค ผู้บัญชาการตำารวจเมืองโคลัมเบีย กล่าวว่า เหตุกราด

ยิงที่ห้างสรรพสินค้าโคลัมเบียนาเซ็นเตอร์ ไม่น่าจะเป็นการ

ก่อเหตุรุนแรงแบบสุ่ม แต่เกิดจากความขัดแย้งบางอย่างใน

กลุ่มคนที่มีอาวุธซึ่งล้วนแล้วแต่รู้จักกัน แม้ไม่มีรายงานผู้เสีย

ชีวิตจากเหตุรุนแรงนี้ ซึ่งปะทุขึ้นเมื่อเวลาราว 14.00 น. ตาม

เวลาท้องถิ่น แต่มีผู้ตกเป็นเหยื่อกระสุน 10 คน อายุตั้งแต่ 

15-73 ปี โดย 8 คนในนั้นถูกนำาตัวส่งโรงพยาบาลในพื้นที่

แล้ว โดย 2 คนอยู่ในขั้นวิกฤต แต่ล่าสุดอาการทรงตัวแล้ว

เช่นเดียวกับอีก 6 คนที่เหลือ ส่วนผู้บาดเจ็บอีก 2 คน ไม่

ได้ โดนกระสุนปืน แต่เจ็บจากช่วงชุลมุนหนีตาย จากการเปิด

เผยของโฮลบรูคบอกมีผู้ถืออาวุธปืนอยู่ภายในห้างดังกล่าว

ตอนนั้นอย่างน้อย 3 คน และอย่างน้อย 1 คนที่ลั่นกระสุน

เมียนมานิรโทษกรรมนักโทษ 1,619 คน

ย่างกุ้ง • เอเอฟพีรายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า รัฐบาลทหาร

ของเมียนมานิรโทษกรรมให้กับผู้ต้องขังจำานวน 1,619 คน 

เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่หรือสงกรานต์ของเมียนมา แต่

นักโทษการเมืองไม่มีใครได้รับการปล่อยตัวในครั้งนี้ สถานี

โทรทัศน์ของทางการเมียนมาประกาศว่า นักโทษ 1,619 คน 

รวมชาวต่างชาติ 42 คน ได้รับการอภัยโทษ และจะได้รับ

การปล่อยตัวเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ซึ่งเป็นประเพณีประจำา

ปี ซึ่งปีที่แล้วก็มีนักโทษได้รับการปล่อยตัวราว 23,000 คน 

นักโทษรายหนึ่งที่ ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาอินเส่งใน

นครย่างกุ้งบอกกับเอเอฟพีว่า “ผู้ประท้วงและนักโทษคดี

การเมืองไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่ได้รับการปล่อยตัว” โดยทางการ

ปล่อยตัวเฉพาะผู้กระทำาความผิดอื่นๆ เท่านั้น เจ้าหน้าที่

เรือนจำายืนยันเมื่อช่วงเที่ยงวันว่า มีนักโทษราว 160 คน รวม

นักโทษหญิง 6 คน ได้รับการปล่อยตัวจากเรือนจำาอินเส่ง.

งครามยูเครนเข้าสู่วันที่ 54 วันนี้ท่ามกลางความ

ตึงเครียดที่เพิ่มระดับขึ้นอย่างน่ากังวล

เรื่องเจรจาระหว่างรัสเซียกับยูเครนเพื่อสงบศึก

ไม่อยู่ในวาระของผู้นำาทั้ง 2 ประเทศ

มิหนำาซ้ำายังเกิดประเด็นร้อนแรงใหม่เมื่อฟินแลนด์

และสวีเดนประกาศว่าจะขอสมัครเข้าเป็นสมาชิก NATO 

แบบ “เร่งด่วน” เพราะสงครามยูเครนทำาให้ต้องประเมิน

สถานการณ์ความมั่นคงของตนใหม่

ทันใดนั้นเอง รัสเซียก็โต้กลับว่าหาก 2 ประเทศนี้

เข้า NATO มอสโกก็จำาเป็นต้องวางกำาลังอาวุธนิวเคลียร์ใน

ทะเลบอลติก

ลืมคำาว่า “บอลติกปลอดนิวเคลียร์” ไปได้เลย

การสู้รบดุเดือดย้ายไปมาอยู่ทางตะวันออกและทาง

ใต้...แต่ก็ไม่มีอะไรรับรองว่าปูตินอาจปรับแผนอีกรอบหนึ่ง

ในการที่จะหันกลับไปโจมตีกรุงเคียฟอีกหากประสบความ

สำาเร็จในการยึดเขต Donbas ได้สำาเร็จ

ขณะเดียวกันรัสเซียก็เสียฟอร์มไม่น้อยเมื่อเรือลาด

ตระเวน Muskva ซึ่งเป็นเรือธงของกองเรือรัสเซียใน

ทะเลดำามีอันต้องจมลง

มอสโกบอกว่าเกิดไฟไหม้คลังแสงอาวุธบนเรือ และ

เมื่อพยายามจะลากเข้าฝั่งก็เจอพายุจนเรือต้องจมลง

ยูเครนอ้างว่าความเสียหายต่อเรือลำานี้เกิดจาก

ฝีมือของทหารยูเครนที่ยิงขีปนาวุธใส่ จนสามารถทำาลาย

สัญลักษณ์แห่งความเป็นเจ้าทะเลดำาของรัสเซียได้

ความจริงเป็นเช่นไรต้องรอการพิสูจน์ด้วยหลักฐานของจริง

บางสำานักวิเคราะห์บอกว่ากองทัพรัสเซียมีอันต้อง 

“ช็อก” เมื่อเรือลาดตระเวนติดตั้งระบบขีปนาวุธมีอันต้อง

อับปางต่อหน้าต่อตา

เหตุผลทางการคือ เกิดจากพายุพัดเรือสูญเสียการ

ทรงตัวระหว่างการลากเข้าท่าเรือ 

นักวิเคราะห์ตะวันตกมองว่าการสูญเสียเรือรบลำานี้

เท่ากับเป็นการทำาลายศักดิ์ศรีของรัสเซีย 

แย้งกับคำาประกาศของประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูติน 

เมื่อไม่กี่วันก่อนนั้นว่าปฏิบัติการทางทหารพิเศษของเขาใน

ยูเครนกำาลัง “เป็นไปตามแผนการ” ทุกประการ

 อีกทั้งยังถือว่าเป็นความพลาดพลั้งครั้งล่าสุดขณะที่

ยังพยายามจะรุกหนักเพื่อยึดเมืองท่า Mariupol ที่อยู่บนฝั่ง

ทะเลดำา แต่ยังไม่สำาเร็จตามความมุ่งหมาย

อีกด้านหนึ่งปูตินก็คุยได้ว่าสามารถจะหาทางออก ไม่ต้อง

ขายพลังงานให้กับโลกตะวันตก มอสโกจะหันไปเร่งส่งเสริม

การส่งออกก๊าช, น้ำามันและถ่านหินให้ประเทศในซีกโลกตะวัน

ออกมากขึ้น ในจังหวะที่ยุโรปตะวันตกพยายามลดการพึ่งพา

พลังงานจากรัสเซีย

ทุกวันนี้รัสเซียส่งออกก๊าซธรรมชาติประมาณ 40% จาก

ปริมาณรวมที่ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป (อียู) ใช้อยู่ 

มอสโกยอมรับว่ามาตรการคว่ำาบาตรของโลกตะวันตกต่อ

รัสเซียมีผลกระทบต่อการส่งออกพลังงานของรัสเซีย เพราะ

ทำาให้มีความยุ่งยากมากขึ้น โดยเฉพาะด้านการชำาระเงินและ

การขนส่งหรือโลจิสติกส์

ด้านอียูก็กำาลังหาทางให้มีความร่วมมือกันอย่างจริงจัง

ระหว่างกันเองเพื่อแบนการส่ังเข้าพลังงานจากรัสเซียอย่างเป็น

เอกภาพ พร้อมกับการหันไปหาแหล่งพลังงานอื่นมาทดแทน 

ปูตินใช้วิธีเร่งส่งเสริมความสัมพันธ์กับจีน เพราะเป็น

ประเทศผู้บริโภคพลังงานอันดับต้นๆ ของโลก รวมทั้งประเทศ 

อื่นๆ ในเอเชียแทน

ทุกครั้งที่มีจังหวะ ปูตินจะแสดงอาการเย้ยหยันโลก

ตะวันตกเรื่องนี้

“พวกที่เรียกตัวเองว่าเป็นหุ้นส่วน ซึ่งมาจากประเทศที่

ไม่เป็นมิตร (กับรัสเซีย) ยอมรับกันแล้วว่า พวกเขาไม่สามารถ

ใช้ชีวิตอยู่ได้หากปราศจากทรัพยากรพลังงานจากรัสเซีย ซึ่ง

รวมถึงก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น” 

และกระแทกต่อว่า “ในเวลานี้ยุโรปไม่มีตัวเลือกดีอื่นๆ 

ที่จะมาแทนก๊าซจากรัสเซียได้เลย”

ปูตินรู้จุดอ่อนของประเทศยุโรปตะวันตก 

เขาบอกว่าการที่ผู้นำายุโรปออกมาพูดถึงแผนการยุติ

การนำาเข้าพลังงานจากรัสเซียนั้นเป็นปัจจัยผลักดันให้ราคา

พลังงานพุ่งและเกิดความไม่มีเสถียรภาพในตลาดพลังงาน 

ปูตินตอกย้ำาว่ารัสเซียเป็นผู้ผลิตน้ำามันเท่ากับ 1 ใน 

10 ที่ผลิตได้ทั่วโลก และผลิตก๊าซ

ธรรมชาติสัดส่วน 1 ใน 5 ของโลก 

วันนี้รัสเซียกำาลังมองไปที่เอเชีย

และหาทางออกแบบโครงสร้างพื้นฐาน

ใหม่ๆ เพื่อยกระดับการผลิตพลังงานให้

กับตลาดในเอเชีย

แต่อียูก็ใช่จะนั่งรอให้มอสโกขับ

เคลื่อนแต่เพียงฝ่ายเดียว

ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปส่ัง

ห้ามบริษัทค้าอาวุธรายใหญ่ขายอาวุธให้

รัสเซีย เพราะทุกวันน้ียังมีช่องโหว่อยู่

เป็นท่ีมาของคำาประกาศจากอียู

ท่ีจะปิดช่องว่างท่ีอนุญาตให้รัฐบาลประ 

เทศในยุโรปขายอาวุธให้กับรัสเซียมูลค่า

หลายหมื่นล้านดอลลาร์เมื่อปีท่ีแล้ว 

ทั้งๆ ที่มีมาตรการห้ามขายอาวุธ

ให้แก่รัสเซีย ซึ่งนำามาใช้ตั้งแต่ปี ค.ศ.

2014

ตัวเลขทางการสะท้อนถึงช่อง

โหว่ด้านนี้อย่างชัดเจน

ปีที่แล้วสมาชิกอียูขายอาวุธให้

กับรัสเซียมีมูลค่ารวม 39 ล้านยูโร 

หรือ 42.3 ล้านดอลลาร์ 

เท่ากับเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% 

จากปีค.ศ. 2020 

หากย้อนกลับไป ความจริงอียู

เร่ิมใช้มาตรการห้ามขายอาวุธให้แก่

รัสเซียต้ังแต่ปี 2014 หลังจากท่ีรัสเซีย

ควบรวมแคว้นไครเมีย โดยมีเงื่อนไขว่า

สามารถขายอาวุธได้หากทำาสัญญาไว้

ต้ังแต่ก่อนเดือนสิงหาคม ปี ค.ศ.2014

ประเทศผู้ส่งออกอาวุธรายใหญ่ของยุโรป เช่น ฝร่ังเศส 

และเยอรมนี ต่างล้วนส่งออกอาวุธไปให้กับรัสเซียท้ังส้ิน

พอรัสเซียส่งทหารเข้ายูเครนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์

ที่ผ่านมา ก็เกิดเสียงวิจารณ์ต่อ “ช่องโหว่” ที่ยังเปิดทางให้

อาวุธไหลเข้ารัสเซียได้

ที่ผ่านมาอียูได้ประกาศมาตรการคว่ำาบาตรรัสเซียไป

แล้ว 5 ชุด

แต่การพยายามจะปิดช่องโหว่เรื่องขายอาวุธให้

รัสเซียเพิ่งจะถูกนำาไปสู่การปฏิบัติเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา

ประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนวิพากษ์สมาชิก

ของอียูบางประเทศที่ยังซื้อพลังงานจากรัสเซีย และที่ยัง

ขายอาวุธให้กับมอสโก 

“นี่เท่ากับยุโรปบางประเทศส่งเงินไปให้รัสเซียมีท่อน้ำา

เลี้ยงที่จะเอามาเข่นฆ่าประชาชนชาวยูเครนชัดๆ...”

สงครามยูเครนทำาท่าจะยืดเย้ือยาวนานกว่าท่ีคิดจริงๆ.

ส

เลยคำ�ข�ด‘ม�รีอูโปล’ยอมจำ�นน
เคียฟ • การยื่นคำาขาดของรัสเซียให้ทหารยูเครนที่ยังเหลือป้องกัน

เมืองมารีอูโปลยอมจำานนเลยกำาหนดเส้นตายแล้วเมื่อวันอาทิตย์ 

รัสเซียระบุว่าเป็นชัยชนะทางยุทธศาสตร์ครั้งใหญ่ในการยึดเมือง

ท่าทางตะวันออกเฉียงใต้ของยูเครน ด้านยูเครนเรียกร้องให้รัสเซีย

เปิดเส้นทางมนุษยธรรมให้ชาวเมืองอพยพ

เอเอฟพีรายงานสถาน 

การณ์สงครามในยูเครน เมื่อวัน

อาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 

ว่า รัสเซียโจมตีทางอากาศครั้ง                                   

ใหม่ถล่มโรงงานผลิตอาวุธยุทธ 

ภัณฑ์ใกล้กรุงเคียฟ

กระทรวงกลาโหมรัสเซีย

แถลงว่า ได้ยิงมิสไซล์แม่นยำาสูง

ในเวลากลางคืนทำาลายโรงงาน

อาวุธยุทธภัณฑ์แห่งหนึ่งในเมือง

โบรวารีในแคว้นเคียฟ เป็นการ

โจมตีทางอากาศครั้งที่ 3 ของ

รัสเซียใกล้กรุงเคียฟในช่วงหลาย

วันที่ผ่านมา 

ด้าน อีรีนา เวเรชชุค รอง

นายกรัฐมนตรียูเครน ขอร้องต่อ

ทหารรัสเซียอนุญาตให้ประชา 

ชนอพยพออกจากเมืองมารีอู

โปล ซ่ึงรัสเซียอ้างว่ายึดเมืองท่า

ยุทธศาสตร์สำาคัญทางใต้ของ

ยูเครนแห่งนี้ ไว้ได้แล้ว แม้ทหาร

ยูเครนบางส่วนยังคงซ่อนตัวอยู่

ในป้อมปราการหลายแห่งเช่น

ในโรงงานเหล็กกล้า 

รัสเซียยื่นคำาขาดต่อทหาร

ยูเครนในเมืองมารีอูโปลเม่ือวัน

เสาร์ ให้ทหารยูเครนวางอาวุธ

ภายในเวลา 06.00 น. วันอา                                           

ทิตย์ตามเวลารัสเซีย หรือ 

10.00 น. ตามเวลาไทย และ

ให้อพยพออกจากเมืองก่อนเวลา 

13.00 น.

เวเรชชุคระบุว่า อีกคร้ัง

หน่ึงเราขอเรียกร้องให้ทหารรัส 

เซียเปิดเส้นทางมนุษยธรรมเพื่อ

อพยพพลเรือน โดยเฉพาะผู้หญิง

และเด็กออกจากเมืองมารีอูโปล 

ประธานาธิบดีโวโลดีมีร์ เซ                    

เลนสกี ของยูเครนกล่าวทางวิดี                                      

โอว่า ถ้าทหารรัสเซียสังหารทหาร                                    

ยูเครนท่ียังคงปักหลักปกป้องเมือง                                                      

มารีอูโปลอยู่ในขณะน้ี กระบวน 

การเจรจาเพ่ือยุติสงครามท่ีดำา                                   

เนินมาแล้วเกือบ 2 เดือนก็จะ                          

ต้องยุติลงเช่นกัน เขาระบุว่าสถาน                                               

การณ์ในเมืองมารีอูโปลขณะน้ี

รุนแรงและไร้ซ่ึงมนุษยธรรม และ

เรียกร้องอีกครั้งให้ชาติตะวันตก

ส่งอาวุธหนักให้กับยูเครนโดยทันที 

ระบุว่ารัสเซียตั้งใจที่จะทำาลาย

ทุกๆ คนที่อยู่ในเมืองนี้

มิไคโล เฟโดรอฟ รัฐมน 

ตรีกระทรวงดิจิทัลทรานส์ฟอร์เม 

ชั่นของยูเครน กล่าวว่า เมืองมา

รีอูโปลกำาลังอยู่ในความหายนะ

ด้านมนุษยธรรม โดยจะส่งหลัก

ฐานการกระทำาที่เหี้ยมโหดของ

รัสเซียในเมืองนี้ฟ้องต่อศาลโลก

ในกรุงเฮก จะไม่มีผู้ใดได้รับการ

อภัยโทษ 

ขณะท่ีการ สู้รบดุเ ดือด

ทางภาคตะวันออกของยูเครนใน

ขณะน้ี รองนายกรัฐมนตรีเวเรช

ชุคของยูเครน กล่าวว่า ยังไม่

สามารถเปิดเส้นทางมนุษยธรรม

อพยพพลเรือนออกจากเมือง

ต่างๆ ได้ในวันอาทิตย์ เนื่องจาก

ไม่สามารถตกลงกับทหารรัสเซีย

ให้หยุดยิงและเปิดเส้นทางอพยพ

เจ้าหน้าท่ียูเครนขอให้ประ                                                    

ชาชนที่อยู่ ในภูมิภาคดอนบาส

ทางตะวันออกของยูเครน อพยพ

ไปทางตะวันตกให้เร็วที่สุด เพื่อ

หลีกหนีการโจมตีครั้งใหญ่ของ

ทหารรัสเซีย ที่ต้องการเข้ายึด

ครองแคว้นโดเนตส์คและลูกันส์ค

ด้านนายกรัฐมนตรีคาร์ล 

เนแฮมเมอร์ ของออสเตรีย ซึ่ง

เป็นผู้นำาชาติตะวันตกคนแรกที่

ได้พบกับประธานาธิบดีวลาดิมีร์ 

ปูติน หลังรัสเซียรุกรานยูเครน 

ให้สัมภาษณ์รายการ “มีทเดอะ

เพรส” ของสถานีโทรทัศน์เอ็น

บีซีว่า “ขณะนี้ปูตินมีตรรกะของ

สงครามในแบบของเขาเอง เขา

เชื่อว่าจะชนะสงครามนี้.”

‘คิม’มาชมทดสอบขีปนาวุธนำาวิถีแบบใหม่

โซล • คิม จองอึน ผู้นำาเกาหลี                                                      

เหนือชมการยิงทดสอบขีปนาวุธ 

นำาวิถีทางยุทธวิถีแบบใหม่ โดยมี

เป้าหมายเพื่อส่งเสริมหน่วยปืนใหญ่

พิสัยไกลและศักยภาพนิวเคลียร์

ของเกาหลีเหนือ 

รอยเตอร์และเอเอฟพีราย                                                 

งานเมื่อวันอาทิตย์ท่ี 17 เมษายน

ว่า อ้างการรายงานของสำานักข่าว

เคซีเอ็นเอของทางการเกาหลีเหนือ

ว่า คิม จองอึน ผู้นำาเกาหลีเหนือ

เดินทางมาชมการทดสอบขีปนา 

วุธนำาวิถีทางยุทธวิธีแบบใหม่ระบุ

การทดสอบประสบความสำาเร็จ 

แต่ไม่ได้ระบุเวลาและสถานที่ใน

การทดสอบขีปนาวุธใหม่ครั้งนี้ 

รายงานการทดสอบขีปนา 

วุธใหม่ของเกาหลีเหนือเกิดข้ึน

ท่ามกลางการเปิดเผยของเจ้าหน้า                                          

ท่ีสหรัฐและเกาหลีใต้ว่า มีสัญ 

ญาณว่าเกาหลีเหนือจะกลับมา

ทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ หลังจาก                                       

เกาหลีเหนือกลับมาทดสอบขีป 

นาวุธข้ามทวีปเมื่อเดือนที่แล้ว 

คณะเสนาธิการทหารร่วม

ของเกาหลีใต้แถลงเมื่อวันอาทิตย์

ว่า ตรวจพบว่าเกาหลีเหนือยิงขีป                                     

นาวุธ 2 ลูกเมื่อวันเสาร์ จากชาย 

ฝ่ังของเกาหลีเหนือ โดยยิงไปตก

ทะเล ขีปนาวุธลูกน้ีร่อนไกลราว 

110 กิโลเมตร ยิงข้ึนไปสูงสุดท่ี                                 

25 กิโลเมตร และมีความเร็วสูง 

สุดน้อยกว่า 4 มัค 

รายงานของเคซีเอ็นเอไม่                                                     

ได้ให้รายละเอียดของการยิงทด                                                  

สอบขีปนาวุธคร้ังใหม่ของเกา 

หลีเหนือ แต่บอกว่ามีความเชื่อม

โยงกับเป้าหมายด้านนิวเคลียร์

ของเกาหลีเหนือ ระบุว่าการยิง

ทดสอบระบบอาวุธนำาวิถีทางยุทธ                          

วิธีแบบใหม่ครั้งนี้มีความสำาคัญ

อย่างมากในการปรับปรุงศักยภาพ

ของหน่วยปืนใหญ่พิสัยไกล และ

เพ่ิมประสิทธิภาพต่อปฏิบัติการ

นิวเคลียร์ทางยุทธวิธีของประเทศ  

เคซีเอ็นเอรายงานด้วยว่า                                               

คิม จองอึน ผู้นำาเกาหลีเหนือท่ีมา

ชมการทดสอบด้วยตัวเองได้ให้

คำาแนะนำาท่ีสำาคัญต่อการสร้าง

ศักยภาพในการป้องกันประเทศ

และกองกำาลังนิวเคลียร์ของเกา 

หลีเหนือ 

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่า

เกาหลีเหนือจะทดสอบนิวเคลียร์

เพื่อเป็นส่วนหน่ึงในการฉลอง 110 

ปีชาตกาลของคิม อิลซุง ผู้ก่อต้ัง                                    

ประเทศ และปู่ของคิม จองอึน                             

ท่ีจัดฉลองเมื่อวันศุกร์ โดยมีภาพ                                               

ของผู้นำาคิมร่วมในงานฉลองหลาย

แห่ง รวมถึงการเดินพาเหรดของ                                          

พลเรือน, ปาร์ตี้เต้นรำาหมู่และจุด                                                  

ดอกไม้ไฟ แต่ไม่มีการสวนสนาม

ของทหารและโชว์อาวุธใหม่ของ 

กองทัพเกาหลีเหนือ.

ยิงถี่ • ภาพเผยแพร่โดยสำานักข่าวเคซีเอ็นเอ เมื่อวันที่ 17 เมษายน แสดงให้เห็นการยิงทดสอบขีปนาวุธนำาวิถีทางยุทธวิถีแบบใหม่ ใน

สถานที่ไม่มีการเปิดเผย เกาหลีเหนือยิงทดสอบระบบอาวุธใหม่ภายใต้การควบคุมดูแลของผู้นำาคิม จองอึน 

สงครามยูเครนยืดเยื้อ

และหนักหน่วงกว่าที่คิด
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หนุ่มข่ีจยย.หลุดโค้งตกสะพานดับ

สมุทรปราการ • เมื่อเวลา 02.00 น. วันท่ี 17 เม.ย.2565                       

พ.ต.ท.สายันต์ ภูพรรณนา สว.สส. สภ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ รับแจ้งมีอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลัก

หลุดโค้งสะพานข้ามถนน คนขับตกลงมาจากบนสะพานข้าม

ถนนสุขสวัสดิ์เชื่อมต่อทางด่วนกาญจนาภิเษก บริเวณหน้าโรง

พยาบาลบางปะกอก 3 เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง 

จ.สมุทรปราการ หลังรับแจ้งพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วม

กตัญญู รุดไปทางตรวจสอบที่เกิดเหตุบนสะพานข้ามถนน

สุขสวัสดิ์ ความสูงประมาณ 15 เมตร ช่วงบริเวณทางโค้ง พบ

รถจักรยานยนต์ยี่ห้อฮอนด้า สกูปปี้ไอ สีดำา-เหลือง ทะเบียน อคม 

861 กรุงเทพมหานคร ล้มอยู่กลางถนน สภาพมีรอยถลอก ที่ราว

กั้นสะพานพบร่องรอยการเฉี่ยวชน พื้นด้านล่างใต้สะพานพบร่าง

นายวัฒนา ระมงคล อายุ 27 ปี ชาวจังหวัดนครพนม นอนหงาย

เสียชีวิต มีบาดแผลฉกรรจ์ที่ศีรษะ แขนและขาหัก จึงให้มูลนิธิ

นำาศพส่งสถาบันนิติเวช เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าผู้ตาย

น่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์ขึ้นสะพานมาด้วยความเร็ว เกิดเสีย

หลักแหกโค้งชนราวสะพาน ผู้ตายกระเด็นตกลงมาที่พื้นด้านล่าง

เสียชีวิต หรือผู้ตายอาจจะถูกรถคันอื่นเฉี่ยวชนจนเสียหลักไปชน

ราวสะพาน จนร่างผู้ตายกระเด็นตกลงมาที่พื้นด้านล่างเสียชีวิต 

อย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณ

จุดเกิดเหตุอีกครั้ง เพื่อดำาเนินการตามกฎหมายต่อไป

สู้รบเมียนมาไม่กระทบการค้าวัวไทย

พัทลุง • นายวิรัตน์ รอดนวล ประธานกรรมการวิสาหกิจชุมชน

คนเล้ียงวัวลังกาสุกะพัทลุง และประธานกรรมการบริษัท ลังกาสุ

กะฟาร์ม จำากัด ตลาดกลางประมูลซ้ือขายโคและควาย อ.กงหรา 

จ.พัทลุง เปิดเผยว่า สถานการณ์โค จ.พัทลุง และภาคใต้ ขณะน้ี

ค่อนขาดแคลนโคขุน เพราะทางภาคใต้ไม่นิยมเล้ียง จึงต้องนำาเข้า

จาก จ.ประจวบคีรีขันธ์ จ.เพชรบุรี และขณะน้ีการบริโภคโคก็เพ่ิม

ข้ึนเนื่องจากอยู่ระหว่างเดือนรอมฎอนถือศีลอดของชาวไทยมุสลิม 

แต่ในส่วนโคพ้ืนบ้านยังไม่ประสบภาวะขาดแคลน ยังสามารถ

บริโภคภายในและส่งออกได้ และราคาได้ขยับข้ึนมาแล้วต้ังแต่ 95 

บาท, 100 บาท/กก. จากราคาประมาณ 90 บาท/กก. นายวิรัตน์

กล่าวอีกว่า สำาหรับเหตุการณ์สู้รบในประเทศเมียนมาท่ีเกิดข้ึนอยู่

ในขณะน้ีไม่ได้ส่งผลกระทบต่อการค้าโคระหว่างประเทศ มีการ

ค้าเป็นไปตามปกติ ส่วนการเล้ียงควายทะเลน้อย หรือควายน้ำา 

อ.ควนขนุน จ.พัทลุง และ อ.ระโนด จ.สงขลา ท่ีมีอยู่เกือบ 3,000 

ตัว และได้ล้มตายไปแล้วจำานวนหน่ึง แนวทางการเล้ียงควายจะ

ต้องจัดการบริหาร สร้างคอก อาหาร การผสมพันธ์ุ ตอนเช้าปล่อย

ออกจากคอก ตอนเย็นต้อนเข้าคอก และควรให้อาหารเสริม หาพ่อ

พันธ์ุแม่พันธ์ุขนาดใหญ่ ควายจะต้องดูแลไม่ต่างจากการเล้ียงโคขุน 

โคพ้ืนบ้าน เพราะควายก็มีราคาท่ีดีไม่ต่างจากโค อีกท้ังควายตลาด

ก็ต้องการ ราคาตัวท่ีมีคุณภาพไม่ต่ำากว่า 30,000 บาท/ตัว ท้ังโค 

ควาย ราคาไม่เคยตกต่ำาไปได้ตลอด”.

6 วัน

จังหวัดที่ ไม่มีผู้เสียชีวิตรวม 10 จังหวัด 

ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ ปัตตานี ยะลา 

ระนอง ลำาพูน สมุทรสงคราม สิงห์บุรี 

หนองบัวลำาภู และอำานาจเจริญ

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดี

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

(ปภ.) ในฐานะเลขานุการศูนย์อำานวยการ

ความปลอดภัยทางถนน (ศปถ.) กล่าว

ว่า วันที่ 17 เม.ย. เป็นวันหยุดปิดท้าย

เทศกาลสงกรานต์ ประชาชนจำานวนมาก

เดินทางกลับกรุงเทพมหานคร ศปถ.ได้

กำาชับจังหวัดให้ความสำาคัญกับการดูแล

ความปลอดภัยและอำานวยความสะดวก

ในการเดินทางของประชาชน ทั้งถนนสาย

หลักและสายรอง โดยพิจารณาเปิดช่อง

ทางพิเศษ ปิดจุดกลับรถ ประชาสัมพันธ์

เส้นทางเลี่ยง ทางลัด เพื่อให้การสัญจร

เป็นไปด้วยความคล่องตัว มุ่งเฝ้าระวัง

จุดเสี่ยงอุบัติเหตุ ทั้งจุดตัดทางรถไฟ ทาง

แยก ทางร่วม และบริเวณที่มีการก่อสร้าง

ถนน พร้อมดูแลเส้นทางตรงที่มีระยะทาง

ยาว เพื่อป้องกันการขับรถเร็วเกินกว่า

กฎหมายกำาหนด อีกทั้งเพิ่มความถี่ใน

การเรียกตรวจความพร้อมของผู้ขับขี่ยาน

พาหนะทุกประเภท เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนนจากการหลับใน อีกทั้งกำาชับ

ให้เจ้าหน้าที่อำานวยความสะดวกและ

ดูแลความปลอดภัยแก่ประชาชนที่ยังคง

ตกค้างบริเวณสถานีขนส่ง ท่าอากาศยาน 

ท่าเทียบเรือ และสถานีรถไฟ ให้เดินทาง

กลับได้อย่างปลอดภัย

อย่างไรก็ตาม จากการติดตามสภาพ

อากาศกับกรมอุตุนิยมวิทยา พบว่า ใน

วันนี้หลายพื้นที่ ทั้งภาคเหนือ ภาคตะวัน

ออกเฉียงเหนือ และภาคกลาง ยังคงมีฝน

ตกและพายุลมแรง จึงขอฝากเตือนให้ผู้

ขับขี่เพิ่มความระมัดระวังในการขับรถเป็น

พิเศษ หรือไม่ฝืนขับรถฝ่าสภาพอากาศที่มี

ฝนตกหนักและวาตภัย โดยให้จอดรถใน

บริเวณที่ปลอดภัย จะช่วยป้องกันอุบัติเหตุ

ทางถนนจากสภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัย

นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรม

คุมประพฤติ เปิด เผย ว่า สถิติคดีที่ศาลสั่ง

คุมความประพฤติของวันที่ 16 เม.ย.2565 

ที่ผ่านมา รวมทั้งสิ้น 1,184 คดี จำาแนกเป็น 

คดีขับรถขณะเมาสุรา 1,145 คดี และคดี

ขับเสพ 39 คดี สำาหรับยอดรวมสะสม 6 

วันของ 7 วันอันตราย มีจำานวน 6,588 คดี 

จำาแนกเป็น คดีขับรถขณะเมาสุรา 5,919 

คดี คิดเป็นร้อยละ 89.84 ติด EM 11 ราย, 

คดีขับเสพ 650 คดี คิดเป็นร้อยละ 9.87, คดี

ขับรถประมาท 19 คดี คิดเป็นร้อยละ 0.29 

จังหวัดสุรินทร์ยังคงครองแชมป์คดีเมาขับ

สูงสุดอันดับหน่ึง 331 คดี รองลงมาร้อยเอ็ด 

330 คดี และกรุงเทพมหานคร 310 คดี ท้ังน้ี 

เมื่อเปรียบเทียบสถิติคดีเข้าสู่คุมประพฤติใน

วันท่ี 6 ของ 7 วันอันตรายปี 2564 พบว่า 

คดีขับรถขณะเมาสุรา จำานวน 80 คดี และ

ปี 2565 จำานวน 1,145 คดี เพ่ิมข้ึน 1,065 

คดี คิดเป็นร้อยละ 93 นอกจากน้ี ศาลยัง

มีคำาส่ังใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว 

(EM)  คดีขับรถขณะเมาสุรายอดสะสม 6 

วัน จำานวน 11 ราย โดยส่วนใหญ่กำาหนด

เงื่อนไขห้ามออกจากท่ีพักอาศัย ต้ังแต่เวลา 

19.00-05.00 น. เป็นระยะเวลา 7 วัน 

น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษก

ประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี เปิดเผย

ว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นายก

รัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม ขอบคุณเจ้า

หน้าที่ทุกภาคส่วนที่ทำางานด้วยความเสีย

สละ อำานวยความสะดวก สร้างความ

ปลอดภัยให้ประชาชนในการเดินทาง

สัญจรช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมถึง

ขอบคุณประชาชนที่ปฏิบัติตามกฎจราจร

อย่างเคร่งครัด ซึ่งช่วยในการลดอุบัติเหตุ 

ป้องกันความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สิน 

ทั้งของตนเองและผู้อื่น นายกรัฐมนตรี

ยังมีความห่วงใยการเดินทางสัญจรของ

ประชาชนในช่วงหลังเทศกาลสงกรานต์ 

โดยได้กำาชับให้กระทรวงคมนาคม 

กระทรวงมหาดไทย สำานักงานตำารวจ

แห่งชาติ (สตช.) บูรณาการร่วมกับหน่วย

งานที่เกี่ยวข้องรองรับประชาชนเดินทาง

กลับจากภูมิลำาเนา ที่คาดว่าจะมีการเดิน

ทางจำานวนมากในช่วงระหว่างวันที่ 16-

17 เม.ย.นี้ จึงได้เน้นย้ำามาตรการ “ชีวิต

วิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 

ขณะที่นายธนกร วังบุญคงชนะ 

โฆษกประจำาสำานักนายกรัฐมนตรี กล่าว

ว่า นายกรัฐมนตรีเตือนประชาชนที่จะ

เดินทางข้ามพื้นที่ ควรตรวจสอบสภาพ

ภูมิอากาศตลอดเส้นทางการเดินทาง ซึ่ง

กรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับ

ที่ 7 ให้ทุกภาคเตรียมรับมือ “พายุฤดูร้อน” 

ในช่วงวันที่ 17-18 เม.ย.2565 ซึ่งหลาย

จังหวัดจะมีสภาพอากาศ ฝนฟ้าคะนอง 

ลมกระโชกแรง ลูกเห็บตกบางแห่ง 

ทางด้านของการเตรียมอำานวย

ความสะดวกให้ประชาชนเดินทางกลับเข้า 

กรุงเทพฯ นั้น บริษัท ขนส่ง จำากัด (บขส.) 

จัดรถรองรับ 3,700 เที่ยว ส่วนตัวเลขการ

เดินทางเมื่อวันที่16 เม.ย. มีประชาชน

ใช้บริการรถโดยสารขาเข้าและออกจาก

กรุงเทพฯ รวม 58,813 คน ส่วนการเดิน

ทางโดยรถไฟวันนี้ บรรยากาศที่สถานี

รถไฟพิจิตร ตั้งแต่ช่วงเช้า มีประชาชน

มารอโดยสารรถไฟเพื่อกลับกรุงเทพฯ กัน

อย่างคึกคัก โดยตั๋วโดยสารรถไฟตลอดทั้ง

วันกว่า 10 ขบวน ประเภทชั้น 1 และชั้น 

2 ทั้งรถด่วนสปรินเตอร์ รถด่วน และรถ

เร็ว เต็มหมดแล้วทุกที่นั่ง เหลือเพียงตั๋ว

โดยสารนั่งพัดลมชั้น 3 ที่พ่วงเสริมมากับ

ขบวนรถแต่ละขบวนเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่

นายประสิทธิ์ กล้าทำา ขนส่งจังหวัด

ขอนแก่น กล่าวว่า จากการตรวจสอบพบ

ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ มีปริมาณ

รถโดยสารสาธารณะทุกประเภททำาการ

รับ-ส่งผู้ โดยสารในเส้นทางขอนแก่นวัน

ละประมาณ 300 เที่ยว เพิ่มขึ้นจากช่วง

เวลาปกติที่มีวันละประมาณ 190-200 

เที่ยว ซึ่งสำานักงานขนส่งจังหวัดขอนแก่น

ได้จัดเจ้าหน้าที่ประจำาจุดตรวจภายใน

อาคารผู้ โดยสารเพื่อทำาการตรวจเช็กรถ

ทุกคันและพนักงานขับรถทุกคนที่เข้ามา

รับ-ส่งผู้ โดยสารภายใน บขส.ขอนแก่น 

หากพบไม่ผ่านมาตรฐานการตรวจ จะ

ให้หยุดบริการ เพื่อความปลอดภัยแก่ผู้

โดยสาร 

นายปิยะ โยมา ขนส่งจังหวัด

นครราชสีมา กล่าวว่า ช่วงวิกฤตโควิด 

รถโดยสารสาธารณหลายคันต้องหยุดให้

บริการ ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่กลุ่มงานที่

รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจความพร้อมรถ

โดยสารโดยเฉพาะช่วงล่าง ทั้งระบบห้าม

ล้อและยางทุกเส้น รวมทั้งเครื่องปรับ

อากาศและสภาพร่างกายของพนักงาน

ขับรถที่มีความสำาคัญมาก เพื่อให้เกิด

ความปลอดภัยสูงสุด โดยใช้ระบบจีพี

เอสควบคุมความเร็วตลอดเส้นทางและ

ระหว่างทาง ได้ตั้งจุดตรวจยานพาหนะ

ที่ อ.วังน้ำาเขียว และริมลำาตะคอง อ.สีคิ้ว 

และยังได้กำาชับผู้ประกอบการให้เข้มงวด

มาตรการ โดยเมื่ออยู่ในตัวรถต้องสวม

หน้ากากอนามัยตลอดเวลา และห้ามรับ

ประทานอาหารระหว่างเดินทาง รวมทั้ง

กำาหนดให้จอดรับ-ส่งผู้ โดยสารเพียงแค่ 

1 จุดเท่านั้น.

ข่าวหื่น

ที่ทำาให้ได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ 

กทม. พบว่า 44.75% ระบุว่านโยบายของ

ผู้สมัคร,  28.91% ระบุว่าคุณสมบัติ/ชื่อ

เสียงส่วนตัวของผู้สมัคร, 9.36% ระบุว่า

ฐานเสียงจัดตั้งของผู้สมัคร, 6.19% ระบุว่า

อิทธิพลของบุคคล/กลุ่มบุคคลที่สนับสนุน

ผู้สมัคร,  6.04% ระบุว่ากลยุทธ์/แนวทาง

การหาเสียงของผู้สมัคร, 4% ระบุว่าการ

สนับสนุนของสื่อมวลชนที่มีต่อผู้สมัคร 

และ 0.75% ระบุว่างบประมาณในการหา

เสียงของผู้สมัคร 

ขณะเดียวกัน ผศ.ดร.นพดล กรรณิกา 

ผู้อำานวยการสำานักวิจัยซูเปอร์โพล ได้เผย

ผลสำารวจเรื่อง ปริญญ์เอฟเฟกต์ เลือกต้ัง 

กทม. ซ่ึงศึกษาประชาชนทุกสาขาอาชีพผู้มี

สิทธิเลือกต้ังใน กทม. 1,548 ตัวอย่าง พบว่า 

ส่วนใหญ่หรือ 48.5% ติดตามข่าว เลือกต้ังผู้

ว่าฯ กทม.มากถึงมากท่ีสุด, 32.3% ติดตาม

ปานกลาง และ 19.2% ติดตามน้อยถึงไม่

ติดตามเลย

เมื่อถามถึงการรับรู้ข่าวนายปริญญ์ 

พานิชภักดิ์ ของคน กทม. พบว่า ส่วนใหญ่

หรือ 46.3% รับรู้มากถึงมากที่สุด,  31.3% 

รับรู้ปานกลาง และ 22.4% รับรู้น้อยถึง

ไม่รู้เลย ที่น่าพิจารณาคือผลกระทบของ

ข่าวนายปริญญ์ต่อการตัดสินใจเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม.หลังจากทดสอบค่านัยสำาคัญ

ทางสถิติ พบว่าไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติต่อ

นายสุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ผู้สมัครรับเลือก

ตั้งผู้ว่าฯ กทม.ในนามพรรคประชาธิปัตย์ 

(ปชป.) แม้มีค่าติดลบ คือ -.029 ก็ตาม 

นอกจากนี้ ไม่มีนัยสำาคัญต่อผู้สมัครคนอื่น

ด้วย เช่น พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง แม้

ติดค่าลบจากข่าว นายปริญญ์เช่นกัน คือ 

-.054 และไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ แม้นาย

ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ มีค่าเป็นบวก คือ +.054 

ที่น่าสนใจคือ มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม. 2 คนที่ผลการทดสอบปริญญ์

เอฟเฟกต์พบว่ามีค่าผลกระทบเป็นบวก 

และมีนัยสำาคัญทางสถิติคือ นายสกลธี 

ภัททิยกุล ได้ +.161 และมีนัยสำาคัญทาง

สถิติกว่า 99% รวมถึงนายวิโรจน์ ลักขณา

อดิศร ที่ได้รับผลกระทบในทางบวกคือได้ 

+.091 และมีนัยสำาคัญทางสถิติกว่า 90% 

ตามลำาดับ ส่วนผู้สมัครคนอื่นๆ ไม่มีนัย

สำาคัญทางสถิติคือ ไม่มีผลกระทบอะไร

ต่อการตัดสินใจเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.ของ

คน กทม.

เมื่อถามถึงการตัดสินใจเลือกตั้ง

ผู้ว่าฯ กทม.ของคน กทม. เปรียบเทียบ

ระหว่างครั้งแรกและครั้งที่สอง หลังลง

สมัครรับเลือกตั้งอย่างเป็นทางการแล้ว 

พบว่าแนวโน้มคนจะเลือกเพิ่มขึ้นทุกคน 

แต่อันดับสลับกันอยู่บ้าง กล่าวคือ นาย

ชัชชาติยังคงนำาเพิ่มจาก 20.3% ในครั้ง

ที่ 1 มาเป็น 24.5% ในครั้งที่ 2 นายสุชัช

วีร์เพิ่มขึ้นจาก 9.8% ในครั้งที่ 1 มาเป็น 

13.9% ในครั้งที่ 2  และที่น่าสนใจจาก

ปริญญ์เอฟเฟกต์ พบว่านายสกลธีเพิ่มขึ้น

จาก 5.7% ในครั้งที่ 1 มาเป็น 10.1% ใน

การสำารวจครั้งล่าสุด และขยับขึ้นมาเป็น

อันดับ 3 ในขณะที่ พล.ต.อ.อัศวิน เพิ่ม

ขึ้นจาก 7.1% มาอยู่ที่ 9.8% นายวิโรจน์

เพิ่มขึ้นจาก 2.5% มาอยู่ที่ 5.5% และอื่นๆ 

ได้แก่ น.ส.รสนา โตสิตระกูล น.ต.ศิธา 

ทิวารี เป็นต้น เพิ่มขึ้นจาก 5.9% มาอยู่

ที่ 7.5% ในขณะที่กลุ่มคนไม่ตัดสินใจลด

ลงจาก 48.7% มาอยู่ที่ 28.7% ในการ

สำารวจครั้งนี้

น.ต.ศิธากล่าวถึงผลสำารวจความคิด

เห็นของนิด้าโพลว่า เชื่อว่านโยบายของผู้

สมัครแต่ละคนไม่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ

ใครจะหยิบยกเรื่องไหนขึ้นมาเน้นให้เกิด

ประโยชน์ และแก้ไขปัญหาให้กับคน กทม.

อย่างไรมากกว่า ซึ่งยอมรับว่าพรรคใหญ่

ที่ส่งผู้สมัครมีความได้เปรียบกว่า โดยขอ

ให้ลดการใส่ร้ายโจมตีกันทำาลายป้ายหา

เสียง ขอให้ลดการเอาชนะกัน และไม่ว่า

ใครจะได้เป็นผู้ว่าฯ กทม. ก็ยินดีให้เอา

นโยบายไปใช้ได้ 

นายวิโรจน์กล่าวถึงโพลเช่นกันว่า 

ไม่แปลกใจตอบผลโพลดังกล่าว เพราะ

กรุงเทพฯ เป็นศูนย์กลางของการบริหาร

และมีประชาชนจากทุกจังหวัดเข้ามา

อาศัยอยู่เป็นจำานวนมาก  ซึ่งกลยุทธ์หา

เสียงในช่วงโค้งสุดท้ายตนเองพร้อมทีม 

ส.ก.ยังเชื่อว่าการลงพื้นที่พบปะประชาชน

แบบเห็นหน้าเห็นตามองตา พร้อมรับฟัง

ปัญหาสะท้อนความคิดเห็นยังเป็นปัจจัย

หลักสำาคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจของ

ประชาชนในการเลือกตั้ง

สำาหรับการลงพื้นที่หาเสียงของ

บรรดาผู้สมัครต่างๆ นั้น นายสกลธีได้

ลงพื้นที่ตลาดกิตติ, ตลาดสะพาน 2 และ

ตลาดแสงจันทร์ เขตสาทร ท่ามกลาง

ประชาชนที่เดินทางมาจับจ่ายใช้สอยใน

ช่วงเช้า โดยนายสกลธีระบุถึงการลงพื้น

ที่ตลาดในเกือบทุกเช้าในแต่ละเขต ว่า

จะได้พบกับคนในพื้นที่ที่สามารถสะท้อน

ปัญหาหลายๆ อย่าง รวมทั้งข้อแนะนำาที่

เฉพาะเจาะจง โดยเฉพาะกลุ่มพ่อค้าแม่ค้า

ที่ต้องเผชิญกับความยากลำาบากในการทำา

มาหากิน ซึ่งพบว่าปัญหาไม่แตกต่างกัน 

คือเรื่องกำาลังซื้อที่หายไป และเรื่องเงิน

ช่วยเหลือในการประกอบอาชีพ สำาหรับผู้

ที่เดือดร้อนจริงๆ และการหาแหล่งเงินทุน

ใหม่ๆ ที่ดอกเบี้ยไม่สูง 

ส่วนนายชัชชาติได้ปั่นสามล้อถีบ

แจกแผ่บพับหาเสียงพื้นที่เขตบางขุนเทียน 

พร้อมหารือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและวิน

มอเตอร์ ไซค์ เสนอให้เป็นพื้นที่การค้า 

ถ.พระราม 2 ซอย 69 เป็น 1 ใน 3 พื้นที่

ต้นแบบจัดการหาบเร่แผงลอยที่สามารถ

อยู่ร่วมกับพื้นที่สาธารณะได้ โดยได้เสนอ

เพิ่มสัดส่วนผู้ค้าแผงลอย-ประชาชน

ในพื้นที่ เข้าคณะกรรมการจัดระเบียบ

หาบเร่แผงลอยระดับเขต ร่วมกำาหนดรูป

แบบพื้นที่แผงลอยที่เหมาะสมสอดคล้อง

เอกลักษณ์พื้นที่ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย

“การจัดการหาบเร่แผงลอยไม่ได้มี

ต้นแบบเดียว เพราะแต่ละพื้นที่มีบริบท

แตกต่างกัน เพราะฉะนั้นต้องมีคณะกรรม

การฯ เข้ามาจัดการและดูแล จริงๆ ควร

ดูแลผู้ค้าที่เป็นชุมชนในพื้นที่ก่อน เพราะ

ชุมชนจะช่วยดูแลพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไป

ไกลบ้าน และมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ

ในชุมชนอีกด้วย” นายชัชชาติกล่าว

ส่วนผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.อิสระ 

6 คน นำาโดยนายวรัญชัย โชคชนะ, 

พล.อ.ต.ทูตปรีชา เลิศสันทัดวาที, นาย                                   

ธเนตร วงษา, นายภูมิพัฒน์ อัศวภูมินทร์, 

นายประยูร ครองยศ, นายวิทยา จังกอบ

พัฒนา และนายกฤติชัย พยอมแย้ม ได้

ร่วมกันแถลงเรียกร้องให้สื่อมวลชนเปิด

พื้นที่สื่อในการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ 

ด้วยความเสมอภาคเท่าเทียม และแจง

เกี่ยวกับแนวทางการหาเสียงในช่วง 35 

วันที่เหลือนับจากนี้ก่อนถึงวันเลือกตั้ง 

22 พ.ค. ที่จะหาเสียงแบบกลุ่ม พร้อม

เชิญชวนให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ

เลือกตั้งให้มากที่สุด

นายภูมิพัฒน์ระบุว่า คณะกรรมการ

การเลือกตั้ง (กกต.) ควรจัดเวทีปราศรัยให้

ผู้สมัครทุกคน หรือ 30 คนได้หาเสียงกัน

อย่างเท่าเทียม ผู้สมัครบางคนยอมรับอาจ

ไม่ได้ชนะเลือกตั้งครั้งนี้ แต่ต้องการความ

เท่าเทียมในพื้นที่สื่อ.

ชลบุรี • ผู้ส่ือข่าวรายงานว่า 

ต้ังแต่เวลา 07.00 น.วันท่ี 17 

เม.ย.65 ท่ีชายหาดทะเลบางแสน 

ถ.เลียบหาดบางแสน ต.แสนสุข 

อ.เมือง จ.ชลบุรี นายสนธยา คุณ

ปล้ืม อดีต รมว.วัฒนธรรม พร้อม

ด้วยนายวิทยา คุณปล้ืม นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี 

และนายณรงค์ชัย คุณปล้ืม 

นายกเทศบาลเมืองแสนสุข ร่วม

เป็นประธานเปิดงานประเพณี

ก่อพระทรายวันไหลบางแสน 

ประจำาปี 2565 

โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรม

ให้ประชาชน นักท่องเท่ียว และ

ชาวบ้านในชุมชน ไหว้และสรง

น้ำาพระ พร้อมทำาบุญตักบาตร

อาหารแห้ง พระสวดเจริญ

พระพุทธมนต์ กรวดน้ำาอุทิศส่วน

กุศลให้ผู้ล่วงลับ พร้อมอวยพร

ให้โชคดีมีสุขถ้วนหน้ากัน

ขณะท่ีชายหาดทะเลบาง

แสน ประชาชน นักท่องเท่ียว ผู้

ปกครอง ต่างพากันเดินชมและ

ถ่ายภาพกองพระทราย ท่ีภาครัฐ 

เอกชน หน่วยการศึกษา โรงแรม

และสถานธุรกิจต่างๆ ส่งเข้า

ประกวดกว่า 70 หน่วยงาน 

หรือ 70 กอง เต็มพ้ืนท่ีชายหาด

ระยะทาง 3.2 กม. ส่วนใหญ่ผู้

ส่งเข้าประกวดมักเลือกท่ีจะก่อ

พระพุทธรูป พระธาตุหรือเจดีย์

จำาลอง หรือสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิ

ตามพระพุทธศาสนาอย่าง

สวยงามตระการตาย่ิง สำาหรับ

ผัูท่ีสนใจสามารถเข้าชมความ

งามได้จนถึงวันท่ี 19 เม.ย.น้ี 

นอกจากน้ี ภายในงานยังมี

การโชว์ทำาขนม กวนกะละแมสด

ให้ชมและรับประทานกันได้อย่าง

อ่ิมหนำาสำาราญ และยังมีการละ

เล่นกีฬาพ้ืนบ้าน เวลา 12.00-

17.00 น. มีการแสดงคอนเสิร์ต

ของศิลปินดัง อาทิ เบ้ิล ปทุมราช, 

ตู่ ภพธร เป็นต้น ท้ังน้ีภายในงาน

ยังมีการตรวจ Atk อย่างเข้มงวด

นายณรงค์ชัย คุณปล้ืม 

นายกเทศบาลเมืองแสนสุข 

กล่าวว่า ปีน้ียังคึกคักเหมือนเดิม 

มีท้ังภาครัฐและเอกชนส่งเข้า

ประกวดกองพระทรายถึงกว่า 

70 กอง ไม่แพ้ปีท่ีผ่านมา รูปทรง

สวยงาม จึงอยากเชิญชวนให้มา

เท่ียวกันจนถึงเวลา 17.00 น. 

และงานน้ีห้ามร้านค้าจำาหน่าย

เครื่องดื่มท่ีมีแอลกอฮอล์ และ

ห้ามผู้เข้าร่วมงานนำาเข้ามาดื่ม

ด้วย.

ปชช.-นทท.แห่ชมงานวันไหลบางแสน

เด้ง5เสือโรงพักป่าตองเซ่นรร.ดัง

สงขลา • ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 

จากกรณีที่มีชาวบ้านร้องผ่านสื่อ

เนื่องจากบริเวณชายหาดสมิหลา 

สงขลา ช่วงเย็นใกล้ค่ำายังคงมีนัก

ท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยว

อย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะใกล้ค่ำาแล้ว

ก็ตาม สภาพอากาศในช่วงเย็นจนถึง

ค่ำาก็ยังมีนักท่องเที่ยวที่มานั่งรับ

ลมทะเล แต่กลับเป็นปัญหา มีการ

ร้องเรียนเกี่ยวกับบริเวณทางเดิน

เข้าชายหาดสมิหลาไปถึงศาลาไทย

มีเสาไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างในเวลา

กลางคืน 12 ต้น ทำาให้บริเวณนี้จะ

สว่างไสวทุกคืน แต่ปัจจุบันไฟฟ้าทั้ง 

12 เสากลับเปิดให้แสงสว่างได้เพียง 

5 เสา อีก 7 เสาไฟไม่ติด และไม่มี

การซ่อมแซมแต่อย่างใด ซึ่งเป็น

เวลานานแล้ว ทำาให้เวลากลางคืน

บริเวณนี้มืดมาก นักท่องเที่ยวจะ

ต้องใช้ไฟฉายจากโทรศัพท์มือถือ

ส่องทางเพื่อเดินกลับ

นางซารีน่า ดารารุจา แม่ค้า

ขายส้มตำาวัย 65 ปี กล่าวว่า กลาง

คืนมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะ เรา

เป็นแม่ค้าตรงนี้ก็ให้ความร่วมมือ

อยู่แล้ว เราอยากให้มีความสว่าง 

สงขลาเรามีนักท่องเที่ยวเยอะ หาด

ทรายก็ขาว ที่อื่นเขาพัฒนาอยู่ตอลด 

แต่บ้านเราทำาไมยังไม่พัฒนา เพียง

แค่มีไฟให้สว่างอย่างเดียวก็สบาย

แล้ว บริเวณนี้เวลากลางคืนมืดมาก

จริงๆ ไฟที่เคยมีอยู่ปกติติดหมดทุก

ดวงทั้ง 12 เสา แต่ขณะนี้ติดอยู่แค่ 

4 ดวง นอกนั้นไม่มีไฟ เราอยากขอ

ให้ไฟสว่างอย่างเดียว เพราะเป็น

สถานที่ท่องเที่ยว

“วันก่อนทางเทศบาลนคร

สงขลาส่งเจ้าหน้าที่มาดูและสั่งของ

ไปแล้ว ก็ยังไม่เห็นมาทำา ซึ่งได้มา

ดูเมื่อต้นเดือนที่แล้ว จนถึงเวลานี้

ก็ยังไม่มา ยังไม่ทำาอะไรเลย ได้แต่

บอกว่าสั่งของๆ เราก็รอดูอยู่ว่าจะ

ทำาหรือไม่ทำาเท่านั้นแหละ”.

ชาวบ้านร้องสื่อ

หาดสมิหลามืด

เสาไฟฟ้าไม่ติด ภูเก็ต • ผู้การฯ ภูเก็ตส่ังเด้ง 

5 เสือโรงพักป่าตอง เหตุปล่อย

ให้โรงแรมดังเปิดสถานบริการ

ถึงเช้าและเปิดเพลงเสียงดัง 

ละเมิดคำาส่ังจังหวัดภูเก็ต อีกท้ัง

เตรียมเสนอผู้ว่าฯ ส่ังปิดโรงแรม

ดังกล่าวช่ัวคราวอีกด้วย

เมื่อวันท่ี 17 เม.ย.2565 

เวลา 13.10 น. พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ 

หักพาล ผู้ช่วย ผบ.ตร. กล่าวภาย

หลังเป็นประธานการประชุม

ร่วมกับตำารวจภูธรภาค 8 ตำารวจ

ภูธรจังหวัดภูเก็ต ตำารวจท่อง

เท่ียว และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง 

เ พ่ือวางมาตรการการลด

อาชญากรรมในพ้ืนท่ีรองรับการ

ท่องเท่ียว และกรณีท่ีโรงแรม

ดังป่าตองเปิดสถานบันเทิงเกิน

เวลา เปิดเพลงเสียงดัง สร้าง

ความเดือดร้อน หลังทนายดัง

โพสต์แฉ ณ ห้องประชุมตำารวจ

ภูธรจังหวัดภูเก็ต

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ กล่าว

ว่า กรณีทนายคนดังไลฟ์สด

โรงแรมแห่งหน่ึงในพ้ืนท่ีป่าตอง

ส่งเสียงดัง และเปิดสถานบริการ

เกินเวลาน้ัน เป็นเรื่องของการ

เปิดสถานบริการเกินเวลา ตาม

คำาส่ังของผู้ว่าราชการจังหวัด

ภูเก็ต ซ่ึงเรื่องน้ีทางผู้ว่าราชการ

จังหวัดภูเก็ตได้มีคำาส่ังอยู่แล้ว

ว่าการเปิดสถานบริการต้องไม่

เกินเวลา 23.00 น. เพื่อป้องกัน

การแพร่ระบาดของโควิด-19 อีก

ท้ังสถานท่ีดังกล่าวเป็นโรงแรม 

ไม่ใช่สถานบริการ

“วันน้ี ผบก.ภ.จว.ภูเก็ต 

ได้ส่ังการให้หัวหน้าสถานีตำารวจ 

และท่ีเก่ียวข้องท่ีรับผิดชอบใน 5 

เสือโรงพัก สภ.ป่าตอง มาช่วย

ราชการท่ีกองกำากับการตำารวจ

ภูธรจังหวัดภูเก็ตไว้ก่อน พร้อม

ท้ังได้ต้ังคณะตรวจสอบข้อเท็จ

จริงกรณีดังกล่าว สำาหรับในส่วน

ของตนได้กำาชับให้ ผบก.ภ.จว.

ภูเก็ต มีบันทึกเสนอไปยัง ผวจ.

ภูเก็ต เรื่องการขอปิดโรงแรม

ท่ีมีการละเมิดคำาส่ังของจังหวัด

ภูเก็ตในกรณีมีสถานการณ์โค

วิด มาตรการสำาคัญคือการปิด

โรงแรมดังกล่าวจะดำาเนินการ

ตามกรอบอำานาจหน้าท่ี การ

ปิดจะดำาเนินการในสัปดาห์น้ี 

ประมาณวันจันทร์-วันอังคาร

น้ี เพราะละเมิดคำาส่ังจังหวัด

ภูเก็ตท่ีให้เปิดสถานบริการไม่

เกิน 5 ทุ่ม”

ฝากถึงสถานประกอบ

การ ต้องเห็นใจประชาชนกัน

ด้วย ส่ิงสำาคัญคือไม่ใช่เป็นการ

เปิดสถานบริการเกินเวลา แต่

เป็นการแพร่ระบาดของเช้ือโรค 

ซ่ึงภูเก็ตกำาลังจะดีแล้ว ได้กำาชับ

เน้นย้ำาในส่วนผู้รักษากฎหมาย 

ใครบกพร่อง ใครปล่อยปละ

ละเลยต้องดำาเนินการโดย

ชัดเจน ท้ังวินัยและอาญา ใน

ส่วนสถานบริการเช่นเดียวกัน 

ถ้าหากท่านละเมิดกฎหมายเมื่อ

ไหร่ก็ต้องดำาเนินการพักใช้ เพิก

ถอนใบอนุญาตเมื่อน้ัน ต้องใช้

ทุกมาตรการในการดำาเนินการ 

ท้ังมาตรการปกครองในส่วน

ตำารวจ การต้ังคณะกรรมการ

สอบสวนและการปฏิบัติต่อ

โรงแรมท่ีปล่อยปละละเลย อย่า

ลืมว่าโรงแรมไม่มีสถานบริการ 

เป็นโรงแรมท่ีปล่อยให้มีการจัด

ปาร์ต้ีกัน ท่ีส่วนน้ีเป็นการละเมิด

คำาส่ังผู้ว่าฯ ภูเก็ตอยู่แล้วชัดเจน

ทุกวันน้ีสถานการณ์โรค

ระบาดดีข้ึนแล้ว มีการฉีดวัคซีน

ทำาให้ความรุนแรงของโรคน้อย

ลง ในส่วนตำารวจ ต้องวาง

มาตรการความพร้อมรับความ

รุนแรงต่างๆ ให้รองรับนักท่อง

เท่ียวท่ีจะเข้ามาในภูเก็ต ย่ิง

ตำารวจมีความเข้มแข็ง และมี

ความปลอดภัยมากเท่าไหร่ มี

ความเชื่อม่ันสูงข้ึน นักท่องเท่ียว

ย่ิงเข้ามากันจำานวนมากเท่าน้ัน 

ส่ิงสำาคัญเราต้องวางมาตรการ

ให้มีความพร้อมรองรับนักท่อง

เท่ียวท่ีจะทำาให้เศรษฐกิจของ

ภูเก็ตกลับมาเหมือนเดิม.
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16 ข่าวต่อหน้าหนึ่ง

ต่างประเทศ-กีฬา
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ให้ประกัน

จึงทำ�ให้ไม่ส�ม�รถควบคุมตัวไว้ได้ ซึ่งขั้นตอน

ในก�รขอยื่นประกันตัว ผู้ต้องห�ต้องไปดำ�เนิน

ก�รในชั้นศ�ล 

พล.ต.ต.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รอง ผบช.น.  

ให้สัมภ�ษณ์หลังตำ�รวจ สน.ลุมพินีคุมตัวน�ย

ปริญญ์ไปฝ�กขังต่อศ�ลอ�ญ�กรุงเทพใต้ ผลัด

แรก เปน็เวล� 12 วนั ว�่ในสว่นของก�รยื่นฝ�ก

ขังในวันนี้ ท�งพนักง�นสอบสวนได้ขอคัดค้�น

ก�รประกันตัว น�ยปริญญ์ ผู้ต้องห� เนื่องจ�ก 

มีผู้เสียห�ยหล�ยคดี  และเกรงว่�จะไปยุ่งเกี่ยว

กับพย�นหลักฐ�น  และมองว่�ผู้ต้องห�มีที่พัก

ในต่�งประเทศ รวมถึงส�ม�รถเดิน

ท�งออกจ�กประเทศได้ง่�ยและ

คล่องตัว จึงเกรงว่�จะออกนอก

ประเทศเพื่อหลบหนี ได ้แตห่�กศ�ล

อนญุ�ตใหป้ระกนัตวั กจ็ะขอใหศ้�ล

กำ�หนดเงื่อนไข ว่� อย่�ให้เข้�ไปยุ่ง

เกี่ยว กับพย�นหลักฐ�น  และ ห้�ม

เดินท�งออกจ�กประเทศ  ซึ่งก�ร

จะใหป้ระกนัตวัหรอืไม ่นบัจ�กนีถ้อื

เปน็ดลุยพนิจิของศ�ล ท�งตำ�รวจไม่

ส�ม�รถก้�วล่วงได้

ในส่วนของคดี ขณะนี้มีก�ร

สอบป�กคำ�ผู้เสียห�ยทั้ง 3 คดีไว้

เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทั้ง 3 คดี

ยังไม่หมดอ�ยุคว�มต�มที่มีกระแส

ข่�วจ�กทน�ยชื่อดัง พร้อมกับได้

ให้ฝ่�ยสืบสวนลงไปเก็บพย�นหลัก

ฐ�นและตรวจสอบต�มจดุคำ�ใหก้�ร

ต่�งๆ ซึ่งท�งตำ�รวจมั่นใจว่� พย�น

หลักฐ�นที่มีอยู่ ขณะนี้ส�ม�รถ

ดำ�เนินก�รเอ�ผิดต่อผู้ต้องห�ได้ ใน

ส่วนของ 3 คดีที่มีก�รแจ้งคว�มไว้

กบั สน.ลมุพนิ ีแตข่ณะนี้ ไมส่�ม�รถ

เปิดเผยร�ยละเอียดกับสื่อมวลชน

ได้ เนื่องจ�กเกรงว่�จะกระทบกับ

สำ�นวน สว่นทีผู่ต้อ้งห�ปฏเิสธทกุขอ้

กล�่วห� ถอืเปน็สทิธทิีส่�ม�รถทำ�ได้

รองผู้ บัญช�ก�รตำ � รวจ 

นครบ�ลยังยืนยันว่� แม้ผู้ต้องห�

ในคดีนี้เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงท�งสังคม 

รวมถึงเป็นรองหัวหน้�พรรคใหญ่ที่

เข้�ร่วมรัฐบ�ล ก็ไม่หนักใจ เพร�ะ

ก�รทำ�ง�นของตำ�รวจนครบ�ล

เป็นก�รทำ�ง�นต�มพย�นหลักฐ�น 

ตรงไปตรงม� ไมม่กี�รแบง่ว�่บคุคล

ธรรมด�หรือบุคคลมีชื่อเสียง

ผู้เสียหายจ่อแจ้งความอีก 6 คน 

ขณะที่กระแสข่�วมีก�รวิ่ง

เต้นให้ผู้เสียห�ยถอนตัวออกจ�ก

คดี ยืนยันว่� ในส่วนของคดีที่อยู่ใน

คว�มรับผิดชอบของ สน.ลุมพินี ยัง

ไม่มีคว�มผิดปกติหรือก�รถอนตัว

จ�กผูเ้สยีห�ย สว่นผูเ้สยีห�ยทีย่งัไม่

ได้เข้�แจ้งคว�ม ตนเองไม่ส�ม�รถ

ให้คว�มเห็นได้ เนื่องจ�กถือว่�ยัง

ไม่เข้�กระบวนก�รท�งกฎหม�ยที่

ตำ�รวจส�ม�รถดำ�เนินก�รได้ และ

เป็นสิทธิของผู้ เสียห�ยเองที่จะ

ส�ม�รถดำ�เนินก�รใดๆ ทั้งนี้ ยังไม่

พบว่�มีผู้เสียห�ยเข้�ม�แจ้งคว�ม

กับตำ�รวจ สน.ลุมพินีเพิ่มเติมนอก

เหนือจ�ก 2 คดีที่กล่�วม�ข้�งต้น

ขณะที่น�ยษิทร� เบี้ยบังเกิด 

หรือทน�ยตั้ม เลข�ธิก�รมูลนิธิทีม

ง�นทน�ยประช�ชนฯ เปิดเผยว่� 

ในวันที่ 18 เมษ�ยน เวล�ประม�ณ 

16.00 น. จะพ�ผู้เสียห�ยอีก 6 คน 

เข้�แจ้งคว�มเพิ่มเติมที่ สน.ลุมพิ

นี โดยมีทั้งผู้เสียห�ยที่ถูกลวนล�ม

และถูกข่มขืน ซึ่งเหตุเกิดในพื้นที่ 

สน.ลุมพินีทั้งหมด

ขณะเดียวกัน ที่ศ�ลอ�ญ�

กรุงเทพใต้ น�งหทัยรัตน์ ธน�กิจ

อำ�นวย หรือแอนน� หนึ่งในผู้เสีย

ห�ย และน�ยธนัตถ์ ธน�กิจอำ�นวย 

หรือไฮโซลูกนัท นักเคลื่อนไหว

ท�งก�รเมือง พร้อมทน�ย ได้เดิน

ท�งม�ศ�ลเพื่อยื่นคัดค้�นก�ร

ประกันตัวน�ยปริญญ์ จำ�เลยในคดี

คุกค�มท�งเพศต่อศ�ล

น�งหทัยรัตน์เปิดเผยว่� ที่

เดนิท�งม�ยื่นขอคดัค�้นก�รประกนั

ตัว เนื่องมีคว�มกังวลว่�ท�งด้�น

น�ยปริญญ์จะหลบหนีออกนอก

ประเทศ และใชอ้ำ�น�จปดิป�กผูเ้สยี

ห�ยร�ยอื่น ส่งผลทำ�ให้เสียรูปคดี 

เมื่อผู้สื่อข่�วถ�มว่� หลังจ�กเกิดเหตุ 

ก�รณ์ดังกล่�ว น�ยปริญญ์มีก�รติดต่อเพื่อ

ขอโทษบ้�งหรือไม่ น�ยธนัตถ์ กล่�วว่� ยังไม่

ได้รับก�รติดต่อเพื่อแสดงคว�มรับผิดชอบหรือ

ขอโทษจ�กอีกฝ่�ย ซึ่งตนหวังว่�อย่�งน้อย

พรรคประช�ธิปัตย์ควรแสดงท่�ทีคว�มรับผิด

ชอบต่อเรื่องดังกล่�วบ้�ง 

เมื่อผู้สื่อข่�วถ�มต่อว่� จ�กกรณีที่ น�ง

หทัยรัตน์ประก�ศถอนตัวจ�กก�รเป็นผู้สมัคร 

ส.ก. เพื่อพิสูจน์คว�มบริสุทธิ์ใจว่�ในคดีถูก

ลวงไปบังคับข่มขืนนั้น มิใช่เรื่องทำ�เพื่อหวังผล

ท�งก�รเมือง แต่ด้�นผู้อำ�นวยก�รก�รเลอืกตัง้

ประจำ�กรุงเทพมห�นครชี้แจงว่�ก�รประก�ศ

ถอนตัวจ�กก�รเป็นผู้สมัคร ส.ก. ไม่ส�ม�รถ

ทำ�ได้ ต่อจ�กนี้จะมีก�รดำ�เนินก�รอย่�งไร

น�งหทัยรัตน์กล่�วว่� ได้มีก�รสอบ 

ถ�มไปยังผู้อำ�นวยก�รก�รเลือกตั้งประจำ�

กรุงเทพมห�นครแล้ว และได้ทร�บข้อมูลว่�

ตนไม่ส�ม�รถถอนตัวจ�กก�รสมัคร ส.ก. แต่

ส�ม�รถสละสิทธิ์ในก�รดำ�รงตำ�แหน่ง ส.ก.ได้ 

ในกรณทีีช่นะก�รเลอืกตัง้ ส.ก. และยงัส�ม�รถ

ดำ�เนินคดีกับน�ยปริญญ์ เพื่อพิสูจน์คว�ม

บริสุทธิ์ใจได้ต�มปกติ

เวล� 11.30 น. ตำ�รวจ สน.ลุมพินี คุม

ตัวน�ยปริญญ์ม�ถึงศ�ลอ�ญ�กรุงเทพใต้ เพื่อ

ดำ�เนนิก�รฝ�กขงัผลดัแรก โดยระหว่�งลงจ�ก

รถตู้ตำ�รวจ ทีมข่�วได้สอบถ�มน�ยปริญญ์อีก

ครัง้ว�่ ยงัยนืยนัคว�มบรสิทุธิต์�มคำ�ใหก้�รเดมิ

หรือไม่ น�ยปริญญ์ตอบว่�ยืนยันคว�มบริสุทธิ์

แน่ครับ และขอย้ำ�ให้เชื่อมั่นในกระบวนก�ร

ยตุธิรรม ผมเข�้ใจว�่สื่อตอ้งก�รจะถ�มประเดน็

ใด แต่ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนก�รยุติธรรม

สว่นกรณทีีท่น�ยตัม้โพสตว์�่ มกี�รเสนอ

เงินให้กับผู้เสียห�ยเพื่อให้หยุดเคลื่อนไหวท�ง

คดีนั้น น�ยปริญญ์ยืนยันว่� ไม่มีแน่นอนครับ 

เมื่อผูส้ื่อข�่วถ�มว�่ รูจ้กัผูเ้สยีห�ยทกุคน

หรือไม่ น�ยปริญญ์ โบกมือเป็นสัญญ�ณคล้�ย

ปฏิเสธ ก่อนที่จะเข้�ไปภ�ยในศ�ล

‘ปริญญ์’ ยันไม่หนี

ต่อม�เวล� 13.17 น. น�ยปริญญ์  

พร้อมด้วยทน�ยคว�มได้ออกม�จ�กศ�ล หลัง

ทน�ยคว�มยื่นเรื่องขอประกันตัว และศ�ล

พิจ�รณ�อนญุ�ตให้ประกันตวัน�ยปริญญ์ โดย

ในคดีหม�ยเลขดำ�ฝ.173 และ 174/2565 ซึ่ง

เป็นคดีกระทำ�อน�จ�รต่อหน้�ธ�รกำ�นัล ศ�ล

มีคำ�สั่งอนุญ�ตปล่อยชั่วคร�ว ตีร�ค�ประกัน

ในคดี สำ�นวนละ 200,000 บ�ท รวม 2 คดี 4 

แสนบ�ท สว่นคดหีม�ยเลขดำ� ฝ.175/2565 ซึง่

เปน็คดขีม่ขนืกระทำ�ชำ�เร� ศ�ลมคีำ�สัง่อนญุ�ต

ปลอ่ยชัว่คร�ว โดยตรี�ค�ประกนัในคดจีำ�นวน 

300,000 บ�ท

ทั้งนี้ น�ยปริญญ์ถูกดำ�เนินคดีรวมทั้ง

สิ้น 3 คดี รวมเป็นเงินที่ใช้ประกันตัวทั้งสิ้น 7 

แสนบ�ท ศ�ลกำ�หนดเงื่อนไข ห�้มเดนิท�งออก

นอกร�ชอ�ณ�จักร เว้นแต่จะได้รับอนุญ�ต

จ�กศ�ลแจ้ง และให้แจ้งสำ�นักง�นตรวจคน

เข้�เมืองรับทร�บ

โดยน�ยปริญญ์เปิดเผยสั้นๆ ว่� วันนี้

ได้เข้�สู่กระบวนก�รยุติธรรมแล้ว ยังยืนยัน

ขอให้เชื่อมั่นในกระบวนก�รยุติธรรม ซึ่งตนก็

ม�ต�มนัดทุกครั้ง ทั้งนี้ยืนยันว่�จะไม่หลบหนี

อย่�งแน่นอน ตนยืนยันม�ตลอดไม่ไปไหนแน่ 

ส่วนประเด็นต่�งๆ ที่นักข่�วสอบถ�ม ทั้งเรื่อง

พย�นหลักฐ�นต่�งๆ และแนวท�งก�รต่อสู้

คดี น�ยปริญญ์ ไม่ได้ตอบคำ�ถ�มใดๆ ก่อนที่

จะขึ้นรถออกไป

ขณะที่น�ยพีรนัทธ์ วงศ์สวัสดิ์ หรือ

ทน�ยเพลิง ทน�ยคว�ม ระบุว่� หลังจ�กนี้จะ

มกี�รแถลงข�่ว แตย่งัไมม่กี�รระบวุนัเวล�และ

สถ�นที่ โดยจะมีก�รนัดหม�ยวันเวล�อีกครั้ง

น �ยร� เมศ  รั ตนะ เชวง  โฆษก

พรรคประช�ธิปัตย์ กล่�วถึงกรณีที่มีกลุ่ม

ก�รเมืองมีคว�มพย�ย�มเชื่อมโยงโจมตี

พรรคประช�ธิปัตย์จ�กกรณีของปริญญ์ ว่� 

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นในส่วนที่ต้องแยกออกจ�ก

กันคือ เรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัว ซึ่งจะผิดหรือ

ไม่ก็ว่�กันไปต�มกระบวนก�รยุติธรรม พรรค

จะไม่ไปก้�วล่วง และสนับสนุนให้เจ้�หน้�ที่

ตำ�รวจดำ�เนินก�รให้เต็มที่ ในส่วนของพรรค 

หลักก�รที่ชัดเจนคือ เมื่อมีเรื่องที่มีก�รกล่�

วห�สม�ชิกพรรคว่�มีก�รกระทำ�ที่ผิดกฎหม�ย

ผิดหลักคุณธรรมจริยธรรม พรรคในฐ�นะที่

เป็นสถ�บันท�งก�รเมืองมีกระบวนก�รรองรับ

อยู่อย่�งชัดเจน ขณะนี้มีก�รติดต�มรวบรวม

ข้อมูลอย่�งต่อเนื่อง พรรคไม่ส่งเสริมให้ใครไป

กระทำ�คว�มผิด ซึ่งห�กใครไปกระทำ�คว�มผิด 

ไม่มีข้อยกเว้นใดๆ ทั้งสิ้น

“ในท�งก�รเมือง หลักสำ�คัญผมระลึก

อยู่เสมอคือ เวล�ที่มีคนของพรรคก�รเมืองใด

ไปกระทำ�คว�มผิด ไปทุจริต ผมไม่เคยไปให้

ร้�ยพรรค ก็ตรวจสอบตัวบุคคลที่กระทำ�คว�ม

ผิดไปต�มกระบวนก�ร ตัวพรรคไม่ส�ม�รถ

ไปกระทำ�ก�รทุจริตได้ คนคือตัวปัญห� เป็นผู้

ก่อก�ร ห�กไปกล่�วห�พรรคก็ไม่เป็นธรรมต่อ

พรรคก�รเมืองนั้นๆ และจะไม่เป็นธรรมต่อ

คนดี คนที่ตั้งใจทำ�ง�นที่อยู่ในพรรคด้วย ซึ่ง

ทุกองค์กรเร�ปฏิเสธไม่ได้ว่�ย่อมมีทั้งคนดีและ

คนไม่ดี กระบวนก�รตรวจสอบบุคคลต่�งๆ ใน

พรรคห�กมกี�รกระทำ�ผดิ เปน็คนไมด่ ีกจ็ำ�เปน็

ต้องใช้กระบวนก�รคัดกรองคนเหล่�นั้นออก

ไป ทุกองค์กรก็เป็นเช่นนี้ พรรคก�รเมืองก็เช่น

กัน แต่จะเหม�รวมทั้งพรรค ทั้งบุคคลอื่นที่อยู่

ในพรรคก็ไม่เป็นธรรมต่อพรรคและบุคคลอื่น” 

น�ยร�เมศกล่�ว

ด้�น น.ส.รัชด� ธน�ดิเรก กรรมก�ร

บริห�รพรรคประช�ธิปัตย์ เผยว่� เสียใจกับ

เหตุก�รณ์ที่เกิดขึ้นอย่�งม�ก ประช�ชนจะ

ตำ�หนหิรอืวจิ�รณ์ใดๆ กพ็รอ้มรบัทกุอย�่ง ทัง้นี ้

ตนในฐ�นะที่ทำ�ง�นด้�นผู้หญิงม�น�น รู้สึก

สะเทือนใจ เข้�ใจหัวอกและคว�มรู้สึกของทุก

คน รวมถงึคำ�ถ�มทีจ่ะมตีอ่คนในพรรค อย�่งไร

ก็ต�ม จะมุ่งมั่นทำ�ง�นในเรื่องต่อต้�นคว�ม

รนุแรง สง่เสรมิคว�มเท่�เทยีมตอ่ไป เรื่องทีท่ำ�

แล้วเป็นประโยชน์ต่อคนอื่นต้องทำ�ต่อ

‘ศรีสุวรรณ’ ร้อง กกต.ฟัน ปชป.

“หวังเป็นอย่�งยิ่งว่�เร�คงได้ใช้ โอก�ส

นีเ้ดนิหน�้ก�รตอ่ต�้นก�รคกุค�มท�งเพศอย�่ง

เข้มข้น ร่วมกันทุกฝ่�ย เพร�ะมันเป็นคว�มผิด

อ�ญ� ไม่ใช่เรื่องปกติที่ใครๆ ก็ทำ�กัน ปล่อย

ผ่�นไม่ ได้ ไม่ ใช่เรื่องภ�ยในขององค์กรใด

องค์กรหนึ่ง แต่เป็นปัญห�สังคมที่ต้องจัดก�ร

ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ไม่ว่�จะโดยใครและกับใคร

ก็ต�ม” น.ส.รัชด�ระบุ

น�ยจรุนิทร ์ลกัษณวศิษิฏ ์หวัหน้�พรรค

ประช�ธิปัตย์ รองน�ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่�ก�รกระทรวงพ�ณิชย์ ให้สัมภ�ษณ์ว่� ย้ำ�

สิ่งที่ ได้พูดไปแล้วว่� เร�ไม่เข้�ไปปกป้องใคร

ก็ต�มที่กระทำ�คว�มผิด และพรรคก็จะไม่

เข้�ไปแทรกแซงในเรื่องของกระบวนก�รยุติ

ธรรมใดๆ ทั้งสิ้น

ส่วนที่สื่อมวลชนถ�มว่�หลังจ�กนี้จะ

ไมม่กี�รแสดงคว�มเหน็จ�กลกูพรรคอกีใชห่รอื

ไมน่ัน้ หวัหน�้พรรคประช�ธปิตัยก์ล�่วว�่ เรื่อง

นี้เป็นเรื่องปกติของพรรค เพร�ะในพรรคก็มี

ก�รแสดงคว�มเหน็ในทกุกรณีในทกุเรื่องตลอด

ระยะเวล�อยู่แล้ว มันเป็นวิถีท�งที่เร�ทำ�ง�น

ร่วมกันอย่�งนี้ แต่เมื่อสุดท้�ยพรรคมีคว�ม

เห็นอย่�งไรที่เป็นคว�มเห็นพรรค ก็ยอมรับกัน 

ก็เหมือนกับคว�มเห็นที่ ดร.รัชด� ธน�ดิเรก ได้

ออกม�แถลง อันนั้นก็เป็นคว�มเห็นของพรรค 

ซึ่งก็เป็นข้อยุติตรงนั้น

น�ยศรีสุวรรณ จรรย� เลข�ธิก�ร

สม�คมพทิกัษร์ฐัธรรมนญูไทย เปดิเผยว่� ต�ม

ที่ปร�กฏเป็นก�รทั่วไปเกี่ยวกับรองหัวหน้�

พรรคประช�ธิปัตย์นั้น เนื่องจ�กข้อบังคับ

พรรค ปชป. 2561 ข้อ 19 (2) 

(4) ข้อ 24 ถึง 28 ประกอบข้อ 

115 มีข้อกำ�หนดอันเกี่ยวข้อง

กับก�รฝ่�ฝืนม�ตรฐ�นจริยธรรม 

ซึ่ งคณะกรรมก�รบริห�รพรรค 

ปชป.มีอำ�น�จมีมติขับให้ผู้ฝ่�ฝืน

ออกจ�กสม�ชิกพรรคได้ จึงเป็น

อำ�น�จหน้�ที่ของเลข�ธิก�รคณะ

กรรมก�รก�รเลือกตั้ง (กกต.) หรือ

น�ยทะเบียนพรรคก�รเมือง ที่

จะต้องดำ�เนินก�รต�มพระร�ช

บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่�ด้วย

พรรคก�รเมือง พ.ศ. 2560 แจ้งให้

พรรคก�รเมืองต้องปฏิบัติต�มข้อ

บังคับพรรค

เข�กล่�วว่� ห�กเลข�ธิก�ร 

กกต. แจ้งไปยังพรรค ปชป.แล้ว 

คณะกรรมก�รบริห�รพรรค ปชป.

ละเลย หรือไม่เรียกประชุมคณะ

กรรมก�รบริห�รพรรค หรือไม่มี

มติหรือสั่งก�รใดๆ เกี่ยวกับกรณีอื้อ

ฉ�วของอดีตรองหัวหน้�พรรคคน

ดังกล่�ว และไม่กำ�หนด ม�ตรก�ร

หรือวิธีก�รที่ จำ � เป็น เพื่ อมิ ให้

สม�ชิกพรรค ปชป.กระทำ�ก�รอัน

มีลักษณะดังกล่�วอีก และไม่แจ้ง

ให้เลข�ธิก�ร กกต.ทร�บภ�ยใน 7 

วัน นับแต่มีมติเลข�ฯ กกต.จะต้อง

แจ้งให้ คณะกรรมก�ร กกต.เพื่อ

พิจ�รณ�มีคำ�สั่งให้ คณะกรรมก�ร

บรหิ�รพรรค ปชป.พน้จ�กตำ�แหนง่

ทั้งคณะได้ และห้�มกลับม�ดำ�รง

ตำ�แหน่งใดในพรรคก�รเมืองอีก

จนกว่�จะพ้น 20 ปีไปแล้ว ดังนั้น

ในวันจันทร์ที่ 18 เมษ�ยน 2565 

นี้ เวล� 10.00 น. สม�คมองค์ก�ร

พิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยจึงจะไปยื่น

คำ�ร้องต่อ กกต.

เพจ “ทน�ยคล�ยทุกข์” หรือ

น�ยเดช� กิตติวิทย�นันท์ หรือ

ทน�ยเดช� ประธ�นเครอืข�่ยทน�ย

คล�ยทุกข์ โพสต์คลิปวิดีโอ แสดง

คว�มเห็นว่� อย�กจะเรียนคดี

อน�จ�ร หรือคดีข่มขืน เท่�ที่เคย

มีประสบก�รณ์ม� เป็นคดีส่วนตัว 

ถ้�ไม่ได้ทำ�ต่อหน้�ธ�รกำ�นัล ส่วน

ใหญ่ถ้�เคลียร์กันเรื่องก็จบ คนอื่น

ที่กำ�ลังเชียร์กันอยู่นั้น ทำ�ไปทำ�ม�

จะกล�ยเป็นหม� หอนกันไป โฮ่งๆ 

กันไปหมด อ�ห�รเม็ดเยอะแยะ

ม�กม�ย เดี๋ยวหล�ยๆ คนจะได้กิน

อ�ห�รเมด็ เพร�ะคดพีวกนีเ้ปน็คดทีี่

เกดิในทีล่บั เปน็เรื่องของคนสองคน 

สว่นผูเ้สยีห�ยต�่งๆ เหตเุกดิม�น�น

แล้ว 5 ปี 10 ปี หรือ 3-4 ปี ที่ทำ�

ในที่ลับทั้งหล�ย มันข�ดอ�ยุคว�ม

หมดแล้ว ก�รจะม�แจ้งคว�มหรือ

ให้สัมภ�ษณ์สื่อต้องระวัง เพร�ะ

ถ้�ผู้ต้องห�เอ�เรื่องขึ้นม� ก็อ�จ

โดนข้อห�แจ้งคว�มเท็จ หรือหมิ่น

ประม�ทด้วยก�รโฆษณ�

ทั้งนี้ ขอย้ำ�ว่�คดีพวกนี้เป็น

คดีที่ละเอียดอ่อน จึงอย�กฝ�กไว้

เป็นข้อคิด แต่ส่วนตัวเห็นใจเหยื่อ

ทกุคน แตว่�่คดปีระเภทนี ้สว่นใหญ่

แล้วก็มักจะเคลียร์กันลับหลัง แล้ว

คนอื่นจะกล�ยเป็นหม�”

น�งพัชรี อ�รยะกุล ปลัด

กระทรวงก�รพัฒน�สังคมและ

คว�มมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กล่�ว

ถึงกรณีกระแสข่�วก�รล่วงละเมิด

ท�งเพศที่เกิดขึ้นขณะนี้ว่� เรื่องนี้

เป็นหน้�ที่และอำ�น�จต�มกฎหม�ย

ของกระทรวง และกรมกิจก�รสตรี

และสถ�บันครอบครัว (สค.) ที่จะ

ดูแลให้ทุกฝ่�ย ทั้งนี้ น�ยจุติ ไกร

ฤกษ์ รมว.พม. ได้ให้นโยบ�ยม�โดยตลอด ให้

ปฏิบัติต�มกฎหม�ย โดยไม่ต้องเกรงกลัวว่�

ใครมีอิทธิพลอย่�งไร และต้องดูแลผู้เสียห�ย 

ทั้งท�งกฎหม�ยและจิตวิทย� อย่�งเต็มที่ โดย

ให้ โอก�สท�งกระบวนก�รยุติธรรมอย่�งเท่�

เทียมกัน

ปลัด พม.กล่�วอีกว่� เร�จะไม่ด่วน

ตัดสินใคร ต้องเป็นไปต�มกระบวนก�ร

ยุติธรรม และให้คว�มสบ�ยใจต่อผู้ถูกละเมิด

ให้ม�ปรึกษ�กับท�งปลัดกระทรวง หรืออธิบดี

กรมกิจก�รสตรีและสถ�บันครอบครัวได้แบบ

ปลอดภัย เร�จะรักษ�คว�มลับให้กับทุกคน ผู้

ตอ้งก�รคว�มชว่ยเหลอื ตดิตอ่ไดท้ี ่เพจ: “ปลดั

พัชรี” และเฟซบุ๊ก “pacharee arayakul” ได้

ตลอดเวล�.


